
ฉะไรวิญญาณผูแทน

โพลหนุนเปดปท.ฟนศก.

บ๊ิกตูปล้ืมอินเดียแหเท่ียว

‘กทม.’ติดเช้ือแคหลักพัน

สธ.โลง3รายเปนแคเริม!

ขอ1ด.สางสายสีเขียว

รานอาหารและสถานบันเทิงยานถนนพระราม 9 กําลังเรงปรับปรุงเพ� อเปดในวันที่ 1 มิ.ย. หลังศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค.) มีมติอนุญาตใหเปดได

นิโรธซัดเกมควํ่างบป66/‘พท.-ก.ก.’ยํ้าไมยกมือวาระแรก

             
|

ทําเนียบฯ • โฆษกรัฐบาลยัน “บิ๊กตู” ยัง

จับตาสถานการณพลังงานอยางใกลชิด                                                       

พรอมเดินหนาหามาตรการชวยเหลือประ                                                           

ชาชนท่ีไดรับผลกระทบ สุดปล้ืมนักทองเท่ียว

อินเดียแหเขาไทย ตั้งเปาไฮซีซั่น นทท.มา 

1 ลาน โพลหนุนเปดประเทศฟนเศรษฐกิจ

เม� อวันที่ 29 พ.ค. นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ระบุวา รัฐบาลใหความสําคัญกับการแกไข

ปญหาสถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่

ขณะนี้ราคาน้ํามันตลาดโลกยังมีทิศทาง

ปรับขึ้น สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไป

ทั่วโลกรวมถึงไทยดวย ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา 

การกระทรวงกลาโหม ไดมีนโยบายและติด                  

ตามการดําเนินมาตรการเพ่ือช่วยเหลือประ 

ชาชนจากสถานการณราคาพลังงานมาโดย                   

ตลอด ซ่ึงท่ีผานมากระทรวงพลังงานไดออก                           

มาตรการชวยเหลือประชาชนอยางตอเน� อง                                                         

เพ� อลดคาใชจายในภาคพลังงานต้ังแตปลาย

ป 2564 จนถึงปจจุบัน และแมสถานการณ

ดานราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ํามันยัง

คงปรับตัวอยูในระดับสูง

ไทยโพสต • รัฐบาลย้ํา 1 มิ.ย. เลิกกักตัว  

คนไทยไมตองลงทะเบียน Thailand Pass 

คงเขมเฉพาะตางชาติ โตฝายคานไมเคยละ 

เลยการทองเที่ยว ขณะที่ไทยติดเชื้อโควิด-

19 จํานวน 3.6 พันราย ดับ 24 คน ดาน 

สธ.นัดแถลง 30 พ.ค. ผูเขาขายโรคฝดาษลิง

ในไทย 3 ราย พรอมหวงแพรทางละอองไอ 

จาม หวงเปดประเทศเสี่ยง

เม� อวันท่ี 29 พ.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 3,649 ราย เปน 

การติดเชื้อในประเทศ 3,628 ราย มาจาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 3,623 ราย, 

มาจากการคนหาเชิงรุก 5 ราย, มาจาก

เรือนจํา 19 ราย เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 2 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 5,622 

ราย อยูระหวางรักษา 44,737 ราย อาการ

หนัก 901 ราย ใสทอชวยหายใจ 438 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 ราย เปนชาย 14 ราย 

หญิง 10 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ป

ขึ้นไป 2 ราย มีโรคเรื้อรัง 4 ราย 

ไทยโพสต • “ชัชชาติ” ปนจักรยานสํารวจ

ชุมชนแออัดยานทองหลอ ลุยโครงการบาน

มั่นคงชวยคนรายไดนอย ลั่นสบายๆ โดน 

กกต.สอบ มั่นใจฝายกฎหมายแจงหมดแลว 

ขอ 1 เดือนดูสัญญารถไฟสายสีเขียว ยันให

ความเปนธรรมทุกฝาย “ดร.ยุย” นั่งกุนซือ

ยุทธศาสตรขับเคล� อนกวา 200 นโยบาย 

“ศรีสุวรรณ” แจงจับวาที่ผูวาฯ ไมเก็บปาย

หาเสียง รอง กกต.แจกใบเหลือง

เม� อวันที่ 29 พฤษภาคม นายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ วาที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร, 

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย หรือ ดร.ยุย 

หัวหนาทีมนโยบายเศรษฐกิจของนายชัชชาติ      

ลงพ้ืนท่ีเขตวัฒนารวมกับนายอนรรฆ พิทักษ                                                             

ธานิน นักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลง 

กรณมหาวิทยาลัย, นายสุชิรา ศิลานนท ผู

อํานวยการเขตวัฒนา และนายสัณหสิทธิ์ 

เนาถาวร วาที่ ส.ก.เขตวัฒนา พรรคกาวไกล 

เพ� อสํารวจชุมชนหลังสถานีตํารวจนครบาล

ทองหลอ (สน.ทองหลอ), ชุมชนริมคลอง

เปง และชุมชนลีลานุช พรอมเยี่ยมหน�วย

ใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ โดยเครือ

ขายสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(สปสช.) โดยนายชัชชาติเดินทางจากบาน

พักสวนตัวดวยการปนจักรยาน ภายหลังเสร็จ

ภารกิจวิ่งออกกําลังกายกับนักวิ่งเพื่อนชัช

ชาติที่สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ เม� อชวง

เชาตรูที่ผานมา

นายชัชชาติกลาววา ทองหลอเปน

พื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญของกรุงเทพฯ มี                                                      

ชุมชนแออัดในพื้นที่จํานวน 3 แหง ประ 

กอบดวย ชุมชนหลัง สน.ทองหลอ,  ชุมชน

คลองเปง และชุมชนลีลานุช มีประชากร

ประมาณ 400 หลังคาเรือน สวนใหญตั้ง

ที่อยูอาศัยโดยผิดกฎหมาย กอนหนานี้เคย

มาเยี่ยมในชวงโควิดระบาด ทราบวาผูอยู

อาศัยสวนใหญทํางานในยานทองหลอ-เอกมัย                  

และจําเปนตองอาศัยใกลแหลงงาน ถือเปน                                                            

แรงงานขับเคล� อนเศรษฐกิจเมือง เชน ประ 

กอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย 

แมบาน คนขี่รถจักรยานยนตรับจาง

ตัด ‘งบกลาโหม’ เพ� อ?

กรุงเทพฯ • กลุมตานกฎหมายเอ็นจีโอจี้

รัฐบาลลุงตู หามนํารางกฎหมายควบคุม

เขา ครม. 30 พ.ค.นี้ พรอมบี้ตํารวจหยุด

คุกคาม “ครป.-กรีนพีซ” ออกแถลงการณ

คาน กม.คุม ซัดเปนเผด็จการ ปดความคิด

สรางสรรค

เม� อวันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 

บริเวณหนาสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กลุม

ขบวนตอตานรางกฎหมายทําลายการรวม

กลุมของประชาชนย� นหนังสือถึง พล.ต.อ. 

สุวัฒน แจงยอดสุข ผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ (ผบ.ตร.) กรณีเจาหนาที่ตํารวจ

คุกคามกลุมผูชุมนุม พรอมเรียกรองใหหยุด

การคุกคามและแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยมี                                                 

พ.ต.อ.สมยศ อุดมรักษาทรัพย ผกก.สน. 

นางเลิ้ง พรอมตํารวจ สน.นางเลิ้ง รับหนัง 

สือรองเรียน

นายสมบูรณ คําแหง ตัวแทนขบวน                

ตอตานรางกฎหมายทําลายการรวมกลุม

ของประชาชน กลาววา ตลอดเวลาชุมนุม 

7 วันที่ผานมา เจาหนาที่ตํารวจทั้งในและ                                                       

นอกเคร่ืองแบบจากกองบัญชาการตํารวจ 

นครบาล (บช.น.) และ สน.นางเลิ้ง มาขอ

เจรจากับตัวแทนอยูตลอดเวลา เปนการ

เจรจาดวยดีและมีขอตกลงมาโดยตลอด โดย

ตัวแทนไดยืนยันเหตุผล ขอเรียกรองอยาง

ชัดเจนคือ การเรียกรองใหคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) มีมติยกเลิกมติ ครม.ที่เห็นชอบใน

หลักการตอรางพระราชบัญญัติ

ไทยโพสต • รองโฆษกรัฐบาลชวน ปชช.

ติดตามอภิปรายราง พ.ร.บ.งบป 66 วงเงิน 

3.18 ลานลาน แจงเปนงบที่ใชดูแลคนไทย                                   

ท้ังประเทศภายใตปจจัยความเส่ียงจากเศรษฐ 

กิจโลกและโควิด-19 “อนุทิน” เตือนอยา

ใชเวทีงบเลนการเมือง  ปชช.เสียประโยชน 

ลั่นไมใชหมูในอวยไมโหวตสุมสี่สุมหา ประ 

ธานวิปรัฐบาลดักคอคนคว่ํางบไมมีจิตวิญ 

ญาณการเปนผูแทนฯ “บุญสิงห” ย้ําจุดยืน 

“เศรษฐกิจไทย” ยกมือให แตตองดูในราย

ละเอียดดวย “เพ� อไทย” จอเคาะคว่ํา โวย

ทัพฟาซื้อเคร� องบินรบ 2 ลํา แตไรอาวุธ  

“พิธา” เปรียบเหมือนเปนงบชางปวยที่ปรับ

ตัวไมได จอคว่ําเชนกัน

เม� อวันอาทิตย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 

รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปด

เผยถึงการอภิปรายรางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

งบประมาณรายจายประจําป 2566 ที่จะมี

ขึ้นระหวางวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.วา ถือเปน

โอกาสสําคัญที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี จะไดชี้แจงถึงความจําเปน

และแนวทางการใชจายงบประมาณเพ� อขับ                                                

เคล� อนนโยบาย แผนงานโครงการตางๆ ตาม

ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม และแกไขปญหาสืบเน� องจากความ

ทาทายตางๆ โดยเฉพาะการฟนฟูเศรษฐกิจ

และสังคมในชวงหลังการแพรระบาดโควิด-                                                       

19 ซ่ึงครอบคลุมดานความม่ันคง การสราง

ความสามารถทางการแขงขัน การพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสัง                                                                 

คม การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่                                                             

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  แรม  15  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล

อานตอหนา 15อานตอหนา 2

อานตอหนา 2

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9329

อิสรภาพแหงความคิด

‘ครป.-กรีนพีซ’

รวมวงตอตาน

กม.คุมเอ็นจี โอ

15

7

5หนา...

หนา...

หนา...

กกพ.เรงเคร� อง

โซลารรูฟท็อป

ยึดทรัพยแกงฟอกเงิน

ขามชาติ 113 ล.

อานตอหนา 14
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขอ 1 ด.

โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) สามารถมีบท 

บาทด้านการประสานงานกับสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. 

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้า

โครงการบ้านมั่นคงเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้

ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมระบบการออมเงิน

ในชุมชน ตลอดจนการสร้างคุณภาพชีวิตที่

ดีในช่วงย้ายที่อยู่อาศัยใหม่

จากนั้ นคณะของนายชัชชาติ ได้

เยี่ยมชมหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

พร้อมระบุว่า การให้บริการสาธารณสุข

ของ กทม. มีความซับซ้อน แบ่งเป็นระดับ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ หน้าที่สำาคัญ

ที่สุดของ กทม. คือการให้บริการระดับปฐม

ภูมิ ซึ่งถือเป็นด่านแรกในการเผชิญปัญหา 

ปกติด่านแรกที่ ให้บริการคือศูนย์บริการ

สาธารณสุข ปัจจุบันมีจำานวน 69 แห่งทั่ว 

กทม. ซึ่งยังพบปัญหาการกระจายศูนย์ไม่

ทั่วถึง ห่างไกลบ้านเรือนชุมชน ตลอดจน

จำานวนบุคลากรไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงมี                                                     

นโยบายให้บริการหน่วยสาธารณสุขถึง

ชุมชน โดยร่วมมือกับภาคเอกชน และ 

สปสช. นอกจากนี้ยังมีแนวคิดใช้เทคโนโลยี 

“เทเลเมด” รถตรวจสุขภาพเชิงรุกถึงชุมชน 

เพื่อลดต้นทุนเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดิน

ทาง ตลอดจนเพิ่มจำานวนและส่งเสริมความ

เข้มแข็งของเรื่องอาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสส.) ในพื้นที่ กทม.อีกด้วย นี่คือตัวอย่าง

การบริการจัดการสาธารณสุขให้เข้มแข็ง

ในระดับเส้นเลือดฝอย จะเป็นด่านหน้าที่

ปะทะ ไม่ต้องให้คนไปป่วยโรงพยาบาลใหญ่ 

ช่วยลดคิวและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้

บริการมากขึ้น

ขอ 1 เดือนดูสัญญา BTS

นายชัชชาติให้สัมภาษณ์ถึงการที่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่

รับรองผลการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. พร้อม

เตรียมตรวจสอบกรณีท่ีมีผู้ไปร้องเรียนกรณี

กระเป๋าผ้าและเรื่องด้อยค่าระบบข้าราชการ

ใน กทม.ว่า เคารพใน กกต. รอให้ตัดสิน

ออกมา ไม่มีความกังวล ซึ่งฝ่ายกฎหมายได้

ชี้แจงไปหมดแล้ว ไม่มีอะไร สบายๆ 

“ส่วนที่ถามกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

ยังไม่ได้เข้าไปดูในสัญญา คงต้องรอให้ทาง 

กกต. รับรองการเป็นผู้ว่าฯ กทม. ก่อน ไม่

น่าเป็นห่วง เราเพียงจะเข้าไปดูในสิ่งที่คน

อื่นทำามาแล้ว ไม่ได้ไปทำาอะไรใหม่ เพียง

แต่จะไปดูสัญญาเก่าเป็นอย่างไร รับหนี้มา

อย่างไร ขั้นตอนเป็นอย่างไร ต่อสัญญาอีก 

40 ปีเป็นอย่างไร เบื้องต้นวางกรอบว่าจะ

ใช้เวลาดูเอกสารทั้งหมด  1 เดือน ทุกอย่าง

ไม่มีความรู้สึกหรือนำาอารมณ์มาเกี่ยวข้อง 

จะดูไปตามเอกสาร ไปดูสิ่งที่คนอื่นทำามา

เป็นอย่างไร จะดูตามเอกสาร เอาประโยชน์

ประชาชนเป็นที่ตั้ง ให้ความยุติธรรมกับทุก

คน เรื่องต่อสัญญา เรื่องราคาค่าโดยสาร 

อยากให้มีความโปร่งใส มีการแข่งขัน มีคน

มาช่วยดู ไม่ใช่ทำาไม่กี่คน ไม่มีการแข่งขัน 

จึงบอกไม่ได้ว่าราคาที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่ 

ถ้ามีการแข่งขันก็จะชัดเจนขึ้น เพราะมีคน

ข้างนอกมาช่วยดู เป็นหลักง่ายๆ ไม่มีอะไร

ซับซ้อน เป็นหลักการประมูลทั่วไปตามหลัก

การทำางานราชการ” นายชัชชาติระบุ

เมื่อถามว่า ข้อกังวลภาระหนี้ที่ กทม. 

ติดหนี้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

จำากัด (มหาชน) หรือ BTSC ผู้ให้บริการรถ

ไฟฟ้าบีทีเอส 4 หมื่นล้านบาท จะมีแนวทาง

บริหารจัดการอย่างไร นายชัชชาติกล่าว

ว่า หลังปี 2572 รถไฟฟ้าสายสีเขียวจะอยู่

ในความดูแลของ กทม.ทั้งหมด เงินทุกบาท

ทุกสตางค์เป็นของ กทม. เราพอมีเงินใน

อนาคต ต้องไปดูให้ดี ต้องไปดูหนี้ที่เกิดขึ้น

เท่าไหร่ ควรจะรับเท่าไหร่ ไม่ใช่ว่าไม่มีราย

ได้เข้ามา เป็นหนี้ที่อาจจะต้องเอารายได้ใน

อนาคตมาดู น.ส.เกษราจะมาช่วยดูในเรื่อง

นี้ด้วย ต้องไปดูว่าจะจ่ายอย่างไร ปัญหา

คือการจ่ายต้องผ่านสภา กทม. ผ่านขั้นตอน 

เท่าที่เข้าใจ มีการอนุมัติเดินรถไป ไม่ได้

ผ่านสภา กทม. พอไปขอเงิน เขาเลยไม่จ่าย 

เหมือนไปจ้างก่อนขออนุมัติ เรื่องของเรา

เป็นการดูในอดีตว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วมาเล่า

ให้ฟัง ต้องไปดูว่าจะทำาอย่างไรเพื่อมาแก้

ปัญหา บีทีเอสทั้งหมดเราไม่ได้เป็นคนทำา 

เป็นเรื่องในอดีตเป็นสิบปี หลายผู้ว่าฯ ต้อง

มาดูเรื่องเป็นอย่างไร ให้เข้าใจตรงกัน แล้ว

มาหาทางแก้ เราไม่ได้ไปยุ่งอะไร แต่เป็น

คนเข้าไปดู ขอไปดูข้อมูลก่อน  

ด้าน ผศ.ดร.เกษราเปิดเผยว่า แม้

ขณะนี้จะอยู่ในขั้นตอนรอการรับรองจาก 

กกต. อย่างเป็นทางการ ซึ่งนายชัชชาติได้

มีการวางโครงสร้างการบริหารในการร่วม

ทีมของคณะทำางานในการบริหาร กทม.

เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเปิดตัวอย่างเป็น

ทางการ เพื่อให้คณะทำางานจะได้ดำาเนิน

งานในแต่ละส่วนทันที โดยจะรับหน้าที่

ร่วมทีมที่ปรึกษายุทธศาสตร์ หรือ Chief 

Strategist ผลักดันกว่า 200 นโยบายที่

ได้ให้กับประชาชนไว้ให้เป็นผลสำาเร็จ คู่

ขนานไปพร้อมกับการบริหารจัดการด้านงบ

ประมาณ เน้นการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย 

ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของการบริหารงานเพื่อ

ส่วนรวมที่ต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ที่คน

กรุงเทพฯ จะได้รับในทุกมิติ ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว

แจ้งจับชัชชาติไม่เก็บป้าย

ที่ สน.ลำาผักชี เมื่อเวลา 13.00 น. 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม

องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทาง

มาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษว่าที่ผู้ว่าฯ 

กทม. และผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และผู้สมัคร 

ส.ก.เขตหนองจอก ซึ่งไม่ยอมเก็บป้ายหา

เสียงของตนเองออกจากพื้นที่สาธารณะ

ตามที่ กกต.กำาหนดภายใน 3 วันหลังจาก

เลือกตั้ง อันถือได้ว่ามีความผิดฐานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 ฐาน

ขัดคำาสั่งเจ้าพนักงาน และมีความผิดตาม 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ.2535

ทั้งนี้ ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อ 22 

พ.ค.ที่ผ่านมา กกต.กทม.ได้ทำาหนังสือแจ้ง

เตือนไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

และผู้สมัคร ส.ก.ทุกคนให้ดำาเนินการเก็บ                                              

ป้ ายหาเสียงของตัว เองออกจากพื้นที่

สาธารณะทุกจุดภายใน 3 วัน แต่ปรากฏ

ว่าในบริเวณพื้นที่ริมถนนสุวินทวงศ์ เขต

หนองจอก ยังปรากฏว่ามีป้ายหาเสียงของ

นายชัชชาติและผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.อื่นๆ 

อีกหลายคน อาทิ ป้ายของ นายสุชัชวีร์ 

สุวรรณสวัสดิ์ น.ต.ศิธา ทิวารี นอกจากนั้น

ยังมีป้ายของผู้สมัคร ส.ก.เขตหนองจอก 

และเขตมีนบุรีด้วย การกระทำาดังกล่าวของ

ผู้สมัครทั้งหมดจึงมีความผิดตามมาตรา 39 

แห่ง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ซึ่งเป็นโทษ

ทางอาญา นอกจากนั้นยังเข้าข่ายความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 

ฐานขัดคำาสั่งของเจ้าพนักงาน ต้องระวาง

โทษจำาคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 

5,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ สมาคมจึงนำา

พยานหลักฐานมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าว

โทษผู้สมัครทั้งหมดต่อ สน.ลำาผักชี ตามด้วย 

สน.สุวินทวงศ์และ สน.มีนบุรีด้วย โดยวัน

จันทร์ที่ 30 พ.ค.นี้ เวลา 09.00 น. จะนำา

ความนี้ ไปร้องต่อ กกต. ซึ่งอาจนำาไปสู่การ

ให้ใบเหลืองผู้สมัครที่ชนะเลือกตั้งอีกด้วย

นายเชาว์ มีขวด ทนายความอาสา 

อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์

ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องกระเป๋าป้ายหา

เสียงของนายชัชชาติว่า นายศรีสุวรรณมี

สิทธิที่จะร้องในเรื่องที่เห็นว่าอาจเข้าข่าย

ผิดกฎหมาย โดยก่อนหน้านี้ชัชชาติทวีต

ข้อความผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 

2565 ข้อความว่า “ทีมงานเพื่อนชัชชาติ 

ไม่อยากให้ป้ายไวนิลหาเสียงกลายเป็นขยะ

หลังการเลือกตั้ง เราจึงมีแผนนำากลับมา

หมุนเวียน (Recycle) โดยตัดเย็บเป็นกระ

เป๋าหรือผ้ากันเปื้อน ไว้ใช้ต่อกันเองในทีม 

ป้ายใหม่ที่กำาลังติดตั้งเพิ่มจะมีลาย Pattern 

ตัดเย็บให้เห็นรางๆ ลองตามหากันดูนะครับ”  

ซ่ึงคำาว่าป้ายใหม่ท่ีกำาลังติดต้ังเพ่ิมจะมีลาย 

Pattern ตัดเย็บให้เห็นรางๆ ลองตามหากันดู 

เป็นการช้ีชวนหรือไม่ กกต.จะต้องพิจารณา 

เพราะหลังเลือกต้ังจะเห็นภาพคนกรุงเทพฯ 

จำานวนหน่ึงเก็บป้ายหาเสียงนายชัชชาติไป

ทำากระเป๋ากันอย่างคึกคักเลยทีเดียว

ส่วนที่มีการแสดงความคิดเห็นว่า

นายชัชชาติได้คะแนนเสียงจากคนกรุง 

เทพฯ มากกว่า 1.3 ล้านเสียง จะไปหาเรื่อง

เขาทำาไม อันนี้ยิ่งไม่ถูกใหญ่ คะแนนเสียง

คือความนิยม ซึ่งต้องแยกจากพฤติกรรม 

หากมีการทำาผิดกฎหมายเกิดขึ้นจริง ไม่ว่า                                                           

จะมีคะแนนนิยมมากเท่าไหร่ ก็มิอาจลบ 

ล้างความผิดนั้นได้ และองค์กรที่มีหน้าที่

ชี้ถูกผิด ต้องไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้ แต่

ต้องดำาเนินการอย่างตรงไปตรงมา ขอยก

ตัวอย่างที่น่าจะทำาให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น

คือ ในยุคของนายทักษิณ ชินวัตร ที่เพิ่งได้

รับเลือกตั้งเข้ามาทำาหน้าที่บริหารประเทศ

ในฐานะนายกรัฐมนตรี หอบเอาคะแนน

เสียงกว่า 11 ล้านคะแนนทั่วประเทศมา

ด้วย ซึ่งในขณะนั้นมีคดีที่ค้างการพิจารณา

อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ คือกรณีซุกหุ้นอันลือ

ลั่น พร้อมวลี “บกพร่องโดยสุจริต” มีการนำา

คะแนนนิยมที่ ได้มาสร้างกระแสกดดันศาล

รัฐธรรมนูญ สุดท้ายนายทักษิณรอดพ้นคดี

ด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 7 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 

2544 โดยมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบาง

คนใช้เรื่องคะแนนนิยมดังกล่าวมาเป็นเหตุผล

ในการตัดสินคดีด้วย ดังนั้นคำาวินิจฉัยของ 

กกต.ต้องอธิบายเหตุผลได้ บนหลักกฎหมาย 

ไม่ใช่เบี่ยงเบนไปเพราะกระแสกดดัน. 

‘กทม.’ ติดเชื้อ

 

มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 4,442,648 ราย มียอดหายป่วย

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,367,939 

ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 29,972 ราย ขณะที่สถานการณ์

โลก มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 531,352,960 

ราย เสียชีวิตสะสม 6,310,323 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ 

จำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่

วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ไทยจะปรับมาตรการ

เดินทางเข้าประเทศอีกครั้งตามมติ ศบค.  

โดยยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบ สำาหรับคน

ไทยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand 

Pass และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้า

ประเทศ แต่ชาวต่างชาติยังต้องลงทะเบียน

ในระบบดังกล่าว โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนตาม

ข้อกำาหนด ให้แนบหลักฐานวัคซีนพร้อม

กับเอกสารประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำา 

10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนกรณีที่ไม่ได้

รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำาหนดให้

แสดง หลักฐานการตรวจโควิด-19 ได้ทั้งแบบ 

Professional ATK หรือ RT-PCR ที่ออกภายใน 

72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ขณะที่จุดผ่านแดนทาง

บกทุกจุดก็จะเปิดภายในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวต่อว่า รัฐบาลโดย ศบค.ได้ปรับมาตรการ

เดินทางเข้าประเทศตามสถานการณ์มาโดย

ตลอด ก่อนหน้านี้ก็ได้ยกเลิก Test & Go 

ไปแล้ว ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้ความ

สำาคัญกับเรื่องนี้มาก โดยสถิติผู้เดินทาง

เข้าประเทศในเดือน พ.ค.65 เฉลี่ยถึงวัน

ละ 20,000 คน ทั้งหมดนี้จึงไม่ตรงกับสิ่งที่

ฝ่ายค้านพยายามพูดว่ารัฐบาลละเลยภาค

การท่องเที่ยว นอกจากนี้ จากแนวโน้มการ

ฟื้นตัวที่เริ่มเห็นชัด ททท.จึงคาดการณ์ว่าใน

ช่วงโลว์ซีซั่น ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ย. จะมีนักท่อง

เที่ยวต่างชาติมาไทยไม่น้อยกว่า 500,000 

คนต่อเดือน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากตลาดระยะ

ใกล้  ส่วนช่วงไฮซีซั่นซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 

4 ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค. จะมีนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติมากกว่า 1 ล้านคนต่อเดือน เพิ่มตลาด

ระยะไกลทั้งยุโรปและสหรัฐ และหวังจะ

เห็นนักท่องเที่ยวจีน เริ่มกลับมาไทยปลาย

ปีนี้ต่อไปถึงเทศกาลตรุษจีนปี 2566 ซึ่งจะ

ส่งผลให้ตลอดปี 2565 มีโอกาสสูงที่นักท่อง

เที่ยวจะมาไทย 7-10 ล้านคน สร้างรายได้

รวม 1.5 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นการฟื้น

ตัว 50% เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนวิกฤต

โควิด-19

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคฝีดาษ                                                                        

วานร หรือฝีดาษลิง (Monkeypox) ในประเทศ 

ไทยว่า ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงใน

ไทย มีเพียงผู้เข้าข่ายสงสัย แต่ผลการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ ท้ังจากกรมวิทยาศาสตร์การ                                                       

แพทย์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยืนยันว่า                                                          

ไม่ใช่โรคฝีดาษลิง โดยเป็นการติดเช้ือเริม ขณะ                                                          

นี้อยู่ระหว่างพักรักษาอาการผื่นที่สถาบัน

บำาราศนราดูร คาดว่าจะกลับบ้านได้ใน 1-2 วัน

“ตอนนี้มีเข้าข่าย 3 รายนี้ แต่ผลออก

มาว่าไม่ใช่ ซึ่งพรุ่งนี้ (30 พฤษภาคม 2565) 

ทางกองระบาดวิทยาจะแถลงข้อมูลอีกครั้ง” 

นพ.โอภาสกล่าว

นพ.โอภาสกล่าวอีกว่า ด่านควบคุม

โรคระหว่างประเทศมีการคัดกรองและให้

ความรู้กับผู้เดินทาง เนื่องจากโรคนี้จะเห็น

อาการชัดคือตอนมีผื่น ตุ่ม เมื่อพบก็ต้อง

สอบสวนโรค อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเบื้องต้น

พบว่าการติดเชื้อไม่ง่ายเหมือนโรคโควิด-19 

เพราะต้องสัมผัสใกล้ชิดจริงๆ คาดว่าจะไม่

ก่อปัญหา แต่เราจะไม่ประมาท เพราะเรา

เปิดประเทศแล้ว มีคนเข้าคนออกมา ฉะนั้น

ผู้ที่สงสัยก็ให้รีบพบแพทย์ทันที

นพ.สุประกิต จิรารัตน์วัฒนา นาย

แพทย์ปฏิบัติการ สถาบันโรคผิวหนัง กรม

การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

เปิดเผยถึงการสังเกตโรคฝีดาษวานร หรือ

ฝีดาษลิง กับโรคเริม อีสุกอีใส และงูสวัด

ว่า ฝีดาษลิงเวลาเปลี่ยนสภาพรอยโรคจะ

เปลี่ยนไปพร้อมกันทั้งร่างกาย เช่น ช่วงเป็น

ตุ่มใสก็จะเป็นทั้งตัว หรือตุ่มหนองก็จะเป็น

ทั้งตัว แต่ละระยะใช้เวลาแปรสภาพนาน

กว่าประมาณ 1-2 วัน และอีกจุดที่ต่างคือ

อีสุกอีใสมีไข้ แต่ไม่มีต่อมน้ำาเหลืองโต ต่าง

จากฝีดาษลิงที่มีต่อมน้ำาเหลืองโต ซ่ึงเป็น

จุดท่ีใช้วินิจฉัยแยกโรค ท้ังเริม อีสุกอีใสและ

ฝีดาษลิง แพร่เช้ือได้ระหว่างคนสู่คนโดยการ

สัมผัส การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ใช้

ของใช้ร่วมกับผู้มีรอยโรคระยะแพร่เช้ือ แต่

ฝีดาษลิงยังสามารถแพร่เช้ือผ่านละอองฝอย

จากทางเดินหายใจส่วนบนได้ โดยการไอ

จามในช่วงที่มีอาการตั้งแต่เริ่มมีไข้ ในระยะ 

3 ฟุต หรือ 1 เมตร และสามารถติดได้จาก

การรับประทานเนื้อสัตว์นำาเข้าที่มีเชื้อฝีดาษ

โดยไม่ได้ปรงสุก หรือผู้ปรุงไปสัมผัสเนื้อ

สัตว์ที่มีเชื้อ จึงต้องระวังการนำาสัตว์ป่าโดย

ไม่ผ่านด่านกักโรค” นพ.สุประกิตกล่าว

นพ.สุประกิตกล่าวด้วยว่า ความเส่ียง

ในประเทศไทยท่ีจะพบฝีดาษลิงน้ัน การเปิด

ประเทศให้มีการเดินทางเสรีมีความเส่ียงใน

ทุกประเทศ ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย และ

เนื่องจากระยะฟักตัวของโรคนานถึง 21 วัน 

หลังติดเช้ืออาจจะยังไม่แสดงอาการ และเมื่อ

เดินทางเข้าประเทศใดๆ ก็เป็นไปได้ท่ีจะพบ 

“ข้อกังวลหน่ึงท่ีโรคน้ีอาจจะสร้าง

ภาระทางสาธารณสุขได้หากเกิดการระบาด 

เนื่องจากระยะฟักตัวโรคนานถึง 21 วัน ถ้า

ต้องกักตัวก็ต้องกักตัวนาน แต่ภาครัฐและ

หน่วยงานต่างๆ ทุกประเทศ รวมถึงบ้านเรามี

การป้องกันสอบสวนโรค โดยเฉพาะประเทศ

ท่ีมีความเส่ียง หากเรารู้เท่าทัน มีมาตรการ

ควบคุมดี เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก 

คัดกรองกลุ่มเส่ียง ก็จะสามารถควบคุมได้” 

นพ.สุประกิตกล่าว.



วแน่นเป็น “มาดามคิวทอง” ไปแล้ว เมื่อกลาง

เดือนเพิ่งจะร่วมคณะกับ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา  นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ไปประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ ที่กรุง

วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

กลับมาต้องรีบบินกลับ จ.ศรีสะเกษ ไปเตรียมงาน

ประชุมพรรคภูมิใจไทยสัญจร ในฐานะเจ้าถิ่น เพื่อให้งานออก

มาเวอร์วังอลังการ สมศักดิ์ศรีเจ้าแม่ทุเรียนภูเขาไฟ

แล้วไม่รู้เอาเวลาตอนไหนหายใจ เพราะเสร็จงานภูมิใจ

ไทย “หนูกวาง” ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี ก็บินกลับ กทม.ทันที เพื่อลัดฟ้าไปนครเจนีวา 

สมาพันธรัฐสวิส ร่วมกับคณะของ “หมอหนู” อนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ไปประชุม

สมัชชาอนามัยโลก (WHA) สมัยที่ 75

แต่เธอคนนี้ ไม่ว่าจะไปไหนมาไหน ขึ้นเหนือล่องใต้ 

ทั้งนอกและในประเทศ ยังคงรักษาตัวรอดเป็นยอดดี คลาด

แคล้วโควิด-19 มาได้ทุกซีซัน  

ไม่รู้คล้องพระดีอะไร เพราะเฉียดไปเฉียดมาหลายหน 

เข้าไปอยู่ ในแวดวงที่มีคนติด

เชื้อก็บ่อย แต่จนแล้วจนรอด

ตรวจทีไร “หนูกวาง” มีผลเป็น

ลบทุกที

เคยมีถึงขนาดที่ว่ากลัว

จัด วันหนึ่งหยิบ ATK ขึ้นมา

ตรวจหลายรอบ แม่บ้านยังต้อง

ร้องทัก ระวังจะเป็นบ้าก่อน             

โควิด-19 ฮ่าๆ

แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ดู                                                             

แลตัวเองดี ใส่แมสก์ตลอด  

ตรวจหาเชื้อถี่ยิบ สายข่าวกระ 

ซิบให้ฟังตอนไปเมืองนอกเมืองนา รวมถึงนครเจนีวาเที่ยว

ล่าสุด ที่นั่นคนอื่นถอดแมสก์หมดเพราะเค้าไม่ห้ามแล้ว แต่ 

“หนูกวาง” ไม่เอาค่า  ขอใส่คนเดียวโดดๆ ไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้น 

ถือคอนเซปต์ถึงสถานการณ์จะบางเบาขนาดไหน แต่

ตราบใดที่เชื้อยังอยู่ วัคซีนกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แค่ป้องกัน

ป่วยหนักและเสียชีวิต “หนูกวาง” ขอปิดปากปิดจมูกเอาชัวร์

ไว้ก่อน

มีหลายโปรแกรมในแต่ละวัน ต้องพบปะผู้คน ทั้งผู้

หลักผู้ใหญ่ ประชาชน ครอบครัว เพื่อนฝูง จะติดไม่ได้เด็ด

ขาด

รอดมาหลายแล้วสังเวียนหนักๆ “หนูกวาง” ตั้งเป้า

หมาย ต้องเป็น 1 ในผู้ไร้มลทินจากโควิด-19 ให้ได้ หุหุ.
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3บทความ-ในประเทศ

 ‘มารจำาแลงในร่างคนดี’

ะเรียกว่าเป็นความสงสัยหรือความโง่ของผม 

ก็คงครือกัน

คือที่เขาชุมนุมกันที่หน้ายูเอ็น เชิงสะพานมัฆ

วานฯ  ถนนราชดำาเนินนอกมาเป็นสัปดาห์

นั่นน่ะ

ผมสงสัยมานาน ว่าที่ขึ้นป้ายประกาศยี่ห้อพวกเขา

ว่า

ขบวนต่อต้าน “ร่างกฎหมายทำาลายการรวมกลุ่มของ

ประชาชน” นั่นน่ะ

มันมีด้วยหรือ....

ไอ้กฎหมายทำาลายการรวมกลุ่มประชาชนที่ว่านั่น?

ผมก็ประชาชนคนหนึ่ง 

แล้วทำาไมไม่เคยรู้ ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่า มีการ

ร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมา

ถ้ามีอย่างนั้นจริง ไม่มีแค่คนขยุ้มเท่าฝอยขัดหม้อ

เท่านั้นหรอกที่ไม่พอใจ อีกอย่าง เขม้นมองไป เอ๊ะ...นี่มัน

แอบอ้างใช้คำาว่า “ประชาชน” ชัดๆ

เพราะเท่าที่เห็น มันก็พวกหน้าเดิม แก๊งเดียวแต่

เปล่ียนย่ีห้อไปตามกิจกรรม ผมว่าใกล้เข้าข้ัน “ชุมนุมอาชีพ” 

แล้วล่ะ

เห็นข่าวเมื่อวาน (๒๙ พ.ค.๖๕)

ว่าขบวนการอ้างประชาชน ยื่นจดหมายถึงตำารวจ 

ถึงกรรมการสิทธิฯ ถึงตัวแทนสำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)  

ประมาณว่าพวกเขาถูกคุกคามสิทธิเสรีภาพใน

การรวมกลุ่มชุมนุมโดยสันติและปราศจากอาวุธตาม

รัฐธรรมนูญ 

ขอให้อำานวยความสะดวกให้พวกเขาใช้พื้นที่ชุมนุม

ได้อย่างปลอดภัย ปราศจากการคุกคามใดๆ

ถ้ามีการคุกคามจริงน่ะนะ........

พ่อมหาจำาเริญทั้งหลาย จะชุมนุมปู้ยี่ปู้ยำาบ้านเมือง

กันต่อเนื่องได้ ๗ วัน ๗ คืน ยืดยาวอนันตกาลตามใจชอบ

อย่างที่ทำากันมาเป็นปีๆ อยางนี้ ไม่ได้หรอก

ที่อ้างกับจริงที่เห็นอยู่ มันขัดแย้ง “ประจานตัวเอง” 

ชัดๆ

ยิ่งที่ระบุถึงพฤติกรรมว่าเป็นการคุกคาม ผมก็ขำา

คือเขาระบุว่าอย่างนี้........

บริเวณพื้นที่ที่ตำารวจอยู่ มีการถ่ายรูปจากด้านนอก

โดยหันกล้องเข้ามาในพื้นที่ชุมนุม 

ตำารวจติดกล้องขนาดเล็กไว้ที่หน้าอก ทางผู้ชุมนุม

ไม่รู้ว่าถ่ายรูปผู้ชุมนุมใครบ้าง มีการบันทึกวิดี โอหรือไม่ 

สงสัยมีตำารวจแฝงตัวเข้าไปในพื้นที่ชุมนุม

ที่แท้ก็พวกเสแสร้งเป็นคนดีหากินทางสังคม เอ็นจีโอ

บางพวก-บางกลุ่มนี่เอง ออกมาต่อต้าน

ที่เขาจะออกกฎหมายให้พวกเอ็นจีโอ “รับเงินต่างชาติ” 

ต้องแจ้งและต้องเสียภาษีนั่นแหละ

แต่เขิน อ้างเป็นนักตรวจสอบสังคม ทุกอย่างต้อง

โปร่งใส ตรวจสอบได้ แม้กระทั่งงบสถาบัน ก็จะต้องตรวจสอบ

แต่ตัวเอง รับโครงการ รับทุน รับอีเวนต์ชุมนุมประท้วง 

กระทั่งรับเงินต่างชาติมา “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” เป็นกระบวน

การ

แหกปากร้อง ภาษีกู...ภาษีกู

แต่เปล่าเลย พวกกูหลบเลี่ยงภาษีตลอด กินเงินแผ่นดิน 

เอาเงินแผ่นดินและรับจ้างบ่อนทำาลายแผ่นดินทั้งใต้ดิน-บน

ดิน

นี่แหละ “คนดีของสังคม” กลุ่มหนึ่งในสังคมชาติทุกวัน

นี้

ตรวจสอบเขาไปทั่ว......

พอรัฐบาลจะตรวจสอบตัวเองบ้าง ว่ารับจากใคร เท่า

ไหร่ เอาไปทำาอะไร?

โวย...

รวมหัวชุมนุม ยกคำาว่า “เพื่อประชาชน” บังหน้า แต่

เนื้อแท้ ให้ยกเลิกร่างกฎหมายการจัดระเบียบเอ็นจีโอ

สรุปแล้ว กฎหมายควบคุมเสรีภาพประชาชน บ้าบอที่

ยกมาอ้างอะไรนั่น มันมีซะที่ไหน ก็ยกมาพูดบังหน้าเท่านั้น

รองนายกฯ “วิษณุ เครืองาม” ยังยืนยันเมื่อวันก่อนว่า....

“กฎหมายดังกล่าวไม่มี 

ไม่เกี่ยวข้องกับการปิดกั้นการชุมนุม เป็นเรื่องให้  NGO 

ต้องรายงานการรับเงินจากต่างประเทศ ในแง่ของรัฐบาล ก็

ต้องอยากรู้ 

ว่าการดำาเนินกิจกรรมหลายอย่างได้รับการสนับสนุน

อย่างไร และอาจมีจุดอ่อน จุดโหว่ เช่น นิยามของ NGO คือ

อะไร ๑-๒ คน นับเป็น NGO หรือไม่ 

หรือ นิติบุคคลต้องจดทะเบียนอย่างไร ซึ่งน่าจะเป็นสิ่ง

ที่ NGO วิตกว่าจะครอบคลุมกว้างขวางและได้รับผลกระทบ” 

รองฯ วิษณุ ยังย้ำาด้วยว่า.......

“ที่รับเงินอุดหนุนต่างประเทศ เดิมไม่ต้องมารายงาน  

แต่ร่างดังกล่าวให้รายงานด้วย ส่งผลให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจ 

ยืนยันว่าหากเป็นกิจการภายในประเทศไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว 

แต่หากมีการสนับสนุนจากต่างประเทศ กำาหนดให้ต้อง

รายงานด้วย ดังนั้นย้ำาว่าสามารถรับเงินสนับสนุนได้  แต่ต้อง

มีการชี้แจง”

เนี่ย....

ก็แค่นี้ “เสมอภาค-ภราดรภาพ” จะตายไป มีรายได้ถึง

เกณฑ์ ทุกคนต้องเสียภาษี 

แล้วที่ไปรับเงินต่างชาติ อย่างจอร์จ โซรอส 

เอ็นจีโอ เป็นคนดีเพื่อสังคม จะหลบเลี่ยง-ปกปิด ไม่

บอกรับมาเท่าไหร่ เอาไปทำาอะไร ไปเพื่ออะไร? 

แล้วจะเป็นคนดีได้อย่างไร?

เดี๋ยวสลิ่มเขาว่า คนที่ตะโกนต้องโปร่งใส-ตรวจสอบ

ได้, ภาษีกู...ภาษีกู ไปทั่ว แต่ตัวเอง ปกปิด ไม่ยอมให้ตรวจ

สอบ พยายามหลบเลี่ยงภาษี

อย่างนี้ เขาเรียก “คนจัญไรของสังคม” ก็จะไป

ทะเลาะเบาะแว้งกันเปล่าๆ ไม่ดี และน่าอาย กระทั่งกับ

หมา!

ร่างกฎหมายเอ็นจีโอ ที่ตีขลุมว่าเป็น “ร่างกฎหมาย

ควบคุมการรวมกลุ่มประชาชน” แล้วต่อต้านกันขณะนี้  

เนื้อหาหลักๆ เป็นอย่างไร?

ผมเห็น “Thai Move Institute” เขาโพสต์ให้ความรู้

ไว้ ดังนี้

กฎหมายควบคุม NGO  ควบคุม  “NGO  ขายชาติ”  ได้

อย่างไร?

1.ต้องจดแจ้งการเป็นองค์กรที่ ไม่แสวงหารายได้ฯ 

กับกรมการปกครอง ไม่เช่นนั้น จะมีความผิดอาญา (เพราะ

ทุกวันนี้องค์กร NGO เถื่อน รับเงินจากเมืองนอกมาป่วน

ประเทศไทย โดยที่ตรวจสอบไม่ได้เต็มไปหมด) 

2.กำาหนดให้การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ รมว.มหาดไทย กำาหนด

3.ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาและจำานวนเงินหรือทรัพย์ 

สินที่ใช้ในการดำาเนินกิจกรรมในแต่ละปี 

และต้องยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกปี (ถ้าบริสุทธิ์

ใจ  ไม่ขายชาติ  จะกลัวอะไร)

4.ต้องเสนอรายงานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตต่อผู้รับจดแจ้งภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

และเผยแพร่ต่อสาธารณะ (ถ้าไม่ได้รับเงินจากต่างชาติมา

ป่วนประเทศไทยจะกลัวอะไร)

5.กำาหนดให้การรับเงินหรือทรัพย์สินจากบุคคลธรรม

ดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือไม่ได้

จดทะเบียนจัดตั้งในไทย มาใช้ในการดำาเนินกิจกรรมในไทย

ได้เฉพาะกิจกรรมที่กฎหมายกำาหนด

...............................

ก็เท่านี้ หลักใหญ่ รับเงินต่างชาติมา ก็ต้องแจ้ง และ

ทุกคนที่รายได้ถึงเกณฑ์ “ต้องเสียภาษี” เอ็นจีโอที่ดีๆ เขาก็

จะไม่ต่อต้าน

มีแต่ ๓ นิ้วในร่าง “คนดีเสแสร้ง” เท่านั้น ได้กูเอา  

ถ้าเสีย...กูร่วมเผาประเทศ!

โธ่...เวร!

ถ่ายรูปว่าเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม

แล้วแบบก่อจลาจล ปิดถนน ปาระเบิด เผาป้อม สาดสี  

ขีดเขียนเปรอะตามพื้น ตามกำาแพง กระทั่งสถานที่ราชการ  

ทำาเนียบ ศาล สถาบัน และ ฯลฯ

อย่างนั้น อย่างที่พวกคุณทำากัน มันเรียกว่าอะไร?

เรียกว่าสิทธิเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ เรียกว่า

รวมกลุ่มโดยสันติปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญงั้นล่ะซี?

ถ้ารัฐบาลที่พวกคุณเรียกเผด็จการขณะนี้ ยังให้ใช้สิทธิ

เสรีภาพล่วงล้ำาก้ำาเกิน “ทั้งชาติ-ทั้งสถาบัน” ทั้งมีอาวุธดังที่

ปรากฏ

แล้วในรัฐบาลระบอบทักษิณ ทั้งคุกคาม ทั้งอุ้มหาย  ทั้ง

ฆ่าตัดตอน เป็นพันๆ ศพ ทั้งโกง-กิน ทั้งก่อจลาจล เผาบ้าน-

เผาเมือง

แต่พวกคุณชื่นชม โหยหา เรียกว่า “ฝ่ายประชาธิปไตย!?”

ถ้าแบบนี้ละก็....

ขอให้บ้านเมืองไทย มีรัฐบาลเผด็จการแบบประยุทธ์

ตลอดไปดีกว่า บ้านเมืองจะได้สงบ พวกโกง-กิน จะได้น้อยลง 

ไม่เกิน ๒๐ ปี ถนนบางสาย ใช้ทองคำาปูแทนแผ่นคอ-

นก-รีต ได้เลย!

ผมมาหายโง่เอาตอนเขายื่นข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล ๑  ใน 

๓ มีว่า.......

“ขอเรียกร้องให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา  

และคณะรัฐมนตรี ยุติและยกเลิกร่างพระราชบัญญัติการ

ดำาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำาไร พ.ศ. … และ

กฎหมายควบคุมเสรีภาพการรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับ

ในทันที โดยทำาข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับประชาชน”

โธ่เอ๋ย.....

ทำาเป็น “ม้วนหาง-ซ่อนลาย” พรางตาว่าต่อต้าน “ร่าง

กฎหมายทำาลายการรวมกลุ่มของประชาชน”

รอดทุกซีซัน

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

จ

ต้องเริ่มต้นด้วยการทำาลาย ‘ความเกลียด’
บตั้งแต่คุณน้า ชัชชาติ บุรุษผู้กล้าม

ใหญ่ที่สุดในปฐพี ท่านแลนด์สไลด์ 

แอฝะล้านช์ หิมะถล่ม ดินทลาย ใน

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เที่ยวนี้ ดู

เหมือนว่า...บรรดาผู้ที่เหม็นหน้า หรือไม่ชอบขี้หน้า 

ท่านนายกฯ บิ๊กตู่ จะเกิดความกระเหี้ยนกระหือรือ

คึกคัก โครมคราม กันอย่างเป็นพิเศษ ออกมาเสนอ

โน่น เสนอนี่ ชี้โน่น ชี้นี่ เย้ยนั่น เย้ยนี่  ฯลฯ กันอย่าง

เป็นระบบและกิจการเอาเลยก็ว่าได้...

ไม่ว่าจะไล่มาตั้งแต่คุณพี่ โทนี่-โทนาฟ และ

พลพรรคเผาไทยทั้งหลาย พวกแดงอ่อน แดงแก่ ส้ม

อ่อน ส้มแก่ ไปจนถึงพวกเด็กแว้นและเด็กเวร ฯลฯ 

ต่างก็ออกอาการคล้ายๆ เราชนะแล้ว...แม่จ๋า อะไร

ประมาณนั้น ทั้งๆ ที่ระหว่าง ผู้ว่าฯ กทม. กับ ผู้นำา

ประเทศ มันคงไม่ถึงกับเกี่ยวพัน พัวพัน อะไรต่อมิ

อะไรกันซักกี่มาก-น้อย หรือแค่ประมาณ คนละเรื่อง

เดียวกัน ไม่ถึงกับเป็นเรื่องที่มิอาจแยกออกจากกัน

และกันได้ โดยเด็ดขาด หรือโดยชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาดของคุณน้า ชัชชาติ ก็ไม่น่าจะหมายถึงการ

แพ้แล้ว-แพ้เลย ของท่านนายกฯ บิ๊กตู่ แต่อย่างใด 

แม้ว่าใครต่อใครจะ คิดเอง-เออเอง ไปในลักษณะไหน

ก็ตาม...

อีกท้ังถ้าจะว่ากันโดย ตัวตน ของคุณน้า ชัชชาติ 

ท่าน...ท่านก็ไม่น่าถึงข้ันต้องโกรธ เกลียด เคียดแค้น  

อาฆาต พยาบาท ริษยาและชิงชัง ต่อท่านนายกฯ บ๊ิกตู่ 

กันซักก่ีมาก-น้อย ถึงช่วงจังหวะรัฐประหารท่านจะโดน

คนเอาถุงคลุมหน้า เชิญตัวไปปรับสภาพ ปรับทัศนวิสัย 

ยังไงๆ ก็แล้วแต่ แต่น่ัน...มันก็นานมาแล้ว!!! ใกล้ๆ จะ

เกือบสิบปีเห็นจะได้ แถมเป็นเร่ืองท่ีไม่ถึงกับต้องเก็บ

มาคิดมาก หรือคิดเล็ก-คิดน้อย คือมันเป็นเร่ืองของ 

กระบวนการ หรือ  กรรมวิธี ในการเผด็จศึกอำานาจโดย

ท่ัวๆ ไปน่ันเอง โดยเฉพาะสำาหรับผู้ท่ีมีคุณสมบัติในการ 

ทำางานใหญ่ เรื่องประเภทน้ี...ต้องถือเป็นหีดๆ หุ้ยๆ แม้

ไม่คิดจะลืม แต่ก็คงไม่ถึงกับต้องนำามาจดจำาใส่ใจ ชนิด

อาจก่อให้เกิดความหมกมุ่นและมัวเมา เอาง่ายๆ...

และในระหว่างการพูดจา ปราศรัย พูดจา หา

เสียง...คุณน้า ชัชชาติ ท่านก็แสดงให้เห็นถึงความใจ

ใหญ่ หรือความเป็นผู้มีคุณสมบัติพอที่จะทำางานใหญ่ 

โดยเฉพาะที่ท่านพูดไว้อย่างน่าคิด น่าสะกิดใจ มิใช่น้อย 

ประมาณว่า...ไม่ว่าใครคิดเห็นแตกต่างกันคนละเรื่อง 

คนละฝ่าย หรือไม่? อย่างใด?  แต่อย่าได้ เกลียด กัน

เป็นอันขาด เพราะสิ่งที่เรียกว่า  ความเกลียด นี่เอง ที่

จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกนำาไปฉกฉวย ใช้ประโยชน์ จากผู้ที่ไม่

คิดจะประสงค์ดีกับทุกๆ ฝ่าย อันอาจถือเป็นการสะท้อน

ให้เห็นว่าไม่เพียงแต่ กล้ามใหญ่ แต่ยังมีคุณลักษณะแห่ง

ความเป็น ผู้หลัก-ผู้ ใหญ ่ ควบคู่ไปด้วย ไม่จำาเป็นต้องมา

คลับเฮาส์ คลับเห่า อะไรกันมากมาย...

ด้วยเหตุนี้...ภายใต้บรรยากาศทำานองนี้นี่เอง คือ

ถ้าหาก  ผู้นำาประเทศ กับ ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมที่จะ

แสดงให้เห็นถึงความร่วมไม้-ร่วมมือระหว่างกันและกันได้ 

สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยสันติ สามารถประสานงานโดย

ไม่คิดจะประสานงา  บรรดาผู้ที่จะได้รับ ประโยชน์ จาก

บรรยากาศทำานองนี้ ก็คือบรรดาเราๆ-ทั่นๆ ทั้งหลายนั่น

แหละ ไม่ว่าจะในฐานะชาว กทม. หรือชาวทวยไทย ทั้ง

สิ้น ทั้งปวง ดังนั้น...แทนที่จะออกอาการกระเหี้ยนกระหือ

รือ ออกแรงยุ แรงเชียร์ ต่อชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ ของ

ฝ่ายมันหรือฝ่ายเราก็แล้วแต่ สู้หันมาระงับยับยั้ง หันมา

เก็บอาการ หรือหันมาผลักดันเพื่อให้เกิดความร่วมไม้ ร่วม

มือ ในการทำาให้ทั้ง กรุงเทพฯ และ ประเทศไทย ก้าวหน้า 

ก้าวไกล ไปด้วยกันจะมิดีกว่าหรือ???

คือถ้าหากคุณน้า ชัชชาติ กับท่านนายกฯ บิ๊กตู่ 

สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยสันติ อีกทั้งยังพร้อมที่จะเดิน

หน้าประเทศไทยและเดินหน้า กทม.ไปด้วยกันทั้งคู่ ไม่

เพียงถือเป็นการนำามาซึ่งการยังประโยชน์ให้แก่ปวงชน

ชาวไทยด้วยกันทุกฝ่าย แต่ยังอาจถือเป็น จุดเริ่มต้น ของ

การอยู่ร่วมกันโดยสันติของบรรดาฝ่ายต่างๆ ที่แม้จะมี

ความผิดแผก แตกต่าง ทางความคิดความอ่านในแบบ

คนละเรื่อง-คนละม้วนก็ตามที อะไรต่อมิอะไรที่มันเคย

ทำาให้เกิดความเจ็บปวด รวดร้าว ของแต่ละฝ่าย ชนิด

ไม่ได้มาก-น้อยไปกว่ากันมากมายซักเท่าไหร่นัก มัน

อาจพอได้...ลืมๆ กันไปซะที!!!

เพราะที่ลากยาวว์ว์ว์กันมานับเป็นทศวรรษๆ...ทั้ง

โกรธ  เกลียด เคียดแค้น อาฆาต พยาบาท ริษยาและ

ชิงชัง นับเป็นสิบๆ ปีมันแทบไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์

โพดผล กับใครต่อใครเอาเลยแม้แต่น้อย มีแต่ผู้ที่พร้อม

จะฉวยโอกาสจาก  ความเกลียด เหล่านี้เท่านั้น ที่ยัง

นอนตีพุงแบบสบายๆ ยังร่อนไป-ร่อนมา ไปโน่น-มา

นี่ ได้ โดยอิสระและเสรี ไม่ต้องเสียเลือด เสียเหงื่อ 

เสียชีวิต ขณะที่แต่ละฝ่ายทั้งเจ็บ ทั้งปวด  ทั้งรวด

ร้าว ไม่ต่างไปจากกันและกันมาโดยตลอด ดังนั้น...

มีแต่ต้องหันมาทำาลาย ความเกลียด อย่างที่ บุรุษผู้

กล้ามใหญ่ที่สุดในปฐพี ท่านว่าไว้นั่นแหละดีที่สุด เลิก

คิดที่จะแลนด์สไลด์ ที่จะแอฝะล้านช์ โดยอาศัยความ

เกลียดเป็นเครื่องมือ หันมาช่วยกันประคับประคองให้

ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.อย่างคุณน้า ชัชชาติ สามารถร่วมไม้ 

ร่วมมือ ร่วมงานกับผู้นำาประเทศอย่าง บิ๊กตู่ ไปตาม

ตัวบทกฎหมาย ตามระบบ ระเบียบ หรือตามกรอบ

ประเพณี ได้อย่างลื่นไหลยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่ ไม่ว่า กทม.

หรือประเทศไทยของหมู่เฮา ก็ยิ่งมีสิทธิ์ก้าวหน้า ก้าว

ไกล ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น...

ปิดท้ายด้วยวาทะวันน้ี...จาก Milton... “For  never 

can true reconcilement grow, where wounds 

of deadly hate have pierced so deep. - 

การประนีประนอมอย่างแท้จริงไม่มีวันที่จะเติบโตได้ 

ตราบใดที่แผลแห่งความเกลียดชังนั้นอยู่ลึกเกินไป...”
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4 บทความ

ารเมืองพอเร่ิมเปดสมัยประชุมสภา มารอบน้ีส่ีเดือน ก็

เห็นว่ีแววการเมืองระอุแน� โดยยังไมอาจคาดการณไดวา

สุดทายแลว ประชุมสภารอบน้ีท่ีจะไปปดสมัยประชุม 18 

กันยายน จะอยูถึงตอนน้ันหรือไม จะเกิดอุบัติเหตุการเมือง ตองมี

การยุบสภา หรือพลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี หลุด

จากแผงอํานาจกอนสภาปด ยังเปนเร� องท่ีแวดวงการเมืองยังติดตาม

กันตอไป เพราะอยางการอภิปรายไมไววางใจ ก็จะเกิดข้ึนภายใน

ไมเกินกลางเดือน ก.ค.เปนอยางชา แตเร็วสุดก็อาจเกิดข้ึนปลายๆ 

เดือนมิถุนายนน้ี ซ่ึงพอฝายคานย� นญัตติแลว นายกรัฐมนตรีไมมี

สิทธ์ิยุบสภา ดังน้ัน พลเอกประยุทธหากม่ันใจวาเสียงโหวตไววางใจ

จาก ส.ส.ในสภา จะมากกวาโหวตไมไววางใจ พลเอกประยุทธก็คง

ลุยไฟแน�นอน....

...แตกอนจะไปถึงศึกซักฟอก

ท่ีสภา พบวาสัปดาหน้ีท่ีประชุมสภา

ผูแทนราษฎรจะมีการพิจารณาราง 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจํา

ป 2566 ชวง 31 พฤษภาคม ถึง 2 

มิถุนายน เพ� อพิจารณารางพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

2566 วงเงิน  3.185 ลานลานบาท 

ท่ีเปนการพิจารณาวาระแรกข้ันรับ

หลักการ ซ่ึงฝายคานใหฉายาวา “งบ

ประมาณฉบับขอทานเล้ียงวันเกิด” 

โดยตลอดการประชุมสามวันสามคืน 

จะมี ส.ส.ฝายคานเรียงหนากันข้ึนมาสับรัฐบาลและพลเอกประยุทธ 

นายกรัฐมนตรีกลางสภากันหลายสิบคน ผนวกกับคิวตอไปอีกไมนาน 

ฝายคานก็จะย� นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล ทําใหฝาย

คานก็จะใชเวทีงบฯ ให ส.ส.ฝายคานไดอุนเคร� องกอนถึงศึกซักฟอก

อภิปรายไมไววางใจ โดยเนนหนักไปท่ีการอภิปรายงบหลักๆ อยาง งบ

กลาง งบกระทรวงกลาโหม  คลัง เปนตน แตท่ีคาดวาจะโดนอภิปราย

หนักๆ แบบชุดใหญไฟกะพริบ คงไมพนเชน “งบกลาง” ท่ีเปนงบหลัก

ท่ีรัฐบาลจะต้ังกันไวจํานวนหน่ึงเปนหนาตัก สําหรับใชจายกรณีมีเหตุ

จําเปน และงบกระทรวงกลาโหม เพราะท้ังสองงบดังกลาวอภิปราย

กระทบช่ิงไปถึงพลเอกประยุทธ ได

เต็มๆ ในฐานะนายกฯ ควบ รมว.

กลาโหม ท่ีเม� อไปสแกนดูอยางงบกลาง

ไวท่ี 590,470,000,000 บาท ท่ีเพ่ิมข้ึน

จากป 65 ท่ีต้ังไว 587,409,336,900 

บาท ขณะท่ีงบ “กระทรวงกลาโหม” 

ท่ีตกเปนเปามาตลอด โดยเฉพาะงบ

จัดซ้ืออาวุธของเหลาทัพตางๆ คงโดน

ซัดรัวๆ เชนกัน อยางไรก็ตาม เม� อดู

รายละเอียดตามเอกสารของสํานักงบ

ประมาณเพ� อเปรียบเทียบงบประมาณ

รายจายประจําป ในชวงสามปคือ 

2564-2566 พบวางบกลาโหมมีการ

ต้ังงบโดยตัวเลขลดลงตอเน� องมาตลอดในชวงสามปหลัง เพราะป 

64 ต้ังไวท่ี 215,193,042,600 บาท ป 65 ต้ังไวท่ี 201,666,421,000 

บาท และป 66 ต้ังไวลดลงมาท่ี 197,292,732,000 บาท 

...ขณะท่ีเจาะลงไปท่ีงบของแตละกองทัพก็พบวา “กองทัพ

บก” ในยุคพลเอกณรงคพันธ จิตตแกวแท เปนผูบัญชาการทหารบก 

พบวางบ ทบ.ปน้ี มีการปรับลดจากป 65 ท่ีต้ังไว 99,612,961,300 

บาท แตป 66 ปรับลดลงมา 96,573,434,700 บาท และในสวนน้ีมี

การของบราชการลับไว 290 ลานบาท 

สวนกองทัพเรือ ท่ีชวงหลังโดนเพง

เล็งหนักเร� องงบจัดซ้ือเรือดํานํ้าจาก

ประเทศจีน แตชวงสองถึงสามปท่ีผาน

มา ก็ถูกฝายคานเตะสกัดตลอดเวลา

พิจารณางบกองทัพเรือจนตองแขวน

ระงับโครงการเบิกจายงบประมาณ

มาสองสามปแลว เม� อไปดูรายละเอียด

งบทหารเรือก็พบวา รอบน้ีขอต้ังงบ

เพ่ิมข้ึนแตไมมากจากเดิมมาก เพราะ

ป 2565 ขอไว 40,207,193,500 บาท 

แตป 66 ต้ังมา 40,322,525,100 บาท 

และพบวามีการต้ังงบโครงการพัฒนา

ขีดความสามารถของกองทัพเรือไวท่ี 13,031,970,200 บาท โดย

มีระยะเวลาดําเนินการ  11 ป นับจากป 2560-2570 รวมใชงบ 

115,128,297,900 บาท เปนตน 

ปดทายท่ีทาทีของฝายคานวาจะเอาอยางไร แตเร� องรัฐบาล

จะปลอยใหราง พ.ร.บ.งบฯ โดนควํ่ากลางสภา คาดวาน�าจะเกิด

ยาก ย่ิงมีสัญญาณเตือนลวงหนา ย่ิงทําใหวิปรัฐบาลจะระมัดระวัง

มากเปนพิเศษในการเช็กช� อและเข็น ส.ส.รัฐบาลใหเขาประชุมสภา

โดยพรอมเพรียง แตในสวนของฝายคาน ทาง “สมคิด เช้ือคง 

ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ� อไทย” บอกวาพรรคเพ� อไทยยังไมมีมติ

โหวตควํ่าราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ อยางเปนทางการ เพียงแตพูด

คุยกันภายในวาไมเห็นดวยกับ พ.ร.บ.งบประมาณฯ คาดวาในวันท่ี 

30 พ.ค. จะมีมติออกมาในการประชุมพรรคเพ� อไทย เพราะพบวา

รายละเอียดการจัดสรรงบไมมีความเหมาะสมมีอยูหลายสวน ยก

ตัวอยางเชน งบประมาณกระทรวงกลาโหม ไดทวงติงไปหลายคร้ัง

โดยเฉพาะการจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ แมวางบประมาณความม่ันคง

จะลดลง แตมีงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในบางตัว ภาพรวมไมอยากให

ใชงบประมาณดานความม่ันคง ในภาวะท่ีมีเศรษฐกิจแบบน้ี เพราะ

งบประมาณความม่ันคงยังไมลดลงในจุดท่ีสมควร พรรคเพ� อไทยไม

เห็นดวยมาตลอด... ก็เปนทาทีของฝายคานท่ียังไงก็ตองไมเห็นดวย

กับรัฐบาลอยูแลว ไมเหนือความคาดหมายอะไร.

อัศจรรย ใจ

สมคิด เชื้อคง

ชวน หลีกภัย 

ก

พล.อ.ณรงคพันธ 

จิตตแกวแท 

ทความชิ้นนี้เปนชิ้นสุดทายในชุดความรูวาดวย “นวัตกรรม

การบริหารจัดการเพ� อการมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนาทองถ่ิน” ซ่ึงมีท้ังหมด 4 เร� อง 4 ชุมชน ใน 3 ชุมชน

แรกเปนการนําเสนอชุมชนท่ีไดรับรางวัลพระปกเกลาทองคํา 

จากสถาบันพระปกเกลา ท่ีคัดสรรองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี

ผลงานโดดเดนและสรางสรรคนวัตกรรมทางการบริหารงานทอง

ถ่ิน แตสําหรับบทความน้ีมีความแปลกและแตกตางตรงท่ีเปนชุมชน

ซ่ึงไมไดรับรางวัลจากสถาบันพระปกเกลา แตมีรางวัลมากมายจาก

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอ� นๆ ไมวาจะเปนรางวัลหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ รางวัลบานสวยเมืองสุข รางวัลการจัดการ

ดินปุยชุมชนดีเดน รางวัลกลุมออมทรัพยเพ� อการผลิต รางวัลผูนํา

ชุมชน รางวัลชนะเลิศหมูบานดีเดน และรางวัลหมูบานชุมชนสะอาด 

เรียกไดวาเม� อเขาไปเย่ียมเยือนชุมชนน้ี ถวยรางวัลจากความมานะ

พยายามของคนในชุมชนน้ี เรียงรายแทบนับไมถวนเลยจริงๆ

แน�นอนวาเรากําลังพูดถึง ชุมชนหมูบานเศรษฐกิจพอ

เพียง บานวังนกไข  ตําบลหนองนกไข อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ความน�าทึ่งของชุมชนนี้คือความสามารถในการดํารง

ชีวิตบนพื้นฐานเกษตร ทามกลางบริบทรายลอมที่เต็มไปดวยเมือง

อุตสาหกรรม รอบนอกของชุมชนคือโรงงาน อาคารที่สรางขึ้นตาม

แบบสมัยใหมที่ตอบรับการผลิตสูอุตสาหกรรม มีเคร� องจักรที่เดิน

เคร� องผลิตเพ� อเคล� อนระบบอุตสาหกรรมอยางตอเน� อง แตทวา

เม� อยางกาวเขาไปในชุมชน บรรยากาศเปลี่ยนจากหนามือเปน

หลังมือ ราวกับวาไดทิ้งความวุนวาย ความโกลาหลของโรงงาน

และเคร� องจักรไวเบื้องหลัง สิ่งที่พบตรงหนาคือหมูบานเล็กๆ อยู

ในพื้นที่ทามกลางเมืองอุตสาหกรรมที่รายรอบนั้นยังมีชุมชนที่เขม

แข็งและยั่งยืน เปนชุมชนที่อุดมสมบูรณ หมูบานที่มีพื้นที่สีเขียว

ขจี สงบ รมร� น ชาวบานในชุมชนบานวังนกไขเปนคนอัธยาศัยดี 

เปนมิตร มีความอบอุน ในขณะที่บริเวณชุมชนรอบขางกลายเปน

สังคมโรงงานอุตสาหกรรมไปแลว แตยังมีหมูบานเล็กๆ แหงนี้ที่

ยังสามารถเลี้ยงตัวเองดวยอาชีพทําสวนเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงสัตว 

โดยไมถูกกลืนไปกับสังคมรอบขาง  

ผู ใหญธวัช อุทัย เปนผูใหญบานซึ่งมีถิ่นกําเนิดอยูที่บานวัง

นกไขแหงนี้ และเปนผูที่รักถิ่นบานเกิดมาก แนวคิดที่ล้ําคาของ

ผูใหญบานคือแนวคิดในการรักษาที่ดินไวใหเปนสมบัติของลูก

หลาน ผูใหญบานจึงเปนแกนนําชาวบานในบานวังนกไขใหรักและ

หวงแหนบานเกิด เพ� อปกปองนายทุนที่เขามากวานซื้อที่ดินโดย

รอบเพ� อไปทําโรงงานอุตสาหกรรมและยังใหชาวบานบานวังนกไข

เขามามีสวนรวมในการดําเนินการในทุกๆ โครงการ ผลจากการ

รวมตัวกันอยางเขมแข็งของเกษตรกรในหมูบานมากกวา 30 ครัว

เรือน ทําใหมีพื้นที่การทําสวนฝรั่งมากกวา 300 ไร และไดกลาย

เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เปนที่รูจักและกลาวขวัญถึงในหมูนัก

ทองเที่ยวที่ปรารถนาชวงชีวิตขณะหนึ่งที่สุขสงบ ปราศจากความ

วุนวายของเมือง และไดสัมผัสธรรมชาติอยางแทจริง

คุณปาณิสรา ทองสิมา เจาของสวนปาณิสรารุนที่ 2 เปน

เจาของสวนฝรั่งปาณิสราผูสืบทอดการทําสวนฝรั่งจากรุนสูรุน จึง

ไดนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาตอยอดโดยการนําเสนอแนวคิด

รวมกับกลุมจนเกิดการทองเที่ยวในชุมชนบานวังนกไข เปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตร แตกวาจะกาวมาถึงจุดนี้ ไดก็ตองแกไขปญหา

เชิงเกษตรที่เกิดขึ้น   ซึ่งไดแกฝรั่งลนตลาดราคาตก แนวทางแก

ปญหาคือการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่มโดยการแปรรูปฝรั่งอบแหง

ปรุงรส (รสชาติจะเหมือนกับการกินฝรั่งสดกับพริกเกลือ ขอย้ําวา

ตองลอง) โครงการที่เกิดขึ้นในชุมชนลวนแลวแตเกิดขึ้นจากการ

แกปญหาที่ชุมชนประสบ เชน โครงการจัดตั้งกลุมออมทรัพย มี

ที่มาจากการแกไขปญหาการเดินทางไปธนาคารในเมือง ปจจุบัน

กองทุนนี้เติบโตและมีเงินฝากของคนในหมูบานมากกวาหนึ่งลาน

บาท สามารถนําเงินกอนนี้มาบริหารชวยเหลือกันเองโดยไมคิด

ดอกเบี้ย โครงการกลุมสตรีสรางงานสรางอาชีพใหกับสตรีใน

หมูบานเกิดขึ้นมาจากครัวเรือนประสบปญหาหนี้นอกระบบ การ

ดําเนินงานอยางเขมแข็งของกลุมสตรีสามารแกไขหนี้นอกระบบได

อยาง 100% มีการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหอยูดี กิน

ดี พึ่งสังคมภายนอกนอยที่สุด จนกลายเปน “หมูบานเศรษฐกิจพอ

เพียงตนแบบ”

จุดขายที่เดนชัดของชุมชนบานวังนกไข คือ “เที่ยวสวน

เกษตร ไรสารพิษ จิตสุขสันต” โดยบานวังนกไขมีการบูรณาการ

การทองเที่ยวเขากับวิถีชีวิตเกษตร ซึ่งมีทั้งสวนฝรั่ง สวนชมพู สวน

มะพราว ลองเรือชมบรรยากาศบานสวนริมคลอง ลองแพเก็บฝรั่ง

ปลอดสารพิษ ไดเรียนรูภูมิปญญาของการปลูกฝรั่ง การบริหาร

จัดการตนทุนและผลผลิตอยางเปยมไปดวยปญญา เยี่ยมชมบาน

อนุรักษควายไทย เที่ยวชมสวนผักปลอดภัยบานทองสิมา อบอุนกับ

ชาดาวอินคาระหวางชมสวน กอนจะกลับออกมารับประทานขนม

ไทยดั้งเดิมที่ไมสามารถพบไดที่ไหนอีก เชนขนมชอการะเกด ที่เปน

ภูมิปญญามรดกตกทอดของคนในชุมชน การทองเที่ยวที่ชุมชนจัด

ขึ้นมีทั้งในรูปแบบการไปเที่ยวแบบวันเดียว

เชาไป-เย็นกลับ หรือนักทองเที่ยวอยาก

ใชชีวิตชิลๆ นอนพักสักคืนสองคืน สัมผัส

กับธรรมชาติอันรมร� น เรียบงายใหเต็มอิ่ม 

ชุมชนก็มีที่พักแบบโฮมสเตยไวบริการ (One 

Day Trip/Home Stay) คนในชุมชนได

รวมใจกันเพ� อสรางภาพลักษณใหกับชุมชน

ในวิถีชีวิตที่อบอุน นักทองเที่ยวไดใชชีวิตใน

แบบชาวสวนที่สัมผัสไดถึงการใชชีวิตแบบ

เรียบงายเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อันเปนวิถี

ชีวิตที่หาไดยากในปจจุบัน

ขอคนพบอันสําคัญของการสัมผัส

พื้นที่อยางจริงจังในชุมชนก็คือ คนในชุมชน

ทุกคนสามารถเขามามีบทบาทในการดําเนิน

การและแกไขปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบ

กับชีวิตได โดยตรง การมีสวนรวมในการ

รวมคิด รวมทําและรวมแกปญหาเปนหัวใจ

ของระบอบประชาธิปไตย ที่ผูนําชุมชนเปน

ผูอํานวยความสะดวกใหกับชุมชน อาศัยเคร� องมือและกลไกรัฐ

ในการสรางการมีสวนรวมที่แทจริงใหเกิดขึ้น บทบาทของผูนําที่

ไมเปนทางการแตทวากอใหเกิดประโยชนอยางมหาศาลตอชุมชน 

โดยบทบาทของผูตามก็เปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดนวัตกรรมการ

บริหารจัดการเพ� อการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น และ ณ วัน

นี้ ชุมชนบานวังนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร พรอมเปดบาน 

เปดสวน เปดใจรอนักทองเที่ยวทุกคนใหไปสัมผัสทั้งบรรยากาศ 

และอัธยาศัยในน้ําใสใจจริงของคนในชุมชน  

ความเช� อกับความรูมาพรอมบทพิสูจน...ที่นี่ ไมไกลจาก

กรุงเทพฯ นัก ขับรถไปสัมผัสความจริงกันเลย...จะมัวรออะไร.  

*บทความนี้เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธเร� อง “นวัตกรรม

การบริหารจัดการเพ� อการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาทอง

ถิ่น” นําเสนอตอวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอบคุณภาพประกอบ : เพจบานวังนกไข

หตุการณเสียชีวิตของ นองแตงโม ที่เปนกรณี ถูกผูอ� น

ทําใหตาย ตามกฎหมาย ป.วิ อาญา มาตรา 148 (2) ซึ่ง

ตํารวจไดดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 

นําไปสูการแจงขอหาตอ คนบนเรือทั้งหา วา ประมาท ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291

ซึ่งคือการกลาวหาวา “ไดกระทําโดยปราศจากความ

ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นตองมีตามวิสัยและ

พฤติการณ และทั้งหาสามารถใชความระมัดระวังเชนวานั้นได 

แตหาไดใชใหเพียงพอไม”  

แตจนกระทั่งปานนี้ ก็ยังไมมีใครไมวาจะเปน ตํารวจ

ผู ใหญและอัยการนนทบุรี ออกมาชี้แจงวา ผูตองหาแตละคนได

รวมกันกระทําประมาท หรือ ตางคนตางกระทําพรอมกัน ดวย 

พฤติกรรมอยางไร? และ “การกระทํานั้น” เปนเหตุทําใหนอง

แตงโมตกจากเรือจมน้ําตาย?

การสอบสวนของตํารวจที่สรุปวา นองไปนั่งปสสาวะทาย

เรือโดยที่ อีกสี่คนไมรูและไมเห็นอะไร แลวเสียหลักตกน้ําไป

เองตามคําใหการในฐานะพยานของแซน แตกลับ กลายเปนผู

ตองหา ในเวลาตอมา

ก็ตองถามทั้งตํารวจและอัยการวา ผูตองหาทั้งสี่หรือแม

กระทั่งหาคนรวมทั้งแซน ไดกระทําประมาทอยางไรที่เปนเหตุ

ใหนองแตงโมถึงแกความตาย?

หากอัยการอธิบายตอประชาชนไมได แลว สั่งฟองมั่วๆ 

ไปเพราะ เกรงใจตํารวจผู ใหญ!

รวมทั้งไมตองการใหผูบัญชาการตํารวจภาค ทําความ

เห็นแยงตาม ป.วิ อาญา มาตรา 145/1 ซึ่งถูกพลเอก 

ประยุทธ จันทร โอชา หัวหนา คสช. ออกคําสั่งที่ 115/2557 

แกไขจากที่กฎหมายใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด

กลายเปนของผูบัญชาการตํารวจภาคผูมีความเห็นเสนอให

อัยการ “สั่งฟอง”

ซึ่งเม� อถึงเวลาที่ตองทําความเห็นแยง ก็ จะไมยืนยัน

ความเห็นเชนเดิมนั้นไดอยางไร!

ถือเปนกระบวนการยุติธรรมชั้นสอบสวนที่วิปริตและผิด

ไปจากเจตนารมณของ ป.วิ อาญา สรางความเดือดรอนเสียหาย 

และ ความอยุติธรรม ใหเกิดขึ้นในประเทศมากมาย

และถาอัยการพื้นที่จําเปนและจําใจตองสั่งฟองไป แตใน

ที่สุดไมสามารถพิสูจนความผิดจนสิ้นสงสัยได แลวทําใหศาล

พิพากษายกฟอง

ขอเท็จจริงก็จะสวิงกลับกลายเปนนองแตงโม “มีความคิด

พิเรนทร” ไปนั่งปสสาวะทายเรือและพลัดตกน้ําเองทันที!

ไมมีใครตองรับผิดทางอาญาและทางแพงชดใชคาสินไหม

ทดแทนตามกฎหมายอะไรให “คุณแม” แมแตบาทเดียว!

รวมทั้งหากเปนกรณีที่มีผูกระทําผิดอาญาดวยขอหาอ� น  ไม

วาจะเปนการลวนลามกระทําอนาจารในลักษณะที่มีการใชกําลัง

ประทุษราย แลวนองแตงโมมีปฏิกิริยาปดปอง หลบเลี่ยง หรือเบี่ยง

ตัวหนี จนทําใหพลัดตกเรือไป

มีโทษตามกฎหมายรายแรงถึง ประหารชีวิต!

หรือเกิดจากการทํารายดวยความมึนเมาและโทสะใน

ลักษณะหนึ่งลักษณะใดจนทําใหนองพลัดตกจากเรือไป ซึ่งถือเปน

ความผิดฐานฆาคนตายโดยไมเจตนา

รวมทั้งอาจเปนกรณีที่ ถูกฆาโดยเจตนา ไมวาจะเปนการ ใช

มีดกรีดขาใหเลือดไหลอยางโหดราย ในเรือ!

หรือแมกระทั่งนําตัวไป ฆาบนบก ตามที่คุณแมไดรับขอมูล

และหลักฐานจาก ผูหวังดี บางกลุมมา?

อาชญากรผูกระทําความผิดอาญาขอหาฉกรรจทั้งหมดเหลา

นี้ ก็จะลอยนวลกันทันที!

ขณะนี้ ไมมีใครทราบ

วาคุณแมมีพยานหลักฐาน

อะไรจากที่ได ขอมูลลึกลับ 

จากคนบางกลุม รวมทั้ง

ในเคร� องโทรศัพทมือถือ

ของนองที่ไดรับคืนมาจาก

ตํารวจ

หลังจากนําไป ตรวจ

สองภาพและคลิปสวนตัว

ของเธอมากมาย แลวไม

พบหลักฐานการกระทําผิด

อาญาวาเปนการฆาหรือ

แมแตทํารายอะไร?

ทําใหคุณแมตัดสิน

ใจสงไปให บังแจ็ค ที่

อเมริกาชวยตรวจสอบและ

กูขอมูลให

บังแจ็คกลับพบภาพและคลิปหลักฐานการกระทําที่น�า

สงสัยวานองไมไดตายเพราะการตกเรือมากมาย!

สงผลใหคุณแมตัดสินใจมอบอํานาจตอทนายใหย� นฟอง

คดีตอศาลเองใน ขอหาฆา อีกทางหนึ่ง ซึ่งเปนเพราะไมไวใจใน

การจะสงพยานหลักฐานนั้นใหตํารวจ 

หรือแมแตอัยการที่กําลังพิจารณาวาจะสั่งฟองหรือไมฟอง

คดี อยางไหนจะดี หรือ สงผลเสียหายเลวรายนอยกวากัน!

นับเปนเร� องน�าเศราของ กระบวนการยุติธรรมอาญา

ประเทศไทย ที่ปจจุบันผูเสียหายในทุกคดีตองดิ้นรนกันทุกวิถี

ทางในการหาพยานหลักฐานการกระทําผิดตางๆ ไปมอบให

ตํารวจในชั้นการสอบสวนรองทุกข  

หรือแมแตทําหนาที่พลเมืองดีไปแจงกลาวโทษในกรณีที่

เปนความผิดตอรัฐ

ซ้ํายังไมรูวา เม� อขวนขวายหามาไดและนําไปมอบให

ตํารวจแลวจะถูกนําไปรวมไวในสํานวนการสอบสวนหรือไม 

หรือแมกระทั่งอาจทําสูญหาย หรือมีการ สอบสวนทําลายพยาน

หลักฐาน นั้นใหไมน�าเช� อถือไป

ทําใหผูเสียหายหลายคนตองเก็บหลักฐานที่สําคัญเหลา

นั้นไว และใชความพยายามรวมทั้งความอดทนในการย� นฟอง 

“พิสูจนความผิดอาญาแผนดิน” ตอศาลกันเอง!

และจะยิ่ง “วังเวง” หนักขึ้น หากศาลไตสวนมูลฟอง

แลวสั่ง “ไมประทับฟอง” หรือ “พิพากษายกฟอง”!.

กิตติยา ระวะนาวิก

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

‘ผูเสียหาย’จากการกระทําความผิดอาญา

ทําไมตองเดือดรอน‘หาหลักฐาน’ไปใหตํารวจและอัยการ?

บ

คณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหวันท่ี 30 พ.ค.ของทุกป ซ่ึงเปน

วันสวรรคตของพระองค เปน “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว” เพ� อเปนการเฉลิมพระเกียรติใหเปนท่ีประจักษและ

เปนการนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคท่ีมีตอ

ปวงชนชาวไทยนานัปการ.

วันพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

ชุมชนบานวังนกไข สมุทรสาคร : 

เมนูการทองเที่ยวในชั่วโมงนี้

เ

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

ขอบคุณภาพจาก Posttoday.com



ปดาห์นี้ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจาร                                                               

ณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประ 

มาณ พ.ศ.2566 ช่วง 31 พฤษภาคม ถึง 2  มิถุนายน 

เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำา

ปี 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ที่เป็นการพิจารณาวาระ

แรกขั้นรับหลักการ ซึ่งฝ่ายค้านให้ฉายาว่า “งบประมาณฉบับ 

ขอทานเลี้ยงวันเกิด”

เป็นที่รู้กันว่า เวลามีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ฝ่าย

ค้านมักใช้เวทีแห่งนี้วิจารณ์ ตำาหนิ ติติง และให้ข้อเสนอแนะ

รัฐบาลในเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี  ทั้ง

ในภาพรวมและรายกระทรวง ที่จะมี ส.ส.ฝ่ายค้านเรียงหน้า

กันขึ้นมาสับรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีกลาง

สภากันหลายสิบคน ผนวกกับคิวต่อไปอีกไม่นาน ฝ่ายค้านก็

จะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล จึงเปรียบเสมือน

ฝ่ายค้านใช้เวทีพิจารณางบนี้เป็นการอุ่นเครื่อง ก่อนถึงศึก

ซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยเน้นหนักไปที่การอภิปราย

งบหลักๆ อย่าง งบกลาง, 

งบกระทรวงกลาโหม, งบ

คลัง เป็นต้น แต่ที่คาดว่า

จะโดนอภิปรายหนักๆ แบบ

ชุดใหญ่ไฟกะพริบ คงไม่พ้น 

งบกลาง ซึ่งเป็นงบหลักที่

รัฐบาลจะตั้งกันไว้จำานวน

หนึ่งเป็นหน้าตัก  สำาหรับใช้                

จ่ายกรณีมีเหตุจำาเป็น และ

งบกระทรวงกลาโหม  เพราะ

ทั้งสองงบดังกล่าวอภิปราย

กระทบชิ่งไปถึงพลเอกประ 

ยุทธ์ได้เต็มๆ ในฐานะนายกฯ ควบ รมว.กลาโหม เพราะ

อย่างงบ 2566 ตั้งงบกลางไว้ที่ 590,470,000,000 บาท ที่

เพิ่มขึ้นจากปี 65 ที่ตั้งไว้ 587,409,336,900 บาท ขณะที่งบ 

กระทรวงกลาโหม ที่ตกเป็นเป้ามาตลอด โดยเฉพาะงบจัดซื้อ

อาวุธของเหล่าทัพต่างๆ คงโดนซัดรัวๆ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม  

เมื่อดูรายละเอียดโดยกางตัวเลขตามเอกสารของสำานักงบ

ประมาณเพื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ใน

ช่วงสามปีคือ 2564-2566 พบว่า การตั้งงบกลาโหมตัวเลข

ลดลงต่อเนื่องมาตลอดในช่วงสามปีหลัง เพราะปี  64 ตั้งไว้ที่ 

215,193,042,600 บาท ปี 65 ตั้งไว้ที่ 201,666,421,000 บาท 

และปี 66 ตั้งไว้ลดลงมาที่  197,292,732,000 บาท 

และเมื่อไล่ดูงบแต่ละเหล่าทัพก็พบว่า ของกองทัพบก 

มีการปรับลดจากปี 65 ที่ตั้งไว้ 99,612,961,300 บาท แต่

ปี 66 ปรับลดลงมาที่ 96,573,434,700 บาท และในส่วนนี้

มีการของบราชการลับไว้ 290 ล้านบาท ส่วนกองทัพเรือ ที่

ช่วงหลังโดนเพ่งเล็งหนักเรื่องงบจัดซื้อเรือดำาน้ำา พบว่ารอบนี้

ขอตั้งงบเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากจากเดิมมาก เพราะปี 2565 ขอไว้

ที่ 40,207,193,500 บาท  มาปี 66 ตั้งมา 40,322,525,100 

บาท และพบว่ามีการตั้งงบโครงการพัฒนาขีดความสามารถ

ของกองทัพเรือไว้ที่ 13,031,970,200 บาท โดยมีระยะ

เวลาดำาเนินการ 11 ปี นับจากปี 2560-2570 รวมใช้งบ 

115,128,297,900 บาท เป็นต้น 

ช่วงการประชุมสภาถกงบดังกล่าว แม้อาจไม่ได้ดุเดือด

ร้อนแรงเหมือนตอนศึกซักฟอก หรือการอภิปรายทั่วไปแบบ

ไม่ลงมติ แต่เนื้อหาการอภิปราย และบรรยากาศต่างๆ ก็ถือ

เป็นอีกหนึ่งปฏิทินการเมืองที่ต้องติดตาม.

แคร่ไม้ไผ่เป็นม้าน่ังอย่างดีจัดวางเรียงๆ ต่อกันอยู่ท่ามกลางแมกไม้

ใหญ่น้อย ส่วนวงดนตรีไทยซิมโฟนีสวมเสื้อสีขาวสัญลักษณ์ของ

ความบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งเล่นดนตรีอยู่บนเก้าอี้ที่คลุมด้วยผ้าสีขาว 

วาทยากรคุมวงสะกดนักดนตรีทุกคนให้เล่นดนตรีอย่างสุดฝีมือด้วย

ความปลาบปลื้มปีติ ทั้งนี้มีจิตรกรสเกตช์ภาพวาดเชียงแสนขนาด

ใหญ่ในขณะที่วงดนตรีบรรเลงเพลงพื้นเมืองเชียงแสน โหมโรงด้วย

เพลงตั้งเชียงแสน ตามด้วยเพลงปราสาทไหว

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข เล่าว่า วงดนตรีคนเวียงเก่าเป็นวง

ดนตรีโบราณสืบทอดมาแต่โบร่ำาโบราณ ครูสอนดนตรีอายุ ๗๓ ปี 

ครูคนเดียวที่เชียงแสนถ่ายทอดเพลงเชียงแสนจากคนรุ่นหนึ่งไปยัง

อีกรุ่นหนึ่งโดยคนเก่า 

ครูสมนึก สุขสุวรรณ หัวหน้าวงดนตรีเพลงพื้นบ้าน  กล่าว

ถึงการส่งเสริมเพลงพื้นบ้านด้วยการให้ข้อคิดว่า  ดนตรีพื้นบ้าน

ทำาให้เราไม่รุ่มร้อน มีสติ มีสมาธิ จะเห็นได้ว่าอาณาจักรล้านนา

เป็นขุนเขา เป็นน้ำา พร้อมกับเชิญชวนทดลองหยุดโทรศัพท์มือถือ

สัก ๑ นาที แล้วหันมามองเครื่องดนตรีล้านนาว่ามีอะไรบ้าง แค่ขอ

ทำาความรู้จักก่อนเท่านั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข แจกแจงว่า ครูดนตรีรัตนโกสินทร์ที่

รวบรวมขึ้นเพื่อทำาระบำา เพื่อยกย่องศิลปินนักดนตรี นางรำาของ

เมืองเหนือ เชียงแสนให้นางระบำาแต่งชุดแต่งตัวเป็นเชียงแสน นำา

บทเพลงคำาร้องของครูมนตรี ตราโมท นำานาฏศิลป์จากเชียงใหม่ 

(จำานวน ๖ คน) มาทำาท่าร่ายรำา เราเปลี่ยนดนตรีไทยเชียงแสนเพลง

วงตนเวียงท่ามาร่วมกับวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราและเล่นระบำา

เชียงแสน เพลงเชียงแสนหลวง

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ให้ข้อมูลว่า เชียงแสนอยู่ใกล้กับสาม 

เหลี่ยมทองคำา อยู่กลางแม่น้ำาโขง มีเมืองจีน เมืองพม่า  เมืองลาว 

เมืองสยาม เชียงแสนเป็นศูนย์กลางชุมนุมเผ่าพันธุ์ต่างๆ มากมาย 

ครูมนตรี ตราโมท ได้แต่งเพลงชุมนุมเผ่าไทย มีนางรำาชุดเผ่าต่างๆ 

มารำา มีนักร้องขับขาน อ้อม  รัตนัง - ครูแอ๊ด ภานุทัต อภิชนาธง 

นักแต่งเพลงพื้นบ้านให้ผู้ชมรู้จักชนเผ่าต่างๆ ให้อาณาประชาคมสม 

บูรณ์ ได้รับชมอย่างติดตาตรึงใจ

รศ.ดร.สุกรีอธิบายว่า ลักษณะการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

เพลงของเมืองเหนือด้วยการใส่เนื้อร้องใหม่มีอยู่ทั่วไปในช่วง ๕๐ ปี                                       

ชื่ออาจจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ใช้ทำานองเดิม การที่เรามาทำาหลัก

ฐานไว้เพื่อให้คนอีกร้อยปีสองร้อยปีต่อไปรู้ว่าเราเคยบันทึกไว้ เมื่อ

ก่อนเกิดความขัดแย้งว่า ผู้ฟังจะต้องแต่งตัวดีไปอยู่ในที่รโหฐาน แต่

เมื่อเพลงพื้นบ้านเล่นในวงคลาสสิกอยู่ในที่สาธารณะ ภายในวัดที่

เขาเคารพนับถือวัดป่าสัก ไม่มีอะไรขวางกั้น ดังนั้นการเข้าถึงผู้คน

ก็จะง่ายขึ้น คนเข้าถึงดนตรีก็ง่ายขึ้น ในที่สุดคนกับดนตรีก็จะเป็น

หุ้นส่วนของทุกคนด้วย ขวัญเอ๋ย ขวัญข้าว ขวัญเจ้าอยู่ไหน ตะวัน

5บทความ

วเลขไม่เคยหลอกใคร

วันนี้มาว่ากันเรื่องร่างพระราชบัญญัติงบ

ประมาณแผ่นดินครับ 

พรรคฝ่ายค้าน ตั้งธงแน่นอนแล้ว คว่ำาร่าง

กฎหมายเพื่อคว่ำารัฐบาล 

วานนี้ (๒๙ พฤษภาคม) มีเสียงวิจารณ์ร่างพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๖ วงเงินกว่า  ๓.๑๘ 

ล้านล้านบาท ที่จะอภิปรายกันในสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 

๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน นี้ว่า ที่

ต้องการจะคว่ำาเป็นเพราะยังจัดซื้ออาวุธกันอีก 

“สมคิด เชื้อคง” แกนนำาเพื่อไทยให้เหตุผลว่า....

“...งบประมาณกระทรวงกลาโหม ได้ท้วงติงไปหลาย

คร้ังโดยเฉพาะการจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์ แม้ว่างบประมาณ

ความมั่นคงจะลดลง แต่มีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในบางตัว 

ภาพรวมไม่อยากให้ ใช้งบประมาณด้านความมั่นคง 

ในภาวะที่มีเศรษฐกิจแบบนี้ เพราะงบประมาณความมั่นคง

ยังไม่ลดลงในจุดท่ีสมควร พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยมาตลอด 

ดังน้ันจะต้องอธิบายกับพ่ีน้องประชาชนว่า ไม่รับหลัก

การในวาระแรกเพราะเหตุผลอะไร...”

นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ มีการจับตางบกระทรวงกลาโหม

เป็นพิเศษ เพราะเป็นรัฐบาลจากการทำารัฐประหาร และ

นายกรัฐมนตรี รวมท้ังรัฐมนตรีกระทรวงสำาคัญล้วนเป็นนาย

พล ที่ร่วมก่อรัฐประหาร 

มาถึงปี ๒๕๖๒ หลังมีการเลือกตั้ง มีฝ่ายค้าน งบ                                                                      

กระทรวงกลาโหมยิ่งถูกตรวจสอบมากยิ่งขึ้น โดยพรรคการ 

เมืองฝ่ายค้าน นำาโดยพรรคเพื่อไทยและก้าวไกล (อนาคต

ใหม่)

และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในปีงบประมาณถัดๆ มา

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี ๒๕๖๖ ก็เช่นกันครับ นอก 

จากงบประมาณของกระทรวงกลาโหมแล้ว จะมีการประ 

โคมจับแพะชนแกะงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันพระมหา

กษัตริย์อีกครั้่ง 

แต่วันนี้ว่ากันเฉพาะงบกระทรวงกลาโหม ที่ฝ่ายค้าน

ตัด ‘งบกลาโหม’ เพื่อ?

โจมตีมาตลอดหลายปีว่า ได้งบเยอะ เอาไปซื้ออาวุธกันจนไม่มี

เงินไปพัฒนาประเทศ พัฒนาคน หรือฟื้นฟูเศรษฐกิจ

๗ อันดับกระทรวงที่ได้งบประมาณสูงสุด ในร่าง พ.ร.บ. 

งบประมาณ ๒๕๖๖ มีดังนี้ครับ

๑.กระทรวงศึกษาธิการ ๓๒๕,๙๐๐ ล้านบาท ลดลง ๔,๕๒๖ 

ล้านบาท 

แต่หากนับรวมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ที่ได้ ๑๒๔,๗๔๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑,๓๐๑ ล้าน

บาท ก็จะเป็น ๔๕๐,๖๔๘ ล้านบาท

๒.กระทรวงมหาดไทย ๓๒๕,๕๗๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น  

๑๐,๐๖๕ ล้านบาท

๓.กระทรวงการคลัง ๒๘๕,๒๓๐ ล้านบาท เพ่ิมข้ึน ๑๑,๖๒๗ 

ล้านบาท

๔.กระทรวงกลาโหม ๑๙๗,๒๙๒ ล้านบาท ลดลง ๔,๓๗๓ 

ล้านบาท

๕.กระทรวงคมนาคม ๑๘๐,๕๐๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

๗,๓๓๗ ล้านบาท

๖.กระทรวงสาธารณสุข ๑๕๖,๔๐๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น  

๒,๓๗๙ ล้านบาท

๗.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๒๖,๐๖๗ ล้านบาท เพ่ิม

ขึ้น ๑๖,๒๑๔ ล้านบาท

หากดูเม็ดเงินที่แต่ละกระทรวงได้รับ จะเห็นว่ากระทรวง

กลาโหมเป็นหนึ่งในไม่กี่กระทรวงที่ได้รับงบประมาณลดลง 

ขณะที่ภาพรวมการจัดลำาดับความสำาคัญของงบประ 

มาณในรอบหลายสิบปีมานี้ แทบไม่ต่างกันเท่าไหร่ 

อะไรที่ทำาให้ พรรคเพื่อไทย และก้าวไกล พยายามเล่น

งานกระทรวงกลาโหมมาโดยตลอด

แน่นอนครับ เป็นเพราะทหารทำารัฐประหาร ทำาให้พรรค                                                                          

การเมืองกลุ่มนี้พยายามลดอำานาจของกองทัพลง  และหนทาง

ที่ทำาได้คือ ตัดงบประมาณ ที่อ้างว่านำาไปซื้ออาวุธมาทำารัฐ 

ประหาร 

ความคิดแบบนี้มีอยู่จริง ไม่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้น ใน

กลุ่มผู้สนับสนุน ๒ พรรคการเมืองนี้ ก็มีความคิดเช่นเดียวกันนี้

ครับ...ทหารทำารัฐประหารจริง แต่การตัดงบประมาณ แทบ                                                                                          

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำารัฐประหารเลย หากทหารเห็นเงื่อน 

ไขที่นักการเมืองสร้างขึ้นมา 

นั่นคือคอร์รัปชัน 

ที่จริงนักการเมืองคอร์รัปชันก็ไม่ควรเป็นเหตุให้ทหารทำา

รัฐประหาร แต่ควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกตั้ง

เพียงแต่การเลือกตั้งของไทยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ไม่น้อย 

เพราะคนโกงยังใช้การเลือกต้ัง และอ้างประชาธิปไตยเป็นเกราะ

กำาบังให้ตัวเอง 

เราเห็นเรื่องแบบนี้มาเป็นสิบๆ ปีแล้วครับ

ความพยายามตัดงบกระทรวงกลาโหมเพียงเพราะการ

ซื้ออาวุธ เป็นเหตุผลที่ไม่อาจรับได้ เพราะไม่ต่างไปจากการซื้อ

ประกันภัย ที่ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้น

สำานักงานที่ทำาการพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล ใช้งบ

ประมาณของพรรคในการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

หรือไม่ 

หั่นงบจนเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของสำานักงานหรือไม่ 

เช่นเดียวกันครับ การรักษาความปลอดภัยของประเทศ

ยังจำาเป็น ตราบเท่าที่โลกนี้ยังมีการกระทบกระทั่งกัน ฉะนั้น

การพิจารณางบประมาณแผ่นดิน ต้องขึ้นกับข้อเท็จจริง 

ไม่ใช่อารมณ์ทางการเมือง 

ตรวจสอบงบประมาณกระทรวงกลาโหมย้อนหลังไป

ถึงปี ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นช่วงรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร บริหาร

ประเทศ พบว่างบประมาณกระทรวงกลาโหม คิดเป็น ๗.๖๓% 

ของงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งหมด 

ขณะที่งบประมาณปี ๒๕๖๒ ที่จัดทำาโดยรัฐบาล คสช. 

คิดเป็น ๗.๖% ของงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งหมด 

ถือว่าสูสีกัน

มาปี ๒๕๖๖ ได้เพียง ๑๙๗,๒๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ ๖.๒ ของวงเงินงบประมาณ

ตัวเลขนี้น่าสนใจครับ เพราะเมื่อเทียบกับวงเงินงบ

ประมาณท่ีกระทรวงกลาโหมได้รับในปีก่อนหน้าถือว่า ปี  ๒๕๖๖ 

ต่ำาสุดในรอบหลายปีเลยทีเดียว 

ปี ๒๕๕๘ ได้งบประมาณ ๑.๙๒ แสนล้านบาท คิดเป็น 

๗.๔๕% ของวงเงินงบประมาณ

ปี ๒๕๕๙ ได้งบประมาณ ๒.๐๖ แสนล้านบาท คิดเป็น 

๗.๕๗% ของวงเงินงบประมาณ

ปี ๒๕๖๐ ได้งบประมาณ ๒.๑๓๕ แสนล้านบาท คิด

เป็น ๗.๓๐% ของวงเงินงบประมาณ

ปี ๒๕๖๑ ได้งบประมาณ ๒.๒๒ แสนล้านบาท คิดเป็น 

๗.๖๕% ของวงเงินงบประมาณ

ปี ๒๕๖๒ ได้งบประมาณ ๒.๒๗ แสนล้านบาท คิดเป็น 

๗.๖% ของวงเงินงบประมาณ

ปี ๒๕๖๓ ได้งบประมาณ ๒.๓๓ แสนล้านบาท คิดเป็น 

๗.๒๙% ของวงเงินงบประมาณ

ปี ๒๕๖๔ ได้งบประมาณ ๒.๒๓ แสนล้านบาท คิดเป็น 

๖.๗๗% ของวงเงินงบประมาณ

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า งบประมาณกระทรวงกลาโหมในปี  

๒๕๖๖ ซึ่งนอกจากเม็ดเงินที่ได้รับต่ำาสุดในรอบหลายปีแล้ว  

สัดส่วนงบประมาณที่ ได้รับกับวงเงินงบประมาณ

ทั้งหมด ยังต่ำากว่าในรอบหลายปีด้วย

คือร้อยละ ๖.๒ 

ครับ...นี่คือตัวเลขที่พรรคเพื่อไทย และก้าวไกล ต้อง

บอกกับประชาชนด้วย.

ส่วนร่วมส่วนรวม

แบ่งปัน ชีวิต จิตอาสา

แบ่งปัน เวลา แลเหลียว

แบ่งปัน สังคม กลมเกลียว

แบ่งปัน แรงเรี่ยว ส่วนรวม

ปลูกป่า ต้นโพ เผื่อแผ่

กระแส บุญกุศล ทับท่วม

ส่วนเรา พร้อมกับ ส่วนรวม

ผู้มี ส่วนร่วม โลกรื่นรมย์

เสียงเพลงฟ้ืนเมืองเชียงแสนสร้างจินตนาการ ณ วัดป่าสัก

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ 

เป็นความโชคดีท่ีดิฉันทราบข่าวจากพ่ีน้อย อาริยา สินธุจริวัตร              

บุนนาค ว่าวันจันทร์ที่ ๑๖ พ.ค.เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 

เวลาบ่ายโมงทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กด ๓ ให้ติดตามชม 

พร้อมเล่าว่าผลงานของ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข หรือ ดร.แซ็ก เป็นคน

เก่งมาก นำาเสนอเรื่องราวฟ้ืนเมืองเชียงแสนด้วยเสียงเพลง เชียงแสน

อยู่ใกล้สามเหลี่ยมทองคำา รศ.ดร.สุกรีเข้ามาบุกเบิกวิทยาลัยดุริยางค 

ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมัยนั้นศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ณัฐ 

ภมรประวัติ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นผู้ตัดสินใจเลือก 

รศ.ดร.สุกรีเข้ามาทำางานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ดิฉันรีบมาเปิดดูเทปบันทึกภาพเสียงอดีตจากจินตนาการเชียง 

แสน สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งคีตศิลป์ ดนตรีรูปแบบใหม่ผสมผสาน

เพลงพื้นบ้านผ่านศิลปินในท้องถิ่น  พร้อมกับการบรรเลงดนตรีโดย

วงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา  เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดนวัต 

กรรมเพลงพื้นบ้านให้เป็นมรดกชาติ ขณะกำาลังรับชมอยู่สักพักหนึ่ง 

ดร.โสมสุดา ลียะวณิช อดีตอธิบดีหญิงกรมศิลปากร ส่งเทปบันทึก

ภาพมาทางไลน์ให้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มอีกครั้ง

เสียงอดีตสร้างจินตนาการ ฟื้นเมืองเชียงแสนด้วยเสียงเพลง 

ณ วัดป่าสัก คำาร้อง ขับร้อง อ่านบทกวีโดยเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

ศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรต์ กวีเชียงแผ่นดิน โดยมีครูแอ๊ด ภานุทัต อภิ

ชนาธง นักแต่งเพลงพื้นบ้านชาวลำาพูนเป่าปี่จูน ช่างไพเราะเสนาะ

โสตเป็นอย่างยิ่ง...เสมือนหนึ่งได้เคลิ้มคล้อยสู่ห้วงนิทราแห่งความ

ฝัน ณ วัดป่าสักแห่งเชียงแสน 

“ผาขุนมาแผ่คาด ขอบฟ้าพาดเป็นกำาแพง โขงหลั่งชะลอแรง

ที่รินทาบมาเป็นธาร น้ำารวกเข้าร้อยเรียงระหว่างเกาะเป็นแก่งกลาง 

คว้าง ควาง ควัก ควั่ง ควางลงร่วงของเป็นลำาโขง สบรวกสบโขง

ไหลด้วยสายใยที่เชื่อมโยง สามแหล่งอันจรรโลงเป็นสามเหลี่ยม

ทองคำาเลอ เลอชื่อให้ลือชาติสุวรรณมาศฤๅมาเสมอ สามใจประ 

สานเจอทั้งลาวทั้งพม่าไทย...สามใจประสานเจอทั้งลาวทั้งพม่าไทย 

คือฟ้าคือดินฟากคือน้ำาหลากเป็นลำาไหล กลับกันอนันต์ไกลมิมีใคร

เป็นเจ้าของ สามเหลี่ยมทองคำา”

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุข ทำา

หน้าที่พิธีกรกิตติมศักดิ์เปิดประเด็นดังนี้ ...เชียงแสนเป็นเมืองที่อยู่

ในใจมานาน ประวัติศาสตร์จะพูดถึงเชียงแสนอยู่เสมอ รู้แต่เพียง

ว่าอยู่ไม่ไกลจากสามเหลี่ยมทองคำา  เชียงแสนอยู่ในประวัติศาสตร์

ไทยมานานแล้ว แต่คนไทยไม่รู้จักอาณาจักรเชียงแสนว่าอยู่ที่ไหน 

เรารู้กันว่ามีพระพุทธรูปเชียงแสน การที่เราไม่รู้จัก เราก็น่าจะไป

ดู สิ่งที่ผมศึกษามากที่สุดก็คือเพลงเชียงแสน รู้ว่าเชียงแสนเคยเป็น

เมืองหลวง ที่ไหนเป็นเมืองใหญ่ มีการปกครอง เมืองนั้นจะต้องมี

วัฒนธรรมให้ชุมชนอยู่ร่วมกันเชื่อมโยงได้เป็นอย่างดีคือดนตรี 

การบรรเลงดนตรีผสมผสานของสองวัฒนธรรมวงดนตรีครบ

ทั้งดนตรีดีดสีตีเป่า กล้องโคลสภาพเครื่องดนตรี Yamaha บรรเลง

โดยวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา ในบรรยากาศมุมสูงของขุนเขาสวนป่า

ลำาธารเสมือนหนึ่งเป็นสวนขวัญของพระอินทร์ ฉากหลังเป็นวัดป่า

สักเจดีย์เชียงแสน นักดนตรีไทยสวมเสื้อผ้าชุดพื้นเมืองโทนสีน้ำาเงิน 

สีดำา บรรเลงดนตรีไทยโดยมีพวงมาลัยน้อยๆ แขวนไว้ เฟอร์นิเจอร์

สภาถกงบ 2566

ตกดิน....ครูแอ๊ด ภานุทัต อภิชนาธง ขับร้อง 

รศ.ดร.สุกรีกล่าวด้วยเสียงชื่นชม “คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

ศิลปินแห่งชาติ กวีรัตนโกสินทร์ บอกว่ามีเพลงสำาคัญที่ท่านเขียนไว้

ในเขียนแผ่นดิน เพลงรุ้งพระจันทร์ ท่านนั่งเรือในลำาน้ำาโขง มอง

เห็นเชียงแสน เห็นพระจันทร์เต็มดวง มีหมอกเต็มไปหมด ระหว่าง

หมอกนั้นมีสายรุ้งซึ่งหายากมาก ท่านเขียนเพลงรุ้งพระจันทร์ ราย 

การนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ

วัย ๘๒ ปีมาร้องเพลงให้ฟัง และมีวงดนตรีไทยซิมโฟนีออร์เคสตา

เป็นแบ็กอัป”

เนื้อเพลงดังนี้ “....จะอยู่ที่ไหนไกลแสนไกล ไม่ไกลเกินใจคิด 

ถึง จะบอกว่ารัก รักยังตราตรึง ได้แต่คิดถึงห่วงเธอ ดังดาวทิ้งฟ้า

ทุกคราคราว แต่ยังมีดาวเสมอ เหมือนดั่งใจฉันนั้นยังมีเธอ รักอยู่

เสมอผูกพัน ตะวันจะลับฟ้าราตรี ก็ยังมีจันทร์เฉิดฉัน สวยดังเรียว

รุ้งเหนือธารพระจันทร์ รุ้งแห่งความฝันศรัทธา จะอยู่ที่ไหน...”

ฤๅษีหลงถ้ำา ปกติฤๅษีใช้ชีวิตบำาเพ็ญบุญอยู่ในถ้ำากลางป่าเขา  

มาวันหนึ่งออกจากถ้ำาได้ยินเสียงสะล้อซอซึงฟังจนพลบค่ำาแล้ว 

กลับถ้ำาไม่ถูก เพลงนี้กลายเป็นตำานานฤๅษีกลับถ้ำาไม่ถูกเรียกว่าฤๅษี

หลงถ้ำา ภานุทัตเป่าปี่จูน นิราศ แปลว่า จาก พิลาศ แปลว่า เสน่ห์      

พิลาศเชียงแสนมีความหมายว่าคนที่มาเชียงแสนแล้วพบรัก เห็น

เสน่ห์ของเชียงแสนก็เขียนเพลงพิลาศเชียงแสน 

รศ.ดร.สุกรีบรรยายว่า ชนเผ่าไทยยองเล่นพิณเปี๊ยะ (พิณน้ำา

เต้า) ต้องเล่นกับอกตัวเอง พิณน้ำาเต้าจะหาผู้เล่นได้ยาก เชิญฟัง

เพลงหนุ่มพญาซึง เพลงหมู่บ้านพญาไพร ชนพื้นเมืองเผ่าชาติพันธุ์

มีอาชีพทำาไร่นาเลื่อนลอย และขอจบด้วยเพลงสาวมอเตอร์ไซค์ 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมต.กระทรวง

การอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า การฟังดนตรีเป็นการต่อยอดทางด้านวัฒน 

ธรรม เป็นความภาคภูมิใจย่ิงท่ีคนท่ัวโลกจัดอันดับประเทศไทยให้อยู่

ในอันดับ ๗ ของโลกทางด้านวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมรักษา

ต้นน้ำาทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภาครวมถึงชาติพันธ์ุต่างๆ ด้วย บ่าย

วันน้ันรายการจบด้วยเพลงดอกไม้เมือง ขับร้องโดย อ้อม รัตนัง ด้วย

การนำาชื่อดอกไม้ไทยหลากชนิดมาร้อยเรียงเป็นเน้ือเพลงด้วยความ

ประทับใจย่ิง.....ไม่ทราบว่าคุณอัตถ์  อัตนัย และแฟนคลับ นสพ.ไทย

โพสต์อยู่บ้านรับฟังมนตร์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงเชียงแสนกันหรือไม่คะ 

ดิฉันขอเล่าเรื่องผ่านคอลัมน์ถูกทุกข้อมา ณ ท่ีน้ีด้วยค่ะ. 

   ขอแสดงความรักและนับถือ

    “ต้นทองหลาง”

ผมได้ยินชื่อ ดร.สุกรี มานานพอควรแล้ว ท่านเป็นหนึ่ง

ในอัจฉริยะทางด้านดนตรี เป็นชาวนครศรีธรรมราช ท่านเคยให้                                                              

สัมภาษณ์ว่า “ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า จะเป็นแจ๊สก็ตาม 

ดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคน เป็นส่วนท่ีย่ิงใหญ่ในชีวิตคนเรา สำาหรับ

ข้าพเจ้าดนตรีคือสิ่งที่ประณีต งดงาม และทุกคนควรนิยมในคุณค่า

ของดนตรีทุกประเภท เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภท ต่างมีความ

เหมาะสมตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่แตกต่างกันไป”

ทำาให้นึกถึง “เวนิสวาณิช” พระราชนิพนธ์แปลในพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ระบุว่า  “ชนใดไม่มี

ดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก” ครับ.

ตั

สั

ชวน หลีกภัย



โปร่งใสรัดกุุม ตรวจสอบได้ ประเทศได้ประโยชน์สูงสุุด 

ขณะที่ ความก้าวหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ นั้น จะส่ง

มอบพื้นที่จนครบ 100% และเอกชนได้เข้าลงทุนตามแผน เช่น งาน

ปรับพื้นที่ งานสร้างถนนและสะพานชั่วคราว งานก่อสร้างโรงหล่อชิ้น

งานโครงสร้าง และก่อสร้างต่อเนื่องใช้เวลา 4 ปี โดยส่วนเชื่อมระหว่าง

สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภา คาดว่าจะเปิดให้บริการได้

ในปี 2569 โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ ส่วนภาครัฐ งานปรับ

ถมดินลานจอดศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานแล้วเสร็จสมบูรณ์ งานปรับถม

ดินทางขับระยะที่ 1 ก้าวหน้า 

85% และเอกชนคู่สัญญาได้เข้า

พื้นที่เพื่อสำารวจและเตรียมการ

ก่อสร้างแล้ว คาดจะก่อสร้าง

แล้วเสร็จในปี 2568

โครงการท่าเรือ

อุตสาหกรรมมาบตาพุดได้เริ่ม

ต้นการออกแบบและก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่เดือน 

ธ.ค.2564 และโครงการท่าเรือ

แหลมฉบังอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างงานทางทะเล และ

การจัดทำารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับ

โครงการ หรือกิจการที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสุขภาพ (EHIA) สำาหรับท่า 

เทียบเรือ F โดยทั้ง 4 โครงการ

หลัก อีอีซีขอยืนยันว่าจะร่วมมือกับเอกชนอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย เดิน

หน้าก่อสร้างให้สำาเร็จได้ตามแผน ประโยชน์สูงสุดให้คนไทยทุกคน  

ส่งเสริมพันธมิตรทางธุรกิจ ดึงเอกชนระดับโลกลงทุน  

บทบาทสำาคัญของอีอีซี ได้สร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชีย

และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ผลักดันให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่จากต่าง

ชาติ โดยการลงทุนในระยะที่ 1 อีอีซีทำาได้สำาเร็จเร็วกว่าเป้าหมายที่

วางไว้ ใช้เวลาเพียง 4 ปี (2561-2564) อนุมัติมูลค่าการลงทุนได้กว่า 

1,722,720 ล้านบาท ใช้งบประมาณรัฐเพียง 5% จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

1.7 ล้านล้านบาทใน 5 ปีแรก (2561-2565) เป็นการลงทุนจาก  

1.โครงสร้างพื้นฐาน 4 โครงการหลัก มูลค่ารวม 654,921 ล้าน

บาท 2.การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (จากบัตรส่งเสริมลงทุนบีโอไอ)                                                                      

มูลค่า 985,799 ล้านบาท จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยานยนต์ 

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยในช่วงโควิด 2 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการออก 

บัตรฯ อุตสาหกรรมเกษตร การแพทย์ ท่องเที่ยว และการศึกษามีแนว

โน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการแพทย์มีการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 517% ทั้งนี้ 5 

ลำาดับประเทศท่ีลงทุนสูงในพ้ืนท่ีได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน และสวิต

เซอร์แลนด์ และ 3.การพัฒนาพ้ืนท่ีผ่านแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน   

ามกลางการเปลี่ยนแปลงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่  

กำาลังเผชิญกับวิกฤตต่างๆ มากมายนั้น ประเทศไทยที่ได้รับผล 

กระทบอย่างหนักไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ ก็ได้มีแผนดำาเนินงานใน

หลายด้านเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเช่นกัน ลำาดับแรก

คือ การประคับประคองไม่ให้เศรษฐกิจตกต่ำาจนเกินไป และยังพอทรงตัว

ได้เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด ลำาดับต่อมาคือ การเตรียม

แผนฟื้นฟูหลังจากที่วิกฤตได้ผ่านพ้นไป เพื่อพัฒนาให้เศรษฐกิจภายใน

ประเทศคืนกลับมาให้แข็งแรงเหมือนเดิม และเป็นแต้มต่อให้กับประเทศ

ในการที่จะใช้ต่อสู้กับคู่แข่งได้ 

ขณะเดียวกัน โครงการพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี 

เป็นหนึ่งในแผนงานหลักที่จะดันให้เกิดการลงทุนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ

ภายในประเทศมาตลอด 4 ปี แม้ในช่วงที่เกิดวิกฤตที่ผ่านมา อีอีซีก็ยัง

เป็นหนึ่งในโครงการที่มีการดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็น

ความหวังของรัฐบาลอยู่ว่าจะสามารถทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่

ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (สกพอ.) ได้ทำาการสรุปผลงานและความสำาเร็จใจช่วง 4 ปีที่ผ่าน

มา ผ่านงาน “4 ปี อีอีซี ภารกิจขับเคลื่อนไทย เชื่อมทุกมิติอย่างยั่งยืน” 

โดยมี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี และนำาผู้บริหารระดับสูง 

ได้แก่ นายโชคชัย ปัญญายงค์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐาน นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านต่างประเทศ นายชิต เหล่า

วัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี และนาย

ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน ร่วมกันเสวนา 

โดยจากงานดังกล่าวได้สรุปความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่อย่าง

เป็นระบบ จากการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และ

ความร่วมมือที่ดีจากเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน ดังนี้... 

ผลักดัน PPP ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักครบ

อีอีซีได้ผลักดันโครงการร่วมทุนรัฐ-เอกชน (PPP) จนสำาเร็จครบ 

4 โครงการหลัก ประกอบด้วย รถไฟความเร็วสูงฯ, สนามบินอู่ตะเภา, 

ท่าเรือมาบตาพุดและแหลมฉบัง เกิดการลงทุนรวมทั้งภาครัฐและเอกชน

สูงถึง 655,821 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่ภาครัฐลงทุนเพียง 36% แต่รัฐ 

จะได้รับผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันกว่า 440,193 ล้านบาท ทำาให้

ประเทศก้าวสู่การพึ่งพาตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาทุนจากต่างประเทศในการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็น ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐ เกิด

ความร่วมมือของภาคเอกชนไทย เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทย

มีรายได้ดี มั่นคงยั่งยืน โดยการลงทุนรูปแบบ PPP ยังได้สร้างต้นแบบ 

กว่า 30 แห่ง มูลค่า 82,000 ล้านบาท เกิดการใช้งบประมาณพัฒนา

พื้นที่คุ้มค่าสูงสุด  

ความก้าวหน้าต่อไป อีอีซีได้วางแผนลงทุนระยะ 2 ในอีก 5 ปี

ข้างหน้า (2565-2569) ขับเคลื่อนต่อยอด เร่งรัดการลงทุนนวัตกรรม

ขั้นสูง วิจัยพัฒนาเพิ่มความสามารถการแข่งขันของไทย วงเงินลงทุน

รวม 2.2 ล้านล้านบาท เน้นที่การดึงดูด 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ใน 

4 แกนธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพสูง อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ดิจิทัล การ

แพทย์สมัยใหม่ และโลจิสติกส์ ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)  

ซึ่งทำาให้มูลค่าการลงทุนในอีอีซีเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 ล้าน

บาท/ปี (จากเดิม 300,000 ล้านบาท/ปี) เป็นกลไกหลักผลักดันให้

เศรษฐกิจเติบโตเต็มศักยภาพ 4.5-5% ต่อปี ช่วยบรรเทาผลกระทบจาก

โควิด-19 สร้างความมั่นใจนักลงทุนต่อเนื่อง พร้อมส่งผลให้ไทยพ้นจาก

กับดักรายได้ปานกลาง ก้าวสู่ประเทศพัฒนา และคนไทยมีรายได้สูงขึ้น

ได้ในปี 2572

ต่อยอดใช้ 5G ขับเคลื่อนนวัตกรรมขั้นสูง 

การใช้ 5G ในพ้ืนท่ีอีอีซี ได้ติดต้ังสัญญาณครบ 100% ถือเป็น

ประเทศแรกในอาเซียนท่ีมีการใช้ 5G อย่างกว้างขวาง โดยต่อยอดพัฒนา

ในภาคการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาในระดับชุมชน และด้านการ

จัดการข้อมูลเพื่อต่อยอดธุรกิจ ท้ังน้ีความสำาเร็จท่ีเกิดข้ึนได้ผลักดันให้ชุมชน

บ้านฉางก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิต้ี) เกิดศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและ

เทคโนโลยีข้ันสูง 

โครงการต้นแบบ บ้านฉาง (EEC Tech Park) มูลค่าลงทุนกว่า 

20,000 ล้านบาท คาดว่าก่อสร้างในเฟสแรกภายในปี 2567 รวมถึงยังมีใน

พ้ืนท่ีเมืองพัทยา ได้วางโครงสร้างพ้ืนฐานเสา 5G ไปแล้วกว่า 100 เสา อยู่

ระหว่างขยายเพ่ิมเติมเพื่อให้พัทยาก้าวสู่สมาร์ทซิต้ีเช่นกัน และในปี 2565 

จะนำาร่องต้นแบบ EEC Common Data Lake นำาข้อมูลดาต้าแพลตฟอร์ม

ภาครัฐและเอกชน ใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดธุรกิจ คาดว่าในภาพรวมทำาให้

เกิดธุรกิจต่อเนื่อง มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านล้านบาท ได้ประโยชน์เพ่ิม 5 เท่า 

จากการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่อเสาสาย 2 แสนล้านบาท  

ความก้าวหน้าต่อไป จะเร่งผลักดันให้โรงงานในอีอีซีเป็นการผลิต

แบบอุตสาหกรรม 4.0 เกิดการใช้ระบบหุ่นยนต์ และระบบออโตเมช่ันอย่าง

แพร่หลาย คาดว่าเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้กว่า 30% โดยปัจจุบันได้

เร่ิมทำาแล้วกว่า 40 โรงงาน และจะเพ่ิมเป็น 200 โรงงาน (ขนาดใหญ่ 

20% ขนาดกลาง 30% เอสเอ็มอี 50%) ภายในปีน้ี และภายในปี 2568 

โรงงานกว่า 6,000 แห่งในอีอีซีจะก้าวสู่โรงงานอัจริยะ รวมท้ังการเร่ง

สร้างบุคลากรเข้ามารองรับอุตสาหกรรมนวัตกรรมข้ันสูง โดยร่วมกับบริษัท

เทคโนโลยีช้ันนำาของโลก เช่น หัวเว่ย ซิสโก้ เป็นต้น ซ่ึงได้ต้ังเป้าภายใน 

4 ปีจะสามารถพัฒนาทักษะบุคลากรในอีอีซี (สกิลใหม่และอัปสกิล และ        

รีสกิล) ในด้าน 5G, ดิจิทัล, เน็ตเวิร์กให้ได้ไม่น้อยกว่า 50,000 คน  

พัฒนาด้านสังคมเต็มกำาลัง  

อีอีซีได้เดินหน้าพัฒนาด้านสังคม ผ่านแนวคิด 5 สร้าง ได้แก่ 

สร้างอาชีพ สร้างความรู้ สร้างรัฐ

สวัสดิการ สร้างเครือข่าย และสร้าง

การเข้าถึงสถาบันการเงิน โดยได้

ดำาเนินการใน 5 โครงการนำาร่อง 

ได้แก่ 1.การพัฒนาพ้ืนท่ีตลาดลาน 

โพธ์ินาเกลือ สู่แหล่งท่องเท่ียวชุมชน

มาตรฐานโลก คู่กับการเป็นตลาด

อาหารทะเลช้ันนำา โดยศึกษาและ

ออกแบบใหม่เพื่อดึงกลุ่มนักท่อง

เท่ียวรายได้ดีให้มาจับจ่ายใช้สอย

เพ่ิมข้ึน 2.การพัฒนา Wellness 

Center ผลักดันท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

อีอีซีเป็นศูนย์กลางพ้ืนท่ีดูแลสุขภาพ

ด้วยเทคนิคการแพทย์สมัยใหม่ 

3.การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

พัฒนาด้านการบริหารจัดการ สร้าง

เครือข่าย เพื่อส่งเสริมสินค้าโอทอป

และบริการในพ้ืนท่ีให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการตลาดมากข้ึน 

4.การร่วมกับ 7 สถาบันการเงินช้ัน

นำาของประเทศ สนับสนุนบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ

ประชาชน ผู้ค้ารายย่อยในพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และฟ้ืนเศรษฐกิจ

ภายหลังโควิด-19 โดยได้ให้บริการทางการเงินในพ้ืนท่ีอีอีซีไปแล้ว 37,637 

ราย เป็นวงเงินรวม 17,245 ล้านบาท และให้บริการค้ำาประกัน 66,019 ราย 

วงเงินรวม 84,367 ล้านบาท  

และ 5.แผนพัฒนาการเกษตร เป็นต้นแบบการใช้ตลาดนำาการ

ผลิต ใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลิตให้เข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูง รวมทั้งผลักดัน

โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (EFC) รักษาเสถียรภาพราคาผลไม้ 

แก้ไขผลผลิตล้นตลาด รวมถึงจัดเตรียมห้องเย็น ยืดอายุผลผลิต คง

ความสดและรสชาติผลไม้ ให้เกษตรกรเกิดรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง   

ความก้าวหน้าต่อไป อีอีซีจะยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเมือง

ที่ทันสมัย รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อเนื่อง โดยตั้งเป้า

หมายให้จำานวนรายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% อัตรา

ขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน (จีดีพี) เพิ่มขึ้นมากว่า 20% วิสาหกิจ 

ธุรกิจชุมชน มีโอกาสเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ในอนาคต เศรษฐกิจของ

ประเทศขยายตัวต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประชาชน. 

วามสำาคัญของการพัฒนาธุรกิจสมัยนี้ จำาเป็นอย่าง

ยิ่งคือการมีข้อมูลของลูกค้า รวมถึงจำาเป็นต้องมีการ

หยิบจับเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็น เพื่อจะให้สามารถ

ก้าวทันโลกและความต้องการของลูกค้า ซึ่งผู้ประกอบการ

จำาเป็นที่จะต้องสรรหาวิธีและเครื่องมือในการที่จะเข้าถึง

บริการที่เหมาะสมด้วย

ที่ผ่านมาข้อมูลผู้บริโภค เอกชนจำาเป็นที่ต้องจัดหาหรือ

จัดทำาขึ้นมาเอง แต่ในปัจจุบันด้วยความร่วมมือของหลายๆ 

หน่วยงาน รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ทำาให้เกิด

ฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นด้วย และสามารถส่งต่อฐานข้อมูลนั้น

จากการร่วมมือกันของหลายภาคส่วน จนเรียกว่าเป็นฐาน

ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กดาต้า (Big Data)

แถมล่าสุดหน่วยงานของไทยอย่าง สำานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) ยังได้ไปประชุมและดำาเนินกิจกรรม

ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ใน

ฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ปี 2565 ใน

ห้วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปก ครั้งที่ 2 หรือ SOM2 

เมื่อเดือน พ.ค.2565 ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวส่งผลให้

เกิดการร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้าง

สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (OPEN. CONNECT. 

BALANCE.)”

ที่มุ่งสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างประ 

เทศไทยและกลุ่มสมาชิคเอเปกเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

เนื่องจากเห็นว่าการยกระดับทักษะและทรัพยากรมนุษย์ 

รวมถึงการเปล่ียนผ่านของภาคอุตสาหกรรมท่ีคำานึงถึงส่ิง

แวดล้อมและการพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ัน Big Data เป็นส่ิงสำาคัญ 

ซึ่งจากการประชุมร่วมกันดังกล่าวได้ผลสรุปสำาคัญ ดังนี้

1.ความร่วมมือด้านการแบ่งปันข้อมูลเศรษฐกิจผ่านฐาน 

ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data โดย สศอ.ได้เป็นเจ้าภาพจัดการ

สัมมนา Online Webinar “Pathway towards Economic 

Data Governance in APEC” เพื่อเป็นเวทีในการแลก

เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และการระดมความคิดเห็น 

รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดทำากรอบความร่วมมือและ

มาตรฐานด้านการจัดการข้อมูลเศรษฐกิจ เพื่อนำาไปสู่การใช้

ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data รวมถึง

การพัฒนาความร่วมมือด้านการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยน

ข้อมูลที่ต้องดำาเนินการด้วยระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อ

สร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปก

2.ความร่วมมือด้านการยกระดับทักษะภาคอุตสาหกรรม 

โดย สศอ.ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายด้านการ

เสริมสร้างสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ (CBN) ภายใต้คณะ

ทำางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDWG) คร้ังท่ี 47                                                   

เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนนโยบายในการสนับสนุนการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาค

อุตสาหกรรม โดยมุ่งยกระดับทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ โควิด-19 รวมถึงการเปลี่ยนผ่านไป

สู่เศรษฐกิจดิจิทัล และการเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรม

และการจ้างงานที่คำานึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

3.ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 

โดย สศอ.และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ได้ร่วมเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มการหารือสาขายานยนต์ภายใต้

การประชุมเอเปก ครั้งที่ 35 (APEC Automotive Dialogue) 

โดยในการประชุมวันแรกประกอบด้วย การนำาเสนอเป้าหมาย                                                                         

หลักของไทยในการเป็นเจ้าภาพเอเปก “เปิดกว้างสร้างสัม 

พันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-

เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว และการนำาเสนอสภาวะ

อุตสาหกรรมยานยนต์ของสมาชิกเอเปก

นายทองชัย ชวลิตพิเชษฐ ผู้อำานวยการสำานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ความร่วมมือดัง

กล่าวยังเป็นการร่วมสร้างความเชื่อมั่นของไทยต่อสมาชิกเอ

เปก ในการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแนวทาง OPEN. 

CONNECT. BALANCE. อีกด้วย โดยผลสรุปที่ได้จากการ

จัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะนำาเสนอกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ

ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

ซึ่งต้องยอมรับเลยว่า เมื่อการดำาเนินงานที่มีความจำา                                                                             

เป็นต่อการพัฒนาประเทศ และพัฒนาธุรกิจหรือภาคอุตสาห 

กรรม แถมยังได้ความร่วมมือกับหน่วยงานสากล หรือกลุ่มประ

เทศอื่นๆ แล้วด้วยนั้น จะส่งผลดีอย่างยิ่งกับภาคเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย ที่ทำาให้สามารถดึงประสบการณ์และเครื่อง

มือจากหลายๆ ที่มาผสมผสานและบูรณาการร่วมกันจนทำา 

ให้เกิดสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับสังคมไทย.

งคงคอนเซ็ปต์ “เสือซุ่ม” สำาหรับ บมจ.คอมมิวนิเคช่ัน 

แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) ล่าสุดแม่ทัพ สมพงษ์ 

กังสวิวัฒน ์ฝากกระซิบว่า ตอนนี้งานเต็มมือ เดินหน้า

คว้างานใหญ่เข้าพอร์ตอย่างต่อเนื่อง 

ดัน Backlog หนากว่า 1,500 ล้าน

บาท และยังมีงานใหม่รอคิวประมูล

อีกเพียบ จุ๊ จุ๊!!! ยังมีสตอรีเด็ดให้ได้

ชื่นใจกันอีกยาว งานน้ีเฮียกังย้ำาชัด ของ

จริงไม่ต้องพูดเยอะ!!! รอดูผลงาน รับ                     

รองโตวันโตคืน แถมมีผลตอบแทนดีๆ                                      

จากเงินปันผลให้ได้เชยชมกันตลอดๆ…

หุ้นคุณภาพคับจออย่างนี้ อย่าปล่อย

ให้หลุดมือกันนะคร้าา!.
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6

บิ๊กดาต้าระดับเอเปก

งานล้น

เศรษฐกิจ

ยั

ค

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

สมพงษ์ 

กังสวิวัฒน์

ท่

ไไทยทนไ

ห็นข่าวศรีลังกาถึงขั้นล้มละลาย แล้วต้องเตือนคนไทยว่าอย่าให้

ทักษิณกลับมายึดชาติอีกเลย

สถานการณ์ในศรีลังกาวิกฤตหนัก ทุนสำารองระหว่างประเทศลดลง

ต่ำาที่สุดตั้งแต่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันอย่างนายโกตาบายา ราชปักษา 

เข้าดำารงตำาแหน่งในปี 2019 โดยลดลงจาก 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ลงมาเหลือ 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมีนาคม ซึ่งตัวเลขดังกล่าว

จะสามารถใช้เป็นทุนสำาหรับการนำาเข้าสินค้าจำาเป็นได้น้อยกว่า 2 เดือน

ซึ่งเป็นจริงตามข่าววันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า “ขณะนี้มี

เรือบรรทุกน้ำามันลำาหนึ่งลอยลำาในน่านน้ำาศรีลังกา แต่ไม่มีเงินตราต่าง

ประเทศจ่ายเพื่อซื้อน้ำามันบนเรือลำาดังกล่าว” ส่งผลให้เรือขนส่งน้ำามัน

จำาต้องลอยลำากลางทะเล รัฐบาลศรีลังกาได้ยอมรับว่า แม้มีเรือขนน้ำามัน

ลอยลำานอกฝั่ง แต่ไม่มีเงินซื้อ บอกประชาชนไม่ต้องต่อคิวปั๊ม เพราะ

น้ำามันหมดเกลี้ยงแล้ว ซึ่งปัญหาการขาดแคลนน้ำามันไม่ได้กระทบเฉพาะ

การเดินทางของประชาชนชาวศรีลังกา แต่ย่อมกระทบต่อการขนส่ง

สินค้าต่างๆ ด้วย

ต้ังแต่ช่วงเกิดวิกฤตโควิด-19 ศรี

ลังกาต้องเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนัก

ในรอบ 74 ปี ศรีลังกาเป็นประเทศท่ีต้อง

พ่ึงพาการท่องเท่ียวเป็นสำาคัญ มีสัดส่วน

คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี และด้วย

สถานการณ์โควิดทำาให้นักท่องเท่ียวไม่เดิน

ทางมาท่องเท่ียว และทำาให้แรงงานในภาค

การท่องเท่ียวต้องตกงานทันทีนับแสนคน

จากรายงานของ World Bank 

ระบุว่า ประชากรราว 5 แสนคนตกอยู่

ในสถานะต่ำากว่าคำาว่า “ยากจน” ซึ่งมา

จากผลกระทบของการระบาดของโควิด-

19 และยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าราคาอาหารนั้นพุ่งเป็นประวัติการณ์ถึง 

21.9 เปอร์เซ็นต์ ประชาชนจำานวนมากเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้ว ใน

ชั้นต่างๆ ไม่มีสินค้าอาหารใดๆ และตามร้านอาหารก็ไม่มีอาหารขาย

เห็นศรีลังกาถึงขั้นล้มละลาย...อย่าให้ทักษิณกลับมายึดชาติ

ดังตารางน้ี ทุนสำารองของศรีลังกาอยู่ท้ายตารางเป็นอันดับท่ี 189 

ของโลก (จากฐานข้อมูลอันดับ 188 และ 190 เชื่อว่าปัจจุบันต่ำากว่า 49-60 

ล้านเหรียญฯ) และเมื่อมองท่ีประเทศไทย ยังมีทุนสำารองฯ ประมาณ 2.42 

แสนล้านเหรียญฯ อันดับท่ี 14 ของโลก ต่อจากเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา 

และมีทุนสำารองฯ มากกว่าสหราชอาณาจักรและฝร่ังเศสอีกด้วย ท้ังๆ ท่ีไทย

ก็พ่ึงพาการท่องเท่ียวถึงกว่า 18% ของจีดีพี ก็ถือได้ว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์

สามารถบริหาร

จัดการสถานการณ์โค

วิด รวมท้ังแก้ปัญหา

เศรษฐกิจได้ดีมาก ไม่

นำาไปสู่วิกฤตเหมือน

ศรีลังกา

ไทยทนเห็น

วิกฤตเศรษฐกิจ

ศรีลังกาแล้วรำาลึก

สถานการณ์ของ

ไทยปี 2540 ซึ่งเป็น

วิกฤตที่เรียกกันว่า 

“วิกฤตต้มยำากุ้ง” ใน

ปีนั้นประเทศไทยก็ต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาท และกู้เงิน IMF โดย

รัฐบาลบิ๊กจิ๋ว ซึ่งมีทักษิณเป็นรองนายกรัฐมนตรี บริหารงานมีปัญหา

คอร์รัปชันหลายรูปแบบ ประเทศไทยขาดดุลการค้า ดุลชำาระเงิน และ

ดุลการคลัง จนทุนสำารองระหว่างประเทศตกต่ำาจากระดับ 3-4 หมื่นล้าน

เหรียญฯ เหลือสุทธิต่ำากว่า 5 พันล้านเหรียญฯ ถ้าทุนสำารองฯ หมดไป 

ไทยก็อาจขาดแคลนน้ำามันหรือพลังงานเช่นเดียวกัน เมื่อรัฐบาลบิ๊กจิ๋ว

และทักษิณทำาสัญญากู้เงินไอเอ็มเอฟแล้วก็ลาออก

แต่ที่เลวร้ายกว่านั้นคือ ทักษิณยังได้มีการทำารายการทุบเงินบาท

เอาประกัน ทำากำาไรสะสมในกองทุนลับต่างประเทศ ดังที่นายเสนาะ

เทียนทองได้เคยปราศรัยไว้ว่า “นึกว่าคนคนนี้ รวยแล้วกลับใจ แต่จริงๆ 

แล้ว เพราะรวยจากโกงชาติ กล้าทำาแม้เผาบ้านเผาเมืองเพื่อเอาประกัน”

หลักฐานคือการเก็บเงินไว้ในกองทุนวินมาร์ค ซ่ึงได้โอนเงินเข้ามาใช้

ซ้ือเสียง ดูด ส.ส.ในปี 2543 โดยในวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 พ.ต.ท.ทักษิณ 

ชินวัตร ได้ขายหุ้นของตนและภรรยาให้แก่กองทุนวินมาร์ค ในราคาเท่า

มูลค่าหุ้นท่ีเรียกชำาระแล้ว ได้แก่ บริษัท พี.ที. คอร์ปอเรช่ัน, เอสซีออฟฟิซ 

ปาร์ค, เวิร์ธ ซัพพลายซ์, โอเอไอ พร็อพเพอร์ต้ี (เอสซี แอสเสทฯ (มหาชน)), 

เอส ซี เค เอสเทต และ บี.พี. พร็อพเพอร์ต้ี ส่ิงซ่ึงเป็นหลักฐานคือเป็นการ

ขายท่ีราคาพาร์ทุกบริษัท ท้ังๆ ท่ีมูลค่าทางบัญชีไม่เท่ากัน และกำาไร/ขาดทุน

ไม่เท่ากันเลย ก็เพราะเป็นการซ้ือขายกันเองในครอบครัวน่ันเอง

เมื่อถูกจับได้ในคดีโกงชาติ พี่ทักษิณได้หนีไปต่างประเทศ แต่ยัง

ส่งน้องสาวมาเป็นนายกฯ ใช้นโยบายจำานำาข้าว รับซื้อข้าวในราคาสูงกว่า

ตลาดโลก ทำาให้มีการปลูกข้าวล้นคลังมากขึ้นทุกปี ไม่สามารถระบายข้าว

ได้ทัน แม้จะทำาการขายข้าวแบบจีทูจีปลอมๆ โกงตลอดกระบวนการจน

รัฐเสียหายกว่า 5 แสนล้านบาท ในขณะที่ชาติกำาลังถังแตก กลับออก 

พ.ร.บ.นิรโทษกรรม หวังคืนเงินโกงชาติพี่ชายอีก 6 หมื่นล้านบาท!

ทั้งพี่ทั้งน้อง โกงไม่หยุด จนฐานะของชาติใกล้ล้มละลาย กอด

เก้าอี้โกง จนต้องมีการใช้การรัฐประหารเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็น

ผล แต่ก็เข้าแผนครอบครัวชินฯ ที่อ้างว่า มาเพื่อ “ต่อต้านเผด็จการ” ทั้ง

ที่ ทักษิณนิยม และได้รับการสนับสนุนทางธุรกิจจากรัฐบาลรัฐประหาร

ยึดอำานาจ แต่ชังรัฐประหารต้านโกง!

เห็นศรีลังกาวิกฤตถึงขั้นล้มละลาย...คนไทยควรร่วมใจ อย่าให้

ทักษิณกลับมายึดชาติอีกเลย.

ไทยทน

เ

4 ปีอีอีซี...กับความหวัง

พัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต

อันดับที่ ประเทศ ทุนสำ�รองฯ ข้อมูลวันที่ อันดับที่ ประเทศ ทุนสำ�รองฯ ข้อมูลวันที่

1 จีน     3,301,196 Apr-22 15 สหราชอาณาจักร 231,293 Apr-22

2 ญี่ปุ่น 1,322,193 30-Apr-22 16 ฝรั่งเศส 226,316 Apr-22

3 สวิตเซอร์แลนด์ 1,064,806 31-Mar-22 17 อิตาลี 211,419 Apr-22

4 อินเดีย 597,509 20-May-22 18 เม็กซิโก 209,567 22-Apr-22

5 รัสเซีย 583,400 20-May-22 19 อิสราเอล 206,138 Apr-22

6 ไต้หวัน 545,060 Apr-22 20 สาธารณรัฐเชก 174,994 Apr-22

7 ฮ่องกง 465,700 Apr-22 22  อินโดนีเซีย 139,129 Mar-22

8 ซาอุดีอาระเบีย 451,253 Mar-22 24 มาเลเซีย  115,762 Feb-22

9 เกาหลีใต้ 449,300 Apr-22 26 ฟิลิปปินส์  106,757 Apr-22

10 สิงคโปร์ 365,177 Apr-22 28 เวียดนาม  102,872 Jul-21

11 บราซิล 357,740 Apr-22 62 กัมพูชา  19,500 23-Jul-21

12 เยอรมนี 277,782 Apr-22 96 เมียนมา  6,700 2019

13 สหรัฐอเมริกา 244,420 22-Apr-22 137 ลาว  1,068 2019

14 ไทย 242,430 Apr-22 189
ศรีลังก�

 49-60 4-May-22

คณิศ แสงสุพรรณ 
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7เศรษฐกิจ

นครชัยแอร์จัดแคมเปญ 6.6 รับเปิดประเทศ 

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท 

นครชัยแอร์ จำากัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์เตรียมจัดโปรโมชั่น                                                                    

พิเศษต้อนรับกลางปี ผ่านแคมเปญ 6.6 (วันที่ 6 เดือน 6) เพื่อ

กระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในประเทศ มอบคูปองส่วนลด 20% ทุกเส้นทาง สำาหรับลูกค้า

นครชัยแอร์ท่ีซ้ือต๋ัวล่วงหน้าภายในวันท่ี 6–30 มิถุนายน 2565 

ทุกช่องทางของนครชัยแอร์ จะได้รับ SMS แนบคูปองส่วนลด

สำาหรับใช้ซื้อตั๋วในครั้งถัดไป ทั้งนี้ ผู้รับสิทธิ์จะต้องแสดง

คูปองส่วนลดก่อนการซื้อตั๋ว และต้องระบุวันเดินทางระหว่าง

วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2565 โดยสามารถใช้ซื้อตั๋วได้

ทุกเส้นทาง ทุกประเภทรถ

‘บัญชีกลาง’ เพิ่มสิทธิเบิกยา Rituximab

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิด

เผยว่า กรมบัญชีกลางร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาแห่งประ 

เทศไทย ได้กำาหนดสิทธิประโยชน์ โดยการเพิ่มข้อบ่งชี้ของยา 

Rituximab อีก 1 ข้อบ่งชี้ สำาหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส 

ออฟติกา ทำาให้ยาดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 13 ข้อ

บ่งชี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและช่วยให้ผู้

ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม จำาเป็น และ

ปลอดภัย ซึ่งจะทำาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ หากแพทย์ผู้

ทำาการรักษามีแผนการใช้ยา Rituximab เพื่อรักษาโรคนิวโร

มัยอิลัยติสออฟติกาตาม

เงื่อนไขข้อบ่งชี้ที่กำาหนด 

ให้สถานพยาบาลดำาเนิน

การลงทะเบียนเพื่อขอ                                    

อนุมัติการใช้ยา ในระบบ                             

Biologic agents และ

ส่งเบิกในระบบเบิกจ่าย

ตรงค่ารักษาพยาบาล

เท่านั้น อย่างไรก็ตาม 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย

ค่ารักษาพยาบาลสำาหรับ

ผู้ป่วยโรคดังกล่าว จะ

เริ่มมีผลใช้บังคับสำาหรับ

ค่ารักษาพยาบาลที่เกิด

ขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.

2565 เป็นต้นไป เพื่อ

ใ ห้ ผู้ ป่ ว ย มี คุ ณ ภ า พ

ชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อ

ให้การเบิกจ่ายค่ารักษา

พยาบาลเป็นไปอย่าง                                      

ถูกต้องและมีประสิทธิ 

ภาพ.

กกพ.เร่งเครื่องโซลาร์รูฟท็อป	
มั่นใจประชาชนจ่อเข้าร่วมเพียบตั้งเป้าปี65แตะ10เมกะวัตต์

นายคมกฤช ตันตระ

วาณิชย์ เลขาธิการสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก 

กกพ. เปิดเผยว่า ภายหลังจาก 

กกพ.มีมติเห็นชอบประกาศการ

รับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติด

ตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) 

สำาหรับภาคประชาชนประเภท

บ้านอยู่อาศัย ท่ีมีขนาดกำาลังการ

ผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ 

ปี 2565 เป้าหมาย 10 เมกะ

วัตต์ ต่อเนื่องจากการดำาเนิน

การในปี 2564 เพื่อสอดคล้อง

กับมติคณะกรรมการนโยบายพลัง 

งานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 

9 มี.ค.2565

ท้ังน้ี ประชาชนท่ีประสงค์ 

จะขายไฟฟ้าจากโครงการโซ

ลาร์ภาคประชาชนส่วนเกินให้                                              

กับสายส่งของการไฟฟ้านคร 

หลวง (กฟน.) 5 เมกะวัตต์ และ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 5 

เมกะวัตต์ ในราคารับซื้อไฟฟ้าที่ 

2.20 บาทต่อหน่วย เป็นระยะ

เวลารับซื้อไฟฟ้า 10 ปี และ                                           

กำาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

ตามสัญญา (ซีโอดี) ภายใน 270 

วัน นับแต่วันที่ทำาสัญญาซื้อ

ขายไฟฟ้า และหากดำาเนินการ

ไม่ทันตามกำาหนดให้ยื่นหนังสือ

ถึงการไฟฟ้าแจ้งความพร้อม

เพื่อขอขยายเวลาได้อีก 90 วัน

ก่อนยกเลิกสัญญา

อย่างไรก็ตาม การส่ง

เสริมให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้

เองโดยติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปใน

บ้าน ที่อยู่อาศัย เพื่อบรรเทา

ภาระค่าไฟฟ้าและสามารถนำา

ส่วนที่เหลือมาขายเข้าระบบได้ 

โดยเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการ

ลดการพึ่ งพาการผลิตไฟฟ้า 

ด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ผันผวน 

และมีราคาสูงจากผลของภาวะ

วิกฤตการณ์ราคาพลังงานโลก

ที่กำาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ โดย

คาดว่าปีนี้ประชาชนน่าจะมี

ความสนใจมากกว่าเดิม เพราะ

ด้วยความคุ้นชินแล้ว จากการ

เปิดรับซื้อตั้งแต่ปี 2562 บวก

กับที่ กกพ.ได้ปรับราคารับซื้อ

และกฎระเบียบเพื่ออำานวย

ความสะดวกมากขึ้น 

“ประชาชนน่าจะคุ้นเคย

ในระดับหน่ึงแล้ว ซ่ึงข้ันตอนก็ไม่

ได้ยากเย็นอะไร เพราะดูจากเทรนด์

ราคาพลังงาน ประชาชนน่าจะ

สนใจมากข้ึน โดยข้อมูลท่ีผ่าน

มาประชาชนเข้าโครงการไม่น้อย

ราว 1,000 ราย แต่จำานวนเมกะ

วัตต์ยังน้อย รวมราว 7 เมกะวัตต์ 

เฉล่ีย 1 ราย ขายไฟอยู่ท่ีระดับ 5 

กิโลวัตต์ เนื่องจากโครงการโซ

ลาร์ภาคประชาชนเม่ือตรวจรีด

เดอร์จะกำาหนดไว้ไม่ให้เกิน 10 

กิโลวัตต์ แต่ส่วนใหญ่จะได้ 5 

กิโลวัตต์” นายคมกฤชกล่าว

นายคมกฤชกล่าวว่า การ

ติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปตามท่ีอยู่

อาศัยถือเป็นทางเลือกสำาหรับ

ประชาชนมากกว่า ช่วยประหยัด

ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน หรือต้องการ 

เรื่องส่ิงแวดล้อม การติดต้ังจะข้ึน

อยู่กับปัจจัยต่างๆ ท้ังความคุ้มทุน 

หากเน้นใช้กลางคืนจะติดระบบ

แบตเตอร่ี (ESS) ท่ีต้องลงทุนเพ่ิม 

ผุดแคมแปญหมอหนี้ช่วยSME 

ไทยโพสต์ • กกพ.เปิดแผนลุยโครงการโซลาร์ภาคประชาชนปี 65 

มั่นใจประชาชนจ่อเข้าร่วมเพียบ ตั้งเป้า 10 เมกะวัตต์ เผยยอด

โครงการล่าสุดตั้งแต่ปี 62 มีผู้เข้าร่วมซื้อขายไฟแล้วหลัก 1,000 

ราย ปริมาณรวมกว่า 7 เมกะวัตต์

66,000.12

27/5/65

1,638.75
+5.02

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,181.09 4,581.75 +599.34
 5,903.10 5,655.72 +247.38
 32,511.80 31,403.99 +1,107.81
 22,404.13 24,358.67 -1,954.54

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.67 34.40
ยูโร 36.07 37.17
ปอนดสเตอรลิง 42.29 43.77
เยน (100 เยน) 26.36 27.38
หยวนจีน 4.24 4.41
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,950 30,050
ทองรูปพรรณ 29,410 30,550
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

พัฒนาศาสนสถาน • วรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร 

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ 

เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน (วัด) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยระบบไฟฟ้า

ส่องสว่างประสิทธิภาพสูงและพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ “เชียงใหม่ Light Up” ณ ลานประตูท่าแพ 

จ.เชียงใหม่ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 

2565.

พร้อมโครงสร้างท่ีเอ้ือต่อการติด

ต้ัง มองว่าค่าไฟฟ้าปี 2565 ท่ีปรับ

ตัวสูงจะทำาให้ประชาชนสนใจติด

ต้ังมากข้ึน” นายคมกฤชกล่าว.

ไทยโพสต์ • ‘บสย.’ ผนึกตลาด

บองมาร์เช่ ผุดแคมเปญ ‘หมอ

หนี้ บสย. พบเอสเอ็มอี’ ลุย

สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ

ร้านค้าย่อยกว่า 400 ร้านค้า 

เติมความรู้ทางการเงิน เสริมแกร่ง 

SME ฟ้ืนจากพิษโควิด-19 

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร                          

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป                            

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บสย.                                                   

ได้จัดกิจกรรมเชิงรุก ลงพื้นที่

สร้างการรับรู้ผ่านศูนย์ที่ปรึกษา

ทางการเงินเอสเอ็มอี (บสย. F.A.                                       

Center) โดยล่าสุดผนึกตลาดบอง 

มาร์เช่ เปิดแคมเปญ “หมอหนี้ 

บสย. พบเอสเอ็มอี” สร้างเครือ

ข่ายผู้ประกอบการร้านค้าย่อย

กว่า 400 ร้านค้า เติมความรู้

ทางการเงินร้านค้าเครือข่ายที่

กำาลังฟื้นหลังจากสถานการณ์

โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และประ 

เทศไทยกำาลังเข้าสู่ระยะการฟื้น

ตัวทางเศรษฐกิจ

“บสย.พร้อมเป็นพ่ีเล้ียง

ทางการเงิน โดยเตรียมพร้อมลง                                             

พ้ืนท่ีตลาดอื่นๆ ในเขตกรุงเทพฯ 

ต่อเนื่องจนถึงส้ินปี เพื่อเป็นการ

ขยายบทบาทในการให้ความช่วย                                               

เหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ใน

การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินให้                                                     

กับผู้ประกอบการ เป็นด่านหน้า                                                      

ในการช่วยเหลือเอสเอ็มอี โดยนำา                                                     

โมเดลศูนย์ให้บริการแบบญ่ีปุ่น                                                 

โดย ใ ห้ ผู้ เ ช่ียวชาญมาใ ห้คำ า

ปรึกษากับเอสเอ็มอี ซ่ึงได้รับการ                                                

สนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร 

อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศ 

ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ                                                        

ไทย (ส.อ.ท.) สมาพันธ์เอสเอ็มอี

ไทย และสมาคมต่างๆ ร่วมกันแก้ไข                                                  

ปัญหา โดยยังได้ร่วมกับธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดต้ัง

โครงการหมอหน้ีเพ่ือประชาชน 

ในการให้คำาแนะนำา ความรู้และ

ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข

ปัญหาหน้ีครบวงจรผ่านศูย์ บสย. 

F.A.Center” นายสิทธิกรกล่าว

สำาหรับผลการดำาเนินงาน

ของ บสย. F.A.Center ในปี 2564 

พบว่ามีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

และผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนท้ัง

ส้ิน 7,955 ราย ประกอบด้วย ผู้

ขอเข้ารับคำาปรึกษาธุรกิจ การเงิน                                                  

การจัดทำาบัญชี การปรับโครงสร้าง

กิจการ การแก้หน้ี จากทีมผู้เช่ียว                                                 

ชาญทางการเงิน จำานวน 1,775 

ราย ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม                                      

หลักสูตรธุรกิจต่างๆ จำานวน 4,832 

ราย โดยผู้เข้ารับคำาปรึกษาและ

ร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ น้ัน มี

ความต้องการสินเช่ือรวมกว่า 

10,792 ล้านบาท.

“จากบ้านสุขประชา..ถึงบ้านสุขเกษม”

ต่อยอดความมั่นคงของมนุษย์แบบยั่งยืน
“บ้าน” เป็นปัจจัยหลักพ้ืนฐานท่ีประชาชนยังต้องการ ประกอบกับ

ปัญหาจากวิกฤตโควิด-19 การเข้าถึงปัจจัยที่อยู่อาศัยของประชาชน

ก็ยิ่งยากมากขึ้น รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ได้ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคน

เข้าถึงสวัสดิการของรัฐโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยโครงการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ รวมถึง

ข้าราชการเกษียณ 

พันธกิจข้อแรกของการเคหะแห่งชาติ คือ พัฒนาที่อยู่อาศัย

ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นการเคหะแห่งชาติจึงได้ถูก

กำาหนดให้ดำาเนินนโยบายในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ รวมถึงข้าราชการ

เกษียณ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา

ในปี 2563 ได้มีการริเริ่มโครงการบ้านเคหะ

สุขประชา โดยมาจากประสบการณ์การสร้างบ้าน

ของการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับแนวคิดในการน้อมนำา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์พัฒนาเป็น

เศรษฐกิจสุขประชาด้วยการกำาหนดทิศทางและ

รากฐานในการดำาเนินงาน พร้อมทั้งวิถีเกษตร

อุตสาหกรรมยั่งยืน จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนา

ที่อยู่อาศัยที่ดำาเนินไปพร้อมกับเศรษฐกิจชุมชนใน

ลักษณะคู่ขนานกัน เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหา

อย่างยั่งยืน ซึ่งกำาลังอยู่ในช่วงดำาเนินการ มาวันนี้การเคหะแห่งชาติ

ได้ต่อยอดโครงการบ้านเคหะสุขประชาสู่บ้านเคหะสุขเกษม ในการ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามโครงสร้าง

สังคมไทยในปัจจุบัน อีกทั้งมีเป้าประสงค์ในการนำาพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้าง

ของการเคหะแห่งชาติ และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ต่อยอดเป้าหมายในการให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกคนสามารถเข้า

ถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้ ไม่เว้นแม้แต่วันที่เกษียณอายุแล้ว

"ความคืบหน้าเกี่ยวกับบ้านเคหะสุขเกษม หลังจากที่ ได้มีการ

ริเริ่มโครงการบ้านเคหะสุขเกษม จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) 

นำาร่องไปแล้ว กระแสตอบรับอยู่ในทิศทางเชิงบวก มีผู้ให้ความสนใจ

เป็นจำานวนมาก ด้วยจุดเด่นของโครงการบ้านเคหะสุขเกษมคือ 

นอกจากประชาชนผู้มีรายได้น้อยแล้ว ยังรวมไปถึงข้าราชการชั้น

ผู้น้อยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประเทศชาติมาอย่างยาวนาน แต่ยังไม่สามารถ

ปลูกบ้านเป็นของตัวเองได้จนถึงวันเกษียณ เนื่องจากติดปัญหาทาง

ด้านทุนทรัพย์ นายกรัฐมนตรีจึงประกาศให้ช่วยดูแลผู้ที่ผ่านการ

รับใช้ชาติและประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีความเป็นอยู่ที ่ดีขึ ้น" 

คำาบอกเล่าจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ผู้กำากับดูแลการเคหะแห่งชาติ 

หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศมอบโครงการดังกล่าวนี้เป็น

ของขวัญปีใหม่ประจำาปีพุทธศักราช 2565 แล้ว การเคหะแห่งชาตไิด้

เพ่ิมความพิเศษของโครงการน้ี โดยการสร้างเครือข่ายบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

ให้มีความสะดวกครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ ได้เผยว่า 

ล่าสุดได้มีการจับมือกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในการส่ง

นักศึกษาแพทย์ไปประจำาตามโครงการ เพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ที่อาศัยในโครงการบ้านเคหะสุขเกษม ควบคู่กับระบบในการดูแลผู้สูง

อายุของผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการ

การเคหะแห่งชาติได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ในโครงการบ้านเคหะสุขเกษม โดยจัดส่งบุคลากร

มาประจำาที่โครงการ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่กระทรวง

สาธารณสุขกำาลังจะทำา โดยหมออินเทิร์นจะเข้ามา

ดูแลคนไข้ตามตารางเวรท่ีโครงการบ้านเคหะสุขเกษม 

พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีเทเลเมดิซีนสื่อสารผ่านจอ

กับหมอใหญ่ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ

เป็นที่รีแฮบด้วย แพทย์จึงไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

ไป-กลับ" นายจุติ กล่าว และยังเปิดเผยต่อว่า  

"โครงการนี้มีการดูแลครบวงจร รวมทั้ง

มีสวนพักผ่อน นอกจากนั้น กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังต่อจิกซอว์ ไป

ที่กรมสุขภาพจิต เพราะเล็งเห็นว่าถ้าสุขภาพจิตดี 

กายก็ไม่ป่วย และปัจจุบันจะพบผู้สูงอายุจำานวน

ไม่น้อยที่เป็นโรคซึมเศร้า อาจเกิดจากลูกหลานมี

ครอบครัวของตัวเอง หรือเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัว เมื่อผู้สูงอายุ

มาอาศัยอยู่ที่ โครงการนี้ จะได้มีกิจกรรมทำาทั้งด้านสุขภาพจิตและ

สุขภาพกาย สำาหรับห้องพักอาศัยก็ได้จัดทำาสิ่งอำานวยความสะดวก

สำาหรับผู้สูงอายุ เช่น ในส่วนของห้องน้ำา ได้ทำาราวจับเพื่อป้องกัน

การเกิดอุบัติเหตุ ส่วนห้องพักอาศัยสำาหรับผู้ที่ยังไม่ถึงวัยสูงอายุและ

ไม่ได้เป็นคนพิการ ลักษณะห้องจะเป็นอีกแบบหนึ่ง และจะมีตึกเป็น

ของผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือ

และบุคลากรทางการแพทย์เป็นการเฉพาะ ซ่ึงขณะน้ีการเคหะแห่งชาติ

ได้ทำาการศึกษาแล้วกำาลังรอสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติอนุมัติ เพราฉะนั้นในสังคมคนที่ ไม่มีใครมองเห็น 

แต่เรามองเห็นและจะทำาให้" 

ความสำาเร็จรออยู่ข้างหน้าจากการทำางานแบบบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข ในอนาคตอันใกล้อาจ

ต้องมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วย เพื่อการพัฒนากิจกรรม

สันทนาการ แต่เมื่อถามถึงกำาหนดการท่ีโครงการน้ีจะเสร็จเป็นรูปธรรม 

สามารถให้เห็นโลกสดใสของคนวัยเกษียณกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเมื่อไหร่น้ัน 

รมว.พม.เปิดอกยอมรับว่า "ระบบราชการนั้นมีขั้นตอน

จำานวนมาก จึงมีการขอตรวจสอบหลายขั้น แม้ใจจะอยากทำาให้เร็ว

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยให้เร็วที่สุด  แต่ก็ต้องทำาให้

ถูกกระบวนการตามระบบราชการท่ีมีอยู่ เมื่อใครเรียกจอดป้ายขอตรวจ  

ก็ให้ตรวจตามเวลาท้ังหมด แต่ราคาท่ีต้องจ่ายคือความอดทนของชาวบ้าน 

ที่ต้องรอคอยอย่างมีความหวังเพียงเท่านั้น" 

อย่างไรก็ตาม ของขวัญปี 2565 ชิ้นนี้ รมว.พม.คิดว่าหากเร่ง

ขับเคลื่อนจริง ประมาณช่วงกลางปี 2566 รัฐบาลใหม่น่าจะได้เห็น 

"ความสุข" จากบ้านเคหะสุขเกษมสมดั่งชื่อ ซึ่งก็คือ 

ประการแรก ช่วยลดความเหลื่อมล้ำาสำาหรับผู้ที่ ไม่มีโอกาส

เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เราทำาโดยไม่คำานึงถึงกำาไรเชิงพาณิชย์ 

มองความสุขเป็นเครื่องช้ีวัดมากกว่าดัชนีรายได้หรือกำาไร ประการต่อมา

ยังช่วยรักษาโครงสร้างค่าครองชีพไม่ให้สูงขึ้นไปมากกว่านี้ ประการ

สุดท้ายสำาหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเงินกู้ กรณีกู้ไม่ผ่าน รวมถึงดอกเบี้ยท่ี

แพงข้ึนจากวิกฤตโควิด-19 หากการวางแผนทางการเงินดีข้ึน สามารถ

แปลงค่าเช่ามาเป็นค่าผ่อน และสามารถขยับมาเป็นเจ้าของเองได้ 

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การดูแลสุขภาพ

อยู่ใกล้หมอ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ ไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ ไกล 

บ้านเคหะสุขเกษมจะเป็นดัชนีชี้วัดความสุขของผู้สูงอายุและ

ผู้มีรายได้น้อยได้อย่างดี

โครงการบ้านเคหะสุขประชา ซ่ึงดำาเนินการมาต้ังแต่ปี 2563 น้ัน 

ยังคงขับเคลื่อนตามระบบภายใต้นโยบายท่ีจับต้องได้จริง โดย รมว.พม. 

เปิดเผยว่า ขณะนี้การเคหะแห่งชาติกำาลังเร่งดำาเนินการเพื่อให้

เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการบ้านเคหะสุขประชาคือ โครงการบ้านเช่า

ในราคาพอเพียงพร้อมอาชีพ  แม้ขณะนี้จะติดปัญหาระบบราชการ

อยู่บ้าง แต่เชื่อว่าเมื่อทุกอย่างลงตัว จะสามารถเร่งสร้างและขยาย

โครงการได้ทันที

บ้านเคหะสุขประชา รองรับโครงการอีอีซี คือการสร้างเสริม

ความมั่นคงของมนุษย์สอดรับกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

"อีอีซี แรงงานเข้าไปทำางานจำานวนมาก แต่ไม่มีที่อยู่ให้เขา 

คือเหตุผลที่เราต้องไปศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อพัฒนาโครงการ 

เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องไปทำางานในเขตที่มีค่าครองชีพสูงอย่าง

อีอีซี สามารถมีที่อยู่ได้จริงในราคาที่รับได้ โจทย์ที่เราได้รับคือ คนได้

เงินรายวัน วันละ 350 บาท จะสามารถมีบ้านอยู่ได้อย่างไร หากคิด

ว่าสองคนผัวเมียเช่าบ้าน เดือนละ 1,500 บาท บวกค่าไฟ 300 บาท 

เท่ากับ 1,800 บาท หักค่าเช่าบ้านไปเฉลี่ยวันละ 60 บาท คุณยังพอมี

เหลือกิน เริ่มคิดจากตรงนี้ ซึ่งผู้มีรายได้น้อยจะไม่มีเงินก้อน หากต้อง

ใช้เงินก้อนจะสะดุดหมด เราเข้าใจตรงนี้ จึงเป็นที่มาว่าต้องทำาบ้าน

ให้ราคาอยู่ได้ แต่ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ของคุณภาพดี ผู้พักอาศัย

ไม่ต้องเสียเงินไปซ่อม ไม่ต้องซ้ืออะไรเพ่ิม มีเตียง มีตู้เส้ือผ้า โต๊ะกินข้าว 

เก้าอี้ 2 ตัว และมีมุ้งลวดกับเหล็กดัดให้ด้วย คุณถือกระเป๋ามาเข้าอยู่

ได้เลย ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม เพื่อให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น อันนี้

คือความสุข นอกจากน้ียังคิดต่อด้วยว่า หากใครมีฐานะดีข้ึนก็สามารถ

ค่อยขยับจากผู้เช่าบ้านการเคหะมาเป็นเจ้าของบ้าน สมมุติว่าหนึ่งคน

มีรายได้ 350 บาท ถ้ามีครอบครัวภรรยาได้งานมีเงินรวมกันเป็น 700 

บาทต่อวัน รวมกันหนึ่งเดือนก็อาจจะเกือบ 20,000 บาท หากมีการ

วางแผนที่ดีร่วมกับการเคหะแห่งชาติ อาจสามารถแปลงใหม่ 

โดยการแปลงค่าเช่าที่สะสมมาเป็นดาวน์ แล้วเริ่มผ่อนต่อจากนั้น 

โดยร่วมมือกับธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งหวัง

ให้เป็นเช่นนั้น" นายจุต ิกล่าวด้วยความหวัง

"จากบ้านสุขประชา..ถึงบ้านสุขเกษม" นับเป็นแผนงาน

และนโยบายที่ตอบโจทย์การสร้างเสริมความมั่นคงและการพัฒนา

ประเทศอย่างย่ังยืนอย่างไม่ต้องสงสัย จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า โครงการดี ๆ 

โดยการเคหะแห่งชาติในยุควิถีชีวิตใหม่น้ี จะดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

จนเห็นแสงสว่าง ไม่ว่าอนาคต ใคร?!? จะมาเป็นรัฐบาลก็ตาม.

นายจุติ ไกรฤกษ์ 

คมกฤช ตันตระวาณิชย์
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

เชียร์สาวไทยล่ารางวัลกว่า 330 ล้าน 

กรุงเทพฯ • การแข่งขันกอล์ฟยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น พรีเซนเตด บาย 

โพรเมดิคา ชิงเงินรางวัลรวม 10 ล้านดอลลาร์ หรือราว 330 ล้าน

บาท มากที่สุดในประวัติศาสตร์กอล์ฟหญิง ที่ไพน์ นีดเดิลส์ ลอดจ์ 

แอนด์ กอล์ฟ คลับ ในเซาเทิร์น ไพน์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา วันที่ 2-5 มิถุนายนนี้ มีนักกอล์ฟเข้าแข่งขันทั้งหมด 156 

คน โดยรายการนี้ทางยูกะ ซาโสะ โปรสาวลูกครึ่งญี่ปุ่น-ฟิลิปปินส์ คว้า

แชมป์เมื่อปีที่แล้ว จะกลับมาป้องกันแชมป์ของเธอ โดยปีนี้มีนักกอล์ฟ

สาวไทยร่วมแข่งขัน 6 คน ได้แก่ อาฒยา ฐิติกุล, ปภังกร ธวัชธนกิจ, 

โมรียา จุฑานุกาล, เอรียา จุฑานุกาล, ปาจรีย์ อนันต์นฤการ และพร

อนงค์ เพชรล้ำา ซึ่งทั้งหมดต่างก็พร้อมจะไล่ล่าแชมป์ นอกจากนี้แล้วยัง

มีนักกอล์ฟสาวระดับโลกร่วมแข่งขันกันอย่างคับคั่ง ทั้ง โค จินยอง โปร

สาวจากเกาหลีใต้ มืออันดับ 1 ของโลก, เนลลี คอร์ดา โปรสาวชาว

อเมริกัน 2 ของโลกเจ้าของแชมป์เมเจอร์ และเหรียญทองโอลิมปิกก็จะ

กลับมาแข่งขันในทัวร์ครั้งแรก หลังจากหยุดพักไปรักษาอาการลิ่มเลือด

ที่แขนซ้ายตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์

ลูกศิษย์ ‘โค้ชเช’ เตะแหลกคว้าทองที่ลับแล

อุตรดิตถ์ • การแข่งขันเทควันโด อบจ.อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามเทศบาล

เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ มีเหล่าจอมเตะระดับยุวชนและเยาวชน 

ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 5-17 ปี ร่วมประชันฝีเท้ากันเกือบ 1,000 คน 

ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ไฮไลต์สำาคัญที่น่าสนใจเริ่มจากรอบ

ชิงชนะเลิศ อายุ 12-14 ปีหญิง รุ่นน้ำาหนักไม่เกิน 44 กก. สุพิชญา ที

กว้าง จากทีมอุตรดิตถ์ เทควันโด ในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งของ “โค้ช

เช ยองซอก” หรือนายชัชชัย ชเว เฮดโค้ชเทควันโดทีมชาติไทยชุดคว้า

เหรียญทองโตเกียวเกมส์ ที่เคยเดินทางมาเปิดอบรม “เทควันโด อะคา

เดมี่” เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ชนะ กฤตยา กองศรี ขาดลอย 42-21 คะแนน 

คว้าเหรียญทองได้สำาเร็จ

ไทยอันดับสามฟลอร์บอลหญิงเอเชีย

สิงคโปร์ • การแข่งขันฟลอร์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2022 ที่ ocbc 

Arena ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา ทางสมาคมกีฬา

ฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้ส่งทีมเข้าร่วมทำาการแข่งขันจากการสนับสนุน

ของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) โดยมีคุณนฤมล ศิริวัฒน์ เป็นผู้จัดการ

ทีม ซึ่งวันนี้เป็นการชิงชัยอันดับที่ 3 และ 4 ระหว่างทีมชาติไทยกับทีม

ชาติมาเลเซีย แข่งกัน 3 พีเรียด พีเรียดละ 15 นาที ซึ่งเกมนี้ดาโต๊ะ

ซรีชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ประธานสหพันธ์ฟลอร์บอลแห่งเอเชีย-โอเชียเนีย 

และนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปร่วมชมและ

ปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ การแข่งขันสูสีกันมาก ครบ 3 พีเรียด

เสมอกัน 2-2 จนหมดเวลาแข่งขันต้องต่อเวลาอีก 10 นาที เล่นระบบ

โกลเดนโกล์ และเป็นทีมฟลอร์บอลสาวไทยเฉือนชนะมาเลเซียไปแบบ

สนุก 3-2 คว้าอันดับ 3 ไปครอง สำาหรับการแข่งขันฟลอร์บอลหญิงชิง

แชมป์เอเชีย 2022 ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อย ทีมสิงคโปร์คว้าแชมป์ด้วย

การชนะฟิลิปปินส์ 4-1, ชิงอันดับ 3 ไทยชนะมาเลเซีย 3-2 และชิง

อันดับ 5-6 สิงคโปร์ ยู 19 ปี ชนะอินโดนีเซีย 6-1 สรุปการจัดอันดับ 

จบเกมแข่งขัน ที่ 1 สิงคโปร์ชุดใหญ่, ที่ 2 ฟิลิปปินส์, ที่ 3 ไทยแลนด์, ที่ 

4 มาเลเซีย, ที่ 5 สิงคโปร์ ยู 19 ปี และอันดับ 6 อินโดนีเซีย. 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ หรือ สทป. รวมกับ องคการ

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ หรือ อพวช. จัดการแขงขัน 

“THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2022” 

โดยไดจัดกิจกรรมอยางตอเน� องเปนปที่ 4 เพ� อสงเสริมการเรียนรู

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ ผานการแขงขันประดิษฐ

และออกแบบดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และจรวดเชื้อเพลิง

น้ําตาล (Sugar Rocket) โดยคัดเลือกทีมนักประดิษฐที่กําลังศึกษา

อยู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ทั้งหมด 

15 ทีม เขารวมแขงขันโดยมีเพียง 1 ทีมเทาน้ัน ท่ีชนะเลิศการแขงขัน

ชิงแชมปประเทศไทย โดยการแขงขันมีขึ้นระหวางวันที่ 12 – 14 

พฤษภาคม 2565 ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ จังหวัด

ปทุมธานี และหน�วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ จังหวัดชลบุรี

แมวาจะเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบัน แตไมไดทําใหเยาวชนไทย

หยุดความมุงม่ัน ต้ังใจ ใฝรู และมุงท่ีจะพัฒนาส่ิงใหม ๆ จํานวนเยาวชน

ที่สมัครเขารวมกิจกรรมมีเปนจํานวนมาก โดยมีเยาวชนที่ผาน

การคัดเลือก ทั้งหมด 15 ทีม ทีมละ 5 คน ไดเขามาเรียนรู

และเขาใจเกี่ยวกับการประดิษฐดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และ

จรวดเช้ือเพลิงนํ้าตาล (Sugar Rocket) ระบบการทํางานของดาวเทียม

และการทํางานของจรวดส� อสารระยะไกล (Remote Sensing) 

ระบบ GPS เซนเซอรวัดความเรง ไจโรสโคป เซนเซอรวัดสนามแมเหล็ก 

กลองถายรูป การเขียนโปรแกรมเพ� อควบคุมการทํางานตาง ๆ

นอกจากนั้น ผูเขาแขงขันจะตองออกแบบและประดิษฐ CANSAT 

และ ROCKET ซึ่งการแขงขันในปนี้มาพรอมกับความทาทายตาง ๆ 

ดวยการท่ีเยาวชนแตละทีมจะตองนํา CANSAT ไปบรรจุลงใน ROCKET 

เพ� อทําการยิงทดสอบไปพรอมกัน ซึ่งทีมที่ CANSAT และ ROCKET 

ทนตอสภาพอากาศและแรงกระแทกจากระบบขับเคล� อน และสามารถ

ทําภารกิจไดสมบูรณที่สุดจะเปนทีมที่ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ถือเปน

กิจกรรมท่ีกระตุนใหเยาวชนเกิดความคิดและลงมือทําอยางสรางสรรค 

เพ� อพัฒนาเยาวชนไทยใหตอยอดความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม         

ของประเทศ พรอมกาวเขาสูการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติตอไป

ในวันแขงขันเปนการนําเสนอภารกิจการวางแผนออกแบบ 

CANSAT และ ROCKET โดยเยาวชนแตละทีมตองทําภารกิจ

ใหสําเร็จตามท่ีไดนําเสนอไวตอคณะกรรมการ ซ่ึงในการทดสอบยิงจรวด

ประดิษฐท่ีไดบรรจุ CANSAT เยาวชนทุกทีมจะโหลด CANSAT ขนาดเล็ก

บรรจุในจรวดขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 น้ิว โดยประมาณ โดยมีทีม

นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศทําหนาที่ประกอบ

จรวดพรอมมอเตอรดินขับ และทําการยิงทดสอบจรวดประดิษฐ

ของแตละทีม โดยในวันสุดทายของการแขงขัน เยาวชนทุกทีม

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ รวมกับ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
จัดการแขงขัน THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2022

         โดยทีม Himitsukichi จากโรงเรียนอัสสัมชัญ คว้ารางวัลชนะเลิศ         
จะตองนําเสนอภารกิจหลังจากที่ไดทําการทดสอบการยิง ROCKET 

ที่บรรจุ CANSAT ตอคณะกรรมการ รวมถึงผลการเรียนรูขอผิดพลาด 

แนวทางการแกไขและการปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึน โดยไดรับคําช้ีแนะและ

ความรูตาง ๆ จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ในพิธีปดการแขงขัน "THAILAND CANSAT – ROCKET 

COMPETITION 2022" รอบชิงชนะเลิศ ไดมีการประมวลภาพ

กิจกรรม พรอมชมวีดิทัศน ถือเปนการสรางความประทับใจใหกับ

เยาวชนที่ ไดเขารวมการแขงขัน โดยไดรับเกียรติจาก พลเอก 

ชูชาติ บัวขาว ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ และ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวิน ระวิวงศ ผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ รวมเปนประธานในพิธีมอบรางวัลและแสดง

ความยินดีกับทีมเยาวชนท่ีไดรับรางวัลการแขงขัน ซ่ึงมีเงินรางวัลรวม

มูลคา 77,000 บาท  และถวยเกียรติยศ รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล ไดแก

1. รางวัลชนะเลิศ THAILAND CANSAT - ROCKET 

COMPETITION 2022 ไดแก ทีม Himitsukichi จากโรงเรียนอัสสัมชัญ 

กรุงเทพมหานคร ไดรับเงินรางวัล 15,000 บาท พรอมถวยเกียรติยศ             

2. รางวัล Best Cansat Award ไดแก ทีม Himitsukichi จาก 

โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท 

3. รางวัล Best Rocket Award ไดแก ทีม Himitsukichi จาก 

โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท

4. รางวัล Cansat Mission Award ไดแก ทีม Himitsukichi 

จากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ไดรับเงินรางวัล 7,000 บาท

5. รางวัล Technique Award ไดแก ทีม อาบังขายปาทองโก 

จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค จังหวัดพัทลุง ไดรับเงิน

รางวัล 7,000 บาท 

6. รางวัล Best Failure Award ไดแก ทีม MST จาก

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ไดรับ

เงินรางวัล 7,000 บาท 

7. รางวัล Rocket Mission Award ทีม CANSAT-CANJAI 

จากโรงเรียนขอนแกนวิทยายน จังหวัดขอนแกน ไดรับเงินรางวัล 

7,000 บาท 

8. รางวัล Deployment  Award ไดแก ทีม CANSAT CANJAI 

จากสถาบันโคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไดรับเงินรางวัล 7,000 บาท 

9. รางวัล Aerodynamics design Award ไดแก ทีม Nuage 

จากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ไดรับเงินรางวัล 7,000 บาท

การแขงขัน “THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 

2022” ในปน้ี ถือเปนอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีเนนยํ้าถึงภารกิจหลักของสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ และองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

ในการสงเสริมและสนับสนุน เผยแพรองคความรูดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีของทั้ง 2 หน�วยงาน โดยนําไปพัฒนาความรูและ

ศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับเยาวชน เพ� อกระตุน

และสงเสริมใหเยาวชนไทยสนใจและเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ทุกทีมที่ไดผานการคัดเลือกเขารวมกิจกรรมนับวา

เปนเยาวชนรุนใหมที่มีความสามารถในการพัฒนาเปนนักวิจัยและ

นักวิทยาศาสตรรุนใหมไดในอนาคต ถือเปนความภาคภูมิใจของ

องคกรที่ ไดมีสวนในการถายทอดองคความรูและประสบการณ

ใหกับเยาวชน ผานการอบรมความรู ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กอใหเกิด

แรงบันดาลใจในการเรียนรู มุงมั่นในการประดิษฐ คิดคน สามารถ

เพิ่มพูนความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพรอมที่จะเติบโต

เปนกําลังสําคัญของชาติตอไปในอนาคต

www.dti.or.th

dtithailand

dtithailand

02 980 6688

โค้ชโย่งเปิดตัวแข้งยู23ชิงแชมป์เอเชีย

ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ส่งนักกีฬาฟุตบอลชาย

ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 

ภายใต้การนำาโดย “โค้ชโย่ง” วรวุธ 

ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน เพื่อลง

แข่งขันฟุตบอลรายการ AFC U23 

Asian Cup Uzbekistan 2022 ที่

ประเทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวัน

ที่ 1-19 มิถุนายน 2565 นั้น

ในโอกาสนี้ สมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอ

ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล

ชายทีมชาติไทย จำานวน 24 คน 

เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีรายชื่อ

ดังต่อไปนี้

ผู้รักษาประตู ประกอบ

ด้วย 1.นพพล ละครพล (บุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด) 2.ศุภณัฐ ทรวดทรง (ทรู 

แบงค็อก ยูไนเต็ด) 3.เกียรติพล 

อุดม (เชียงใหม่ เอฟซี)

กองหลัง 4.กฤษดา กาแมน 

(ชลบุรี เอฟซี) 5.ทรงชัย ทองฉ่ำา 

(ชลบุรี เอฟซี) 6.โจนาธาร เข็มดี 

(โอบี โอเดนเซ) 7.วันชาติ ชูสงค์ 

(พีที ประจวบ เอฟซี) 8.ฉัตรมงคล 

เรืองฐณโรจน์ (ชลบุรี เอฟซี) 

9.ยานนิค นุสส์บอม (บีเอสซี ยัง

บอย) 10.นาคิน วิเศษชาติ (บีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด) 11.นิโคลัส เก่งเขต

กิจ มิคเกลสัน (โอบี โอเดนเซ)

กองกลาง 12.อิรฟาน ดอ

เลาะ (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 13.ปุรเชษฐ์ 

ทอดสนิท (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 

14.จักรกริช พาละพล (ขอนแก่น 

ยูไนเต็ด) 15.เอกนิษฐ์ ปัญญา 

(เชียงใหม่ ยูไนเต็ด) 16.ธนวัฒน์ 

ซึ้งจิตถาวร (เลสเตอร์ ซิตี) 

17.เบนจามิน เจมส์ เดวิส (ออก

ซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด) 18.ชาญณรงค์ 

พรมศรีแก้ว (อูนิโอน อดาเบ) 

19.ชยพิพัฒน์ สุพรรณเภสัช (เอส

โตริล ปราเอีย)

กองหน้า 20.ศุภณัฏฐ์ 

ปารีส • คาร์ โล อันเชล็อตติ 

กลายเป็นผู้จัดการทีมคนแรกใน                                     

ประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่า 

แชมเปียนส์ลีก ได้ถึง 4 สมัยหลัง 

“ราชันชุดขาว”  เรอัล มาดริด เฉือน                                                     

ชนะลิเวอร์พูล 1-0 โดยกล่าวว่า 

โชคมีส่วนในการเล่น ก่อนรับว่า 

“ผมเป็นเจ้าของสถิติ”

คาร์ โล อันเชล็อตติ เป็นผู้

จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์

ที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่า 

แชมเปียนส์ลีก ได้ถึง 4 สมัย แซง

หน้าบ็อบ เพรสลีย์ ที่ชนะ 3 สมัย

กับลิเวอร์พูล และซีเนอดีน ซีดาน 

ที่พามาดริดคว้าแชมป์ 3 สมัย

ระหว่างปี 2016 และ 2018

ประตูในนาทีที่ 59 ของวิ

นิซิอุส จูเนียร์ ปีกจอมพลิ้วของ

ราชันชุดขาว เป็นประตูเดียวที่

เกิดขึ้นในแมตช์ชิงชนะเลิศที่ปารีส 

และทำาให้เรอัล มาดริด ยืดสถิติ

แชมป์ถ้วยใหญ่สุดของสโมสร

ยุโรปเป็น 14 สมัย

“ผมเป็นเจ้าของสถิติ” กุน 

ซือชาวอิตาเลียนวัย 62 ปีกล่าว 

กับบีที สปอร์ต “ผมโชคดีที่มาที่นี่

เมื่อปีที่แล้ว เรามีฤดูกาลที่วิเศษ 

เราเป็นสโมสรที่วิเศษ เรามีขุม

พลังที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและ

จิตใจที่แข็งแกร่ง”

อันเชล็อตติได้อธิบายการ

เปลี่ยนแปลงที่ เขาออกจากเอฟ

เวอร์ตัน คู่แข่งร่วมเมืองของ

ลิเวอร์พูลเมื่อปีที่แล้ว และกลับมา

สู่การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

ฟุตบอลในอีก 12 เดือนถัดมานั้น 

เหมือนอาการบ้านหมุน

“ผมไม่อยากจะเชื่อเลย”  

กรุงเทพฯ • “โค้ชโย่ง” เปิดตัว 24 แข้งช้างศึก U23 ชุดทำาศึกชิง

แชมป์เอเชียรอบสุดท้ายท่ีอุซเบกิสถาน แน่นไปด้วยนักเตะดังจากลีกยุโรป                                                                                  

นำาโดย “กัน” ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร จากสโมสรเลสเตอร์ ซิตี ส่วนนิ

โคลัส เก่งเขตกิจ มิคเกลสัน จากสโมสรโอบี โอเดนเซ หวังว่าจะนำา

ประสบการณ์จากเดนมาร์กช่วยทีมชาติไทยได้

เหมือนตา (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 

21.กรวิชญ์ ทะสา (เมืองทอง 

ยูไนเต็ด) 22.อชิตพล คีรีรมย์ (เอฟ

ซี เอาก์บวร์ก) 23.สิทธิโชค ภาโส 

(เอฟซี ริวคิว) และ 24.พาตริก                  

กุสตาฟส์สัน (เชียงใหม่ เอฟซี)

และในวันที่ 29 พฤษภาคม 

2565 เวลา 10.00 น. ณ ยามาโอ

กะ ฮานาซากะ อคาเดมี ฟุตบอล

ชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 

ปี ซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางไป

อุซเบกิสถาน

ก่อนการฝึกซ้อม นิโคลัส 

เก่งเขตกิจ มิคเกลสัน แบ็กขวาทีม

ชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี กล่าว

ว่า “ผมคิดว่าที่ ไทยอากาศค่อน

ข้างร้อน แต่สนามซ้อมก็ค่อนข้างดี 

และทุกอย่างก็ถือว่าน่าพอใจ”

“เป้าหมายของผมคือการ

ได้ โอกาสลงสนามและผ่านรอบ

แรกไปให้ได้ก่อน นั่นคือเป้าหมาย

ขั้นต่ำา ก่อนหน้านี้โจนาธานได้เล่า

เรื่องในทีมชาติไทยให้ผมฟังซึ่งก็มี

เรื่องดีๆ มากมาย”

“ผมจะพยายามนำาประสบ 

การณ์ท้ังหมดท่ีผมได้มาจากเดน 

มาร์กนำาไปช่วยทีมให้ ได้มากที่สุด 

กับแฟนบอลเองมันยากจะหาคำา

พูด แต่อยากให้ทุกคนติดตามพวก

เราในการแข่งขันคร้ังน้ีด้วยนะครับ”

สำ าหรับทีมงานผู้ ฝึ กสอน

และนักกีฬาจะเดินทางไปยังประ

เทศอุซเบกิสถาน จากสนามบิน

นานาชาติสุวรรณภูมิ ในเวลา 

23.00 น. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 

2565 โดยมีนักกีฬา 4 ราย ประกอบ

ด้วย ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา, อิรฟาน 

ดอเลาะ และนพพล ละครพล ที่ติด

ภารกิจกับต้นสังกัด จะบินตามไป

สมทบในวันที่ 31 พฤษภาคม ส่วน

พาตริก กุสตาฟส์สัน ติดภารกิจส่วน

ตัวเนื่องจากคุณพ่อป่วย จะเดินทาง

ไปสมทบทีมภายหลัง

โดยโปรแกรมฟุตบอลชิง

แชมป์เอเชีย 2022 รอบสุดท้าย

ของทีมชาติไทย ยู 23 มีดังนี้ วันท่ี 

2 มิถุนายน 2565 เวลา 22.00 น.                                                  

พบ ทีมชาติเวียดนาม ณ บุน

ยอดกอร์ สเตเดียม, วันที่ 5 

มิถุนายน 2565 เวลา 22.00 น. 

พบ มาเลเซีย ณ บุนยอดกอร์ สเต

เดียม และวันที่ 8 มิถุนายน 2565 

เวลา 20.00 น. พบ เกาหลีใต้ ณ 

ปัคห์ตากอร์ มาร์กาซีย์ สเตเดียม.

อันเชล็อตติรับโชคดีที่ ได้เป็นเจ้าของสถิติ

อันเชล็อตติกล่าว “พวกเรามี

ฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม และเราทำาได้

ดีมากๆ มันเป็นเกมที่ยากและเรามี

ปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะใน

ช่วงครึ่งแรก แต่ท้ายที่สุดผมคิดว่า

เราสมควรจะได้แชมป์ พวกเรามี

ความสุขมากๆ ผมไม่รู้จะพูดอะไร

ไปมากกว่านี้อีกแล้ว”

“ผมคิดว่าเราสามารถผ่าน

เกมที่ยากจริงๆ ได้สำาเร็จ” อัน

เชล็อตติกล่าว “บรรดากองเชียร์

ช่วยเราได้มากในเกมนี้ พวกเขา

ช่วยเราในคืนนี้ พวกเรามีความสุข

และพวกเขาก็มีความสุข”

ชั ยชนะของอัน เชล็ อตติ

นั้นเป็นความสำาเร็จในถ้วยสโมสร

ที่ ใหญ่ที่สุดของยุโรปต่อจากที่เคย

พาทีมเอซี มิลาน คว้าแชมป์เมื่อปี                                                   

2003 และ 2007 ส่วนอีกคร้ังพาเรอัล 

มาดริด คว้าแชมป์เมื่อปี 2014

ทางด้านเจอร์เกน คล็อปป์ 

ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล กล่าวว่า                                                

“เมื่อใดก็ตามที่ผู้รักษาประตูคว้า

รางวัลผู้เล่นยอดเย่ียมประจำาแมตช์ 

นั่นต้องมีบางอย่างผิดปกติสำาหรับ

อีกทีม พวกเรามีโอกาสงามๆ สาม

ครั้ง แต่กูร์ตัว (ตีโบ กูร์ตัว) ก็เซฟ

ได้อย่างยอดเยี่ยม”

ถึงแม้จะผิดหวังแต่ คล็อปป์

ก็เรียกร้องให้แฟนบอลหงส์แดงออก

มาเดินขบวนบนถนนในวันอาทิตย์

ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ 

เพื่อฉลองแชมป์ลีกคัพและเอฟเอคัพ 

ส่วนพรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูลแพ้แมน

เชสเตอร์ ซิตี ไปเพียงคะแนนเดียว

“ผมรู้สึกภูมิใจแล้ว แต่สิ่งที่

ผมเห็นในห้องแต่งตัวตอนนี้คือเด็กๆ 

ต้องการเวลาอีกสักหน่อย พวกเขามี

ฤดูกาลที่โดดเด่น สองรายการที่เรา

ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ก็

เป็นเพียงผลต่างที่เฉียดฉิว”

คล็อปป์ยังเชื่อว่าเขาจะพา

ทีมไปได้ไกลกว่าการพาทีมเข้าชิงยู

ฟ่า แชมเปียนส์ลีก ได้ถึง 3 สมัย

ในรอบ 5 ปี โดยเขาบอกว่า “มัน

อาจจะไม่ใช่ความสำาเร็จที่เราต้อง 

การ แต่ผมคิดว่าเราจะกลับมาอีก

ครั้ง มันเป็นอย่างนั้น”.

แมนออฟเดอะแมตช์ • ตีโบ กูร์ตัว ผู้รักษาประตูของเรอัล มาดริด ซึ่งได้รับ

เลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำาแมตช์ เข้าไปจูบถ้วยชนะเลิศยูฟ่า แชม

เปียนส์ลีก หลังพาราชันชุดขาวเฉือนชนะลิเวอร์พูล 1-0 ในแมตช์ชิงชนะ

เลิศยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ที่สตาด เดอ ฟรองซ์ ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ส่งต่อสำ�นึกรักคว�มเป็นไทยสู่สังคมอย่�งยั่งยืน” ม�ริส�กล่�ว

สำ�หรับ ก�รจัดแสดงเรื่องร�วของพญ�ครุฑมีคว�มทันสมัยผ่�น

แอนิเมชันและมัลติมีเดียต่�งๆ มีให้รับชมถึง 6 โซนนิทรรศก�ร เริ่ม

ตั้งแต่โถงต้อนรับผจญภัยกับตำ�น�นศึกส�ยเลือดต่�งม�รด�ระหว่�งครุฑ

และน�คที่มีม�ย�วน�น เล่�ถึงคว�มเป็นม�ของพญ�ครุฑผ่�นเทคโนโลยี

โลกเสมือนจริง หรือ AR ก่อนเข้�

สู่โซน ‘ครุฑพิม�น’ เรียนรู้กำ�เนิด

โลกและจักรว�ล ท่องไปในดิน

แดนหิมพ�นต์ ดึงดูดผู้ชมด้วยสัตว์

หิมพ�นต์ที่ไม่มีเพียงครุฑ น�ค 

กินรี ส่วนจัดแสดงนี้งดง�มประณีต

ด้วยง�นช่�งศิลป์ไทย จำ�ลองผืนป่�

ที่พญ�ครุฑอยู่

ถัดม�โซน “นครน�คร�ช” 

พ�ม�บุกถิ่นที่อยู่ของพญ�น�คน้อง

ต่�งม�รด�พญ�ครุฑ ถ้�อย�กรู้

ทำ�ไมทั้งคู่เป็นศัตรูเคียดแค้นกันม�

ตลอด ชวนม�ห�คำ�ตอบที่นี่ ก่อน

‘เอกชัย’ชี้‘หมดยุค’จับครูเข้าห้องอบรม

น�ยเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธ�นคณะ

กรรมก�รม�ตรฐ�นวิช�ชีพ (กมว.) กล่�วถึง

รูปแบบก�รพัฒน�ครูว่� ที่ผ่�นม�รูปแบบก�ร

พัฒน�ครู วิธีก�รแบบเดิมๆ เน้นกระบวนก�ร

และก�รใช้งบประม�ณม�กกว่�ผลลัพธ์ก�ร

อบรมและผลกระทบที่จะเกิดกับผู้เรียน ซึ่ง

ตนคิดว่�สภ�พแวดล้อมของสถ�นศึกษ�และ

เทคโนโลยีปัจจุบันแตกต่�งจ�กอดีตเมื่อ 10 ปีที่

แล้วอย่�งม�กม�ย ดังนั้น ห�กเร�ยังคิดพัฒน�

ครู และรวมถึงผู้บริห�รสถ�นศึกษ�แบบเดิมๆ 

คงหวังผลสัมฤทธิ์ก�รพัฒน�ที่จะส่งผลถึง

คุณภ�พครู ผู้บริห�ร และคุณภ�พของผู้เรียน

ไม่ได้ ทั้งนี้ ตนมองว่�เร�เลิกพัฒน�ครูแบบจับ

ครูม�เข้�ห้องอบรม เนื่องจ�กวิธีดังกล่�วเสีย

ทั้งงบประม�ณและเวล�ของครู เพร�ะหลังจ�ก

ฝึกอบรมเสร็จ ก็ไม่มีก�รติดต�มประเมินผลก�ร

ปฏิบัติง�นที่ชัดเจนอย่�งเป็นรูปธรรม

ดังนั้น จึงควรเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่อง

ก�รพัฒน�ครู โดยก�รใช้ โรงเรียนเป็นฐ�น 

เพร�ะโรงเรียนถือเป็นสถ�นที่พัฒน�ครูที่ดี

ศึกษาธิการ • “เอกชัย” แนะเลิกพัฒนาครูแบบจับครูมาเข้าห้องอบรม เสียเวลาและงบ

ประมาณ เพราะไม่มีการติดตามและประเมินผลหลังอบรมอย่างเป็นเรื่องเป็นราว   ชี้ต้องใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ให้ครูมีอิสระคิดพัฒนาตนเอง โดย ศธ.มีหน้าที่จัดหา platform ที่จะใช้เป็น

เครื่องมือเข้าถึงแหล่งความรู้

ที่สุด และเน้นก�รพัฒน�วิช�ชีพของครูอย่�ง

ต่อเนื่อง ให้ครูมีอิสระที่จะคิดและพัฒน�

ตนเองในเรื่องที่คิดว่�ตนเองข�ดคว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถ ทักษะหรือสมรรถนะ เพร�ะครูทุก

คนจะมี IDP (Individual Development Plan) 

อยู่แล้ว นำ�ม�ต่อยอดเชื่อมต่อกันให้เป็นรูป

ธรรมโดยใช้ PLC เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำ�คัญ

ของก�รพัฒน�วิช�ชีพอย่�งจริงจัง และหน่วย

ง�นต้นสังกัดของครูมีหน้�ที่หลักในก�รสำ�รวจ

ห�คว�มต้องก�รพัฒน�วิช�ชีพของครูใน

แต่ละปีงบประม�ณ แล้วจัดทำ�ก�รวิเคร�ะห์

คว�มต้องก�รจำ�เป็น จัดลำ�ดับคว�มต้องก�ร

ต�มคว�มจำ�เป็นเพื่อจัดสรรงบประม�ณก�ร

พัฒน� ก�รจัดห� ก�รสนับสนุนสื่อก�รเรียน

จะเข้�สู่คว�มตื่นต�ตื่นใจกับโซน “อมตะเจ้�เวห�” ชมเรื่องร�วคว�ม

เพียร คว�มกตัญญูของพญ�ครุฑจ�กเหตุก�รณ์ก�รฝ่�อุปสรรคเพื่อชิง

น้ำ�อมฤตม�ให้พญ�น�คแลกกับก�รปลดปล่อยม�รด�สู่อิสรภ�พ พระ

น�ร�ยณ์จึงประท�นคว�มเป็นอมตะให้ และให้เป็นพ�หนะของพระองค์ 

ผ่�นแอนิเมชันน่�ชม

จ�กนั้นเข้�สู่โซน “สุบรรณแห่งองค์ร�ชัน” สื่อคว�มเชื่อกษัตริย์

เปรียบเป็นอวต�รของพระน�ร�ยณ์ ครุฑซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนกษัตริย์

จึงนำ�ม�ใช้เป็นตร�แผ่นดิน เรียกว่� “ตร�ครุฑพ่�ห์” ซึ่งเป็นตร�แผ่นดิน

กษัตริย์สืบม�จนรัชก�ลปัจจุบัน สุดท้�ยเป็นห้องจัดแสดงครุฑ รวบรวม

องค์พญ�ครุฑจ�กทั่วทุกภ�ค ผ่�นตร�ตั้งห้�งพระร�ชท�น สื่อประกอบ

กิจก�รอยู่ในศีลธรรมอันดี ครุฑไม้แต่ละองค์ศิลปินรังสรรค์ด้วยแนวคิด

และค่�นิยมต่�งกัน มีรูปร่�ง หน้�ต� สีของผ้�นุ่งและเครื่องทรงหล�ก

หล�ยออกไป เป็นคุณค่�เหนือก�ลเวล�

เชิญชวนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ครุฑ ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป 

เปิดให้เข้�ชมทุกวันศุกร์และเส�ร์ วันละ 3 รอบ ในเวล� 10.00, 13.00, 

15.00 น. พร้อมผู้นำ�ชมฟรี ทั้งนี้ ได้จัดรถตู้บริก�รรับ-ส่งจ�กสถ�นีรถไฟ

ฟ้�บีทีเอส สถ�นีเคหะสมุทรปร�ก�รถึงพิพิธภัณฑ์ครุฑ ผู้เข้�ชมจองคิว

ล่วงหน้�ผ่�น https://www.ttbfoundation.org/th/garudamuseum/. 

หอสมุดแห่งชาติเผยแพร่พระเกียรติคุณ ร.6

สำ�นักหอสมุดแห่งช�ติ จัดโครงก�รเผยแพร่พระ

เกียรติคุณในพระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว 

รัชก�ลที่ 6 “กิจกรรมทวีปัญญ�” ประจำ�ปี 2565 ครั้งที่ 

2 ก�รแสดงละครส�วิตรี ชุดอมตะมห�เสน่ห์ โดยคณะ

ศิลปินสำ�นักก�รสังคีต กรมศิลป�กร วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย.

2565 เวล� 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีอยุธย� 

หอวชิร�วุธ�นุสรณ์ สำ�นักหอสมุดแห่งช�ติ รับชมผ่�นช่อง

ท�ง Facebook Live ของสำ�นักหอสมุดแห่งช�ติ

‘PULSE Chroma 2022’ ฉลองความหลาก

หลายทางเพศ

พัลซ์ วิส�หกิจเพื่อสังคม เฉลิมฉลองคว�มหล�ก

หล�ยท�งเพศ หรือ Pride Month จัดนิทรรศก�รศิลปะ 

PULSE Chroma 2022 บอกเล่�เรื่องเพศสภ�พ เพศวิถี สี

ผิว ช�ติพันธุ์ รสนิยมท�งเพศ สถ�นะท�งเศรษฐกิจและ

สังคม อ�ยุ คว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย คว�มเชื่อท�ง

ศ�สน� ตลอดจนแนวคิดที่หลอมรวมกันอย่�งลงตัว สร้�ง

สุขภ�วะที่ดีให้สังคม เหมือนกับสีต่�งๆ ผสมผส�นกันใน

ภ�พแล้วเกิดคว�มจรรโลงใจ นิทรรศก�รมีทั้งภ�พถ่�ย 

จิตรกรรม ประติม�กรรม ก�รจัดแสดงไฟ และดิจิทัลอ�ร์ต 

ยกทัพม�ละเลงสีให้กรุงเทพฯ สนุกสน�น เริ่มตั้งแต่วันที่ 

1 มิ.ย.-31 ส.ค.2565 จัดในสถ�นที่ 8 แห่ง รวม PULSE 

Gallery Phloen Chit ติดต�มร�ยละเอียดผ่�นเว็บไซต์: 

www.pulse-clinic.com.

‘ตรีนุช’ลั่นคลอดเกณฑ์สรรหาเลขาฯคุรุสภา-สกสค.มิ.ย.นี้

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ลั่นเซ็นประก�ศ

เกณฑ์สรรห�เลข�ฯ คุรุสภ�-สกสค. ภ�ยใน 

มิ.ย.นี้ ปัดยังไม่มีใครในใจ รวมทั้งคนที่จะม�

แทนปลัด ศธ.ที่จะเกษียณปีนี้ เชื่อส�ม�รถ

เสนอชื่อพิจ�รณ�ทันรัฐบ�ลนี้

น�งส�วตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมว.ศธ.) 

กล่�วว่� ต�มที่ตนได้ลงน�มในคำ�สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมก�รยกร่�งหลักเกณฑ์ก�รสรรห�

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมสวัสดิก�ร

และสวัสดิภ�พครูและบุคล�กรท�งก�ร

ศึกษ� (สกสค.) แล้วนั้น โดยคณะกรรมก�ร

ชุดดังกล่�วมีจำ�นวน 6 คน ซึ่งมีน�ยสุภัทร 

จำ�ป�ทอง ปลัด ศธ. เป็นประธ�น ขณะนี้

เท่�ที่ทร�บน�ยสุภัทรได้ประชุมก�รจัดทำ�

ร่�งหลักเกณฑ์ก�รสรรห�แล้ว ซึ่งค�ดว่�

จะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ โดยหลักเกณฑ์ก�ร

สรรห�ในเบื้องต้นก็จะเหมือนหลักเกณฑ์

ก�รสรรห�ทั่วไป ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น

ส�กล มีระเบียบที่เป็นไปอย่�งเหม�ะสม

และถูกต้อง เช่น ก�รกำ�หนดคุณสมบัติ

เฉพ�ะและประสบก�รณ์ที่ควรจะมี ก�ร

บริห�รกองทุน ก�รบริก�ร เป็นต้น ส่วน

หลักเกณฑ์ก�รสรรห�เลข�ธิก�รคุรุสภ�นั้น 

มีก�รตั้งคณะกรรมก�รร่�งเกณฑ์สรรห�ฯ 

แล้ว ซึ่งเรียบร้อยดี อย่�งไรก็ต�ม ตนจะเซ็น

ประก�ศเกณฑ์ก�รสรรห�เลข�ธิก�ร สกสค.

และเลข�ธิก�รคุรุสภ�ได้ในเดือนมิถุน�ยนนี้

อย่�งแน่นอน เพื่อจะได้ผู้บริห�รตัวจริงม�

ขับเคลื่อนง�นให้มีประสิทธิภ�พต่อไป  

“สำ�หรับก�รสรรห�เลข�ฯ สกสค.

และเลข�ฯ คุรุสภ� ดิฉันไม่มีใครในใจ 

ขอให้ผู้สมัครที่เข้�รับก�รสรรห�ทุกคนมี

คุณสมบัติที่ตรงต�มหลักเกณฑ์ และต้อง

เป็นผู้ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถที่จะช่วย

แก้ ไขปัญห�ขององค์กรให้มีคุณภ�พม�ก

ขึ้น โดยเฉพ�ะสำ�นักง�น สกสค.ที่มีองค์ก�ร

ค้�ของ สกสค.เป็นหน่วยง�นในกำ�กับจะ

ต้องได้ผู้ที ่มีคว�มรู้เรื่องธุรกิจด้วย” รมว.

ศธ.กล่�ว  

น�งส�วตรีนุชกล่�วต่อว่� สำ�หรับใน

เดือนตุล�คมนี้จะอยู่ในช่วงฤดูก�ลเกษียณ

อ�ยุร�ชก�ร ซ่ึงในส่วนของกระทรวงศึกษ� 

ธิก�ร (ศธ.) นั้น จะมีน�ยสุภัทรเกษียณอ�ยุ

ร�ชก�ร 1 ตำ�แหน่ง โดยเป็นตำ�แหน่งผู้

บริห�รดับสูงของ ศธ. และในส่วนของก�ร

คัดเลือก ขณะนี้ตนยังไม่มีใครในใจ แต่จะ

ต้องคัดเลือกผู้ที่เหม�ะสมกับตำ�แหน่งปลัด 

ศธ. เพร�ะต้องดูง�นภ�พรวมนโยบ�ยของ 

ศธ.ทุกเรื่อง ส่วนจะมีก�รหมุนสลับในตำ�

แหน่งอื่นๆ หรือไม่นั้น ตนยังไม่ส�ม�รถ

ตอบได้ ทั้งนี้มั่นใจว่�จะมีก�รพิจ�รณ�คัด

เลือกผู้บริห�รเพื่อม�ทดแทนอัตร�เกษียณ

อ�ยุร�ชก�รทันในรัฐบ�ลนี้อย่�งแน่นอน.

เสียเวล�-งบเหตุไม่มีก�รติดต�มประเมินผล/แนะศธ.เปลี่ยนบทจัดห�‘แพลตฟอร์ม’คว�มรู้

งค์ครุฑท่ีบรรจงสลักเสลาอย่างงามสง่าและเต็มไปด้วยเอกลักษณ์

ท้องถิ่นม�กกว่� 150 องค์ เป็นผลง�นศิลปกรรมสำ�คัญของ 

พิพิธภัณฑ์ครุฑ (Garuda Museum) ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่ง

เดียวในประเทศไทยและในอ�เซียน ที่รวบรวมครุฑที่มีเอกลักษณ์เฉพ�ะ

องค์จ�กทั่วไทย ขณะนี้เปิดให้ประช�ชนเข้�ชมเป็นครั้งแรก

พิพิธภัณฑ์ครุฑก่อตั้งโดยธน�ค�รทห�รไทยธนช�ต จำ�กัด 

(มห�ชน) หรือทีเอ็มบีธนช�ต ด้วยคว�มมุ่งมั่นสืบส�นมรดกศิลป

วัฒนธรรมไทยและให้คนรุ่นหลังตระหนักถึงคุณค่�ขององค์ครุฑ โดย

อัญเชิญครุฑที่ประดิษฐ�น ณ ธน�ค�รส�ข�ต่�งๆ นับร้อยองค์ม�ไว้

สถ�นที่เดียวกัน หวังเปิดโลกก�รเรียนรู้เรื่องร�ว ‘พญ�ครุฑ’ สัญลักษณ์

คู่สถ�บันพระมห�กษัตริย์ และสัตว์หิมพ�นต์ต้นแบบคว�มกตัญญู คว�ม

ซื่อสัตย์ และคว�มเสียสละอันยิ่งใหญ่

มาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รกิจกรรมสังคมเพื่อ

คว�มยั่งยืน ทีเอ็มบีธนช�ต หรือทีทีบี (ttb) กล่�วว่� ครุฑที่จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ์แต่เดิมเป็นตร�ครุฑพระร�ชท�นที่ได้อัญเชิญไว้หน้�ส�ข�ของ

ธน�ค�ร สะท้อนคว�มเป็นสถ�บันก�รเงินที่มีคว�มน่�เชื่อถือและอยู่เคียง

ข้�งคนไทยม�ย�วน�น ปัจจุบันมีก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบส�ข� ทำ�ให้มีก�ร

รวบรวมและอัญเชิญครุฑม�ประดิษฐ�นที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีก�รปรับปรุง

นิทรรศก�รและเนื้อห�ก�รจัดแสดงเพิ่มเติม พร้อมเปิดให้ได้เข้�ชม

“ก�รเปิดพิพิธภัณฑ์ครุฑให้คนไทยชื่นชมคุณค่�และคว�มน่�สนใจ

ของก�รสร้�งผลง�นศิลปะองค์ครุฑ ซึ่งร�ยละเอียดและรูปพรรณของ

องค์ครุฑแต่ละองค์ม�จ�กแต่ละพื้นที่ จะมีเอกลักษณ์ประจำ�ท้องถิ่น ค�ด

หวังจะเป็นสถ�นที่ท่องเที่ยวท�งวัฒนธรรมอีกแห่งในย่�นบ�งปู ส่งเสริม

ก�รเรียนรู้ สร้�งแรงบันด�ลใจ และสืบส�นมรดกวัฒนธรรมไทยพร้อม

พิพิธภัณฑ์แรกในอาเซียนรวม‘พญาครุฑ’

อ

พิพิธภัณฑ์ครุฑหนึ่งเดียวในไทยและอาเซียน ชมความงดงามของศิลปกรรมครุฑ

รู้ ทรัพย�กรก�รเรียนรู้ให้ครูเข้�ถึงเพื่อเรียน

รู้ในเวล�ที่ครูมีเวล�ว่�งและจัดสรรเวล�เรียน

รู้เองได้ รับผิดชอบตนเองได้ ไม่ต้องถูกเกณฑ์

ม�เข้�อบรมในวันเวล�ที่ครูไม่พร้อมไม่สะดวก

แต่ผู้จัดสะดวก หรือม�ต�มคำ�สั่ง

“หลักคิดก�รพัฒน�ครู ผู้บริห�รสถ�น

ศึกษ� รวมถึงผู้บริห�รก�รศึกษ�ที่สำ�คัญ คือ 

ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ มีคว�มสนใจ มีคว�ม

ต้องก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�ตนเอง และมี

คว�มสุขที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒน�ตนเอง จัดสรร

เวล�เรียนรู้เองได้ ไม่ต้องถูกเกณฑ์ถูกสั่งม�

เข้�อบรม ถึงเวล�ที่ ศธ.ต้องเปลี่ยนแนวคิด

ก�รพัฒน�โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐ�น เพื่อ

ให้เกิดก�รพัฒน�ต�มคว�มสนใจของครู ผู้

บริห�ร และ ศธ.มีหน้�ที่ในก�รพัฒน�และ

จัดห� platform ต่�งๆ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือ

เข้�ถึงแหล่งคว�มรู้ เพื่อให้ครู ผู้บริห�รเข้�

ถึงได้ง่�ย สะดวก เลิกเน้นกระบวนก�ร แต่

เน้นที่ผลลัพธ์ก�รพัฒน�และผลกระทบด้�น

คุณภ�พก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่เกิดขึ้น” ประธ�น 

กมว.กล่�ว.

ปั้นเยาวชนเป็นอินฟลูเอนเซอร์พลังงาน • นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ดร.พีระนุช กัณหดิลก ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมเปิดกิจกรรม Junior Influencer for Youth Power @Bang Kruai เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของเยาวชน

สู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านพลังงาน พัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ เปลี่ยนเรื่องพลังงานที่เข้าใจยากให้กลายเป็นคอนเทนต์สุดปังโดนใจ

กลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างค่านิยมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำานักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี.

ตราครุฑพระราชทาน สาขาราชดำาเนิน

‘ครุฑพิมาน’ พาท่องแดนหิมพานต์ที่อยู่ครุฑ

พญาครุฑ สัญลักษณ์

ความดีงาม
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11บันเทิง

าตามเจตนารมณ์คนตาย!

ก่อนจะร่วมส่งดวงวิญญาณขึ้นสู่สรวงสวรรค์ชั้น

ฟ้า ฌาปนกิจศพ วันอังคารที่ 31 พฤษภา. เวลา 

15.00 น. 

คืนวันจันทร์ที่ 30 พ.ค. หลังฟังสวดพระอภิธรรม

แล้วเสร็จ “สมาคมผู้กำากับภาพยนตร์ไทย” ร่วมกับบริ 

ษัทสหมงคลฟิล์มฯ ของ “เสี่ยเจียง” ได้นำาหนังไทยเรื่อง 

7 ประจัญบาน กับ คนไฟบิน..

อันเป็นผลงานการกำากับของ “เฉลิม วงศ์พิมพ์” 

(ผู้ล่วงลับ) มาฉายแบบ “หนังกลางแปลง” ด้วยระบบ

ฟิล์ม 35 มม. เนื้อฟิล์มแท้ที่ยังเก็บรักษาอย่างดี เพื่อให้

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเฉลิม วงศ์พิมพ์

ณ วัดลาดพร้าว บริเวณศาลา 6 เวลาประมาณ 

2 ทุ่ม ซึ่งหากใครอยากรื้อฟื้นความสุขกับบรรยากาศใน

อดีต หรือคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยสัมผัส..

ก็..ขอเชิญไปนั่งดู “หนังกลางแปลง” ได้ ถือเสีย

ว่าเป็นการไว้อาลัย ร่วมส่งดวงวิญญาณผู้กำากับคนดังขึ้น

ไปทำาหนังบนเมืองสวรรค์ด้วยกันกับคนวงการหนัง-วง 

การบันเทิง!

พูดถึง “ผู้กำากับภาพยนตร์” วันก่อนเห็นแคปชั่น

ในอินสตาแกรม.. “สงสัยจังทำาไมบางคนเขาไม่ยอม

ปล่อยให้น้องแตงโมไปดีๆ ขุดคุ้ยอะไรกันจนเละไปหมด

สงสารน้อง คดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลสิ”

ก่อนท่ีเจ้าตัว คือ “คุณพชร์ อานนท์” ผู้กำากับ จะได้ระบาย

ความรู้สึกต่อ.. “ดูข่าวทุกวัน ยิ่งดูยิ่งไปกันใหญ่ ขนาดก็รู้ๆ กัน

อยู่ว่าเขาเป็นคนโกหกหลอกลวง ก็ยังเชื่อก็ยังให้ค่ากันอยู่ 

เป็นอะไรไปกันหมดแล้ว น้องมันไปดีแล้วปล่อยน้องไป

เถอะ จะขุดคุ้ยหาอะไรกัน ตอนนี้แตงโมเละไปหมดแล้ว 

ก็อยากให้กระติกออกมาพูดความจริง ก็เขาออกมาพูด

แล้วนี่ไง จริงไม่จริงก็รอให้ศาลตัดสิน คนอื่นที่ไม่ได้อยู่บน

เรือก็ไม่เห็นมีหลักฐานที่มันเป็นชิ้นเป็นอันสักที บอกจะเอา

มาแฉ ผ่านไป 3 เดือนไหนล่ะ 

สงสารน้องกู ถูกขุดคุ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่อง นอกเรื่องกัน

ไปใหญ่แล้ว ความลับที่แตงโมไม่อยากให้ใครรู้ก็เอาออกมา

พูดกัน จำาคดีลุงพลไม่ได้เหรอ สุดท้ายก็บัวแล้งน้ำา 

กูก็แค่สงสารน้องกูไม่ได้หิวแสง ตอนนี้ลดความอ้วน

อยู่ไม่ต้องการแสง ขนาดหิวข้าวกูยังไม่กินเลย กูก็แค่สงสัย 

หรือไม่ได้? ดูข่าวจนเอียนเปิดไปก่ีช่องก็เจอเหมือนตอนลุงพล

เป๊ียบเลย”

เนี่ย..ผมเองก็พยายามเลี่ยงที่จะไม่คุย-ไม่พูดเรื่องของ

แตงโม เพราะคุยไป-พูดไปก็มีแต่จะยิ่งเติมความวุ่นวาย-สับ 

สนเสียเปล่าๆ ด้วยตัวเองก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลย

คร้ันจะฟังจากปากผู้ท่ีติดตามคดีอย่างใกล้ชิด ก็ดูเหมือนว่า

เจ้าหน้าที่ตำารวจจะใช้กลยุทธ์ “นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว” 

ไม่ค่อยจะหืออือ เหมือนไม่ใช่ธุระอะไรกู?

ส่วนนั่น ก็เอาเป็นธุระเสียทุกเรื่อง ผมหมายถึงนายเต้ 

พระราม 7 น่ะ เห็นวันก่อนพาแม่จิ๋มที่ทนายเดชาเพิ่งบอกลา

บ๊ายบายเหลือไว้แค่ความเป็นเพื่อน ไปกินข้าว-ร้องเพลงกัน

ชื่นมื่น-สนุกสนาน..

ก่อนรุ่งอีกวันทั้งแม่แตงโม-ส.ส.เต้-นายอัจฉริยะ จะได้

นั่งร่วมแถลงข่าวทำาหน้าที่คลี่คลายคดี “แตงโม นิดา” พร้อม

ยืนยันว่าถูกฆาตกรรม ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอน!

“แม่แตงโม” บอก..ม่ันใจในการทำางานของนายเต้-มงคล

กิตต์ และนายอัจฉริยะ เพราะทุกคนมีความรู้ความสามารถ 

ยืนยัน 100% ว่าจะสำาเร็จ มั่นใจจะคืนความเป็นธรรมให้กับ

แตงโมได้ 

ด้านนายเต้ดูจะคึกคักเป็นพิเศษที่ ได้รับความไว้วางใจ 

และมอบหมายจากแม่แตงโมให้ทำาคดีนี้..ก็ขอเป็นกำาลังใจให้

กับทุกคน-ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคุณอัจฉริยะ ที่ทุ่ม

หมดหน้าตัก..

จะเพื่อ “คอนเทนต์” ตามที่เพื่อน(ทนาย)รักตัดเหลี่ยม

โหดหยันเย้ย หรือจะเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้ตาย สุด 

ท้ายแล้วก็จะได้รู้-ได้เห็นกัน..

สำาคัญ..อย่า “วงแตก” เสียอีกล่ะ แม๊?.

สุดทาง..คดีแตงโม?

ทำ

เมื่อถึงฤดูล่า ฉลามคลั่งกลับมาอีกครั้ง 

พร้อมทัพนักแสดงนำากับคาแรกเตอร์สุดโดดเด่น 

สมจริง ผ่านการคัดเลือกกว่า 300 เทปออดิชั่น 

สู่บท 5 วัยรุ่นท้าตายกับฉลามคลั่ง ทวีคูณความ

ระทึกไปกับครั้งแรกบนโลกภาพยนตร์กับไอเดีย

ซิ่งเจ็ตสกีหนีฉลาม ผลงานเรื่องใหม่จากผลงาน

ผู้สร้าง 47 Meters Down และ Great White 

ในภาพยนตร์สุดระทึก Shark Bait ฉลามคลั่ง

ซัมเมอร์นรก

ซึง่ในการถา่ยทำาครัง้นีท้มีนกัแสดงจะตอ้ง

ฝึกอย่างหนัก ทั้งการลอยตัวบนน้ำา การดำาน้ำา 

หรือแม้กระทั่งการหายใจใหม่ทั้งหมด! เพราะ

ธรรมชาติของมนุษย์เลย” ส่วน มาลาชิ พูล

ลาร์-แลตช์แมน นักแสดงหนุ่มผู้รับบท ไทเลอร์          

พูดถึงบรรยากาศในการทำางานกับภาพยนตร์

เรื่องนี้ “ความหนาวกลางทะเล มันคือการวัดใจ

กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของ

หนังเป็นฉากในน้ำา พวก

เขาต้องอยู่ในทะเลนานกว่า 

10 ชั่วโมงต่อวัน ท่ามกลาง

อากาศหนาว ความแม่นยำา

ในการท่องจำาบทและพลังใน

การแสดงถือเป็นสิ่งที่สำาคัญ

ที่สุด เพื่อที่จะให้การถ่ายทำาจบ

เร็วที่สุด 

ฮอลลี เอิร์ล รับบท แนต 

หนึ่งในนักแสดงนำา เล่าถึงความทุ่มเทของ

เหล่านักแสดงระหว่างการถ่ายทำา “คุณต้องอยู่

กลางทะเลเก้าถึงสิบชั่วโมงต่อวัน การอยู่ในทะ

เลนานๆ เป็นเรื่องท้าทายมาก เพราะนั่นไม่ใช่

เลย ผมทุ่มเทเวลา

เพื่อให้แน่ใจว่าเวลา

ลงทะเลจริงๆ ผม

จะเอาอยู่” โดยมี 

แจ็ก ทรูแมน ผู้ที่

รับบท ทอม เสริม

ขึ้นว่า “คุณต้องรู้ตัว

ว่ากำาลังทำาอะไรอยู่ 

ทุกอย่างมันใช้พลัง

กาย ถ้าคุณเผลอแค่

วินาทีเดียว คุณอาจ

ทำาซีนนั้นพังได้เลย” 

เมื่อสัญชาต 

ญาณของพวกเขา

บอกต้องรอด แต่

สัญชาตญาณ

ของมันสั่งให้ฆ่า 

เตรียมหนีตายสุดชีวิตไปกับผลงานภาพยนตร์

ที่จะทำาให้คุณเสียวขาที่สุดในปีนี้ Shark Bait 

ฉลามคลั่งซัมเมอร์นรก 2 มิถุนายนนี้ ในโรง

ภาพยนตร์.

AST & FEEL LOVE เร็วโหด..เหมือน

โกรธเธอ ภาพยนตร์รักจากค่าย GDH บิน

ไปไกลถึงนิวยอร์ก ในฐานะภาพยนตร์เปิด

เทศกาล NEW YORK ASIAN FILM FESTIVAL 

2022 และหนังยังได้ประกวดสาย competition 

ของเทศกาล รวมถึง ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ 

ยังได้รับรางวัล Screen 

International rising 

star award อีกด้วย 

ซึ่ง เต๋อ-นวพล 

ธำารงรัตนฤทธิ์ ผู้กำากับ 

และพระเอกมาดเซอร์ 

ณัฎฐ์ กิจจริต รวมทั้ง

ญาญ่า อุรัสยา จะเดิน

ทางไปร่วมงานด้วย ใน

วันที่ 15-28 กรกฎาคม

นี้ ที่ Lincoln Center โดย 

เต๋อ นวพล เผยว่า “ผมรู้สึกดีใจมากครับที่หนัง

เราเริ่มบินไปเจอเพื่อนๆ นอกประเทศ ต้องขอ

ขอบคุณโปรแกรมเมอร์เทศกาลที่รักหนังเรื่องนี้

จนพาหนังไปสู่ดินแดนใหม่ๆ และวางให้ FAST 

& FEEL LOVE เป็นหนังเปิดเทศกาล ถือว่าเป็น  

เกียรติมากๆ ครับ ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่กระโดดมา

ลงเรือลำาใหม่นี้เป็นเพื่อนกัน ซึ่งผมไม่รู้ว่าหนังจะ

ได้ไปที่ไหนๆ อีก แต่ถ้าเรารักอะไรสักอย่าง มันจะ

พาเราไปสักที่แหละนะ ซึ่งผมกับณัฎฐ์ และญาญ่า

จะเดินทางไปร่วมงาน NEW YORK ASIAN FILM 

F

ack Harlow (แจ็ก ฮาร์ โลว์) แรปเปอร์

ระดับซูเปอร์สตาร์ของวงการเพลงที่เคย

เข้าชิงรางวัลแกรมมีมาแล้ว ประกาศ

ความแรง ความสุดให้ โลกรู้อีกครั้ง เมื่อ “First 

Class” ซิงเกิลใหม่ออกตัวแรงแบบสุดๆ ด้วย

อันดับ 1 บนชาร์ตเพลงฮิต Billboard 

Hot 100

โดย “First Class” ยังเป็นเพลง

แรกของ Jack Harlow ที่ขึ้นอันดับ 1 

ในชาร์ตเพลงฮิต Billboard Hot 100 

ได้สำาเร็จในฐานะศิลปินเดี่ยว เพราะ

ก่อนหน้านี้เขาเคยมี “Industry Baby” 

เป็นเพลงอันดับ 1 มาแล้ว แต่เป็นการ

ทำางานร่วมกับ Lil Nas X (ลิล นาส เอ็กซ์) 

“First Class” ยังเป็นการสานต่อความ

สำาเร็จของ “Nail Tech” ซิงเกิลฮิตอีกเพลงของ 

Jack Harlow โดยทั้งสองเพลงคือสองซิงเกิลจาก

งานชุดที่สองของ Jack Harlow ที่หลายๆ คนรอ

คอย ‘Come Home The Kids Miss 

You’ ที่ปล่อยออกมาให้ฟังกันเต็มๆ 

6 พฤษภาคมที่ผ่านมา

เพราะฉะนั้น การันตีได้

เลยว่างานชุดใหม่ของ Jack 

Harlow น่าจะอัดแน่นไป

ด้วยเพลงเด็ดๆ อีกมากมาย 

เพราะเท่าที่ปล่อยออกมาให้

ฟังกันสองเพลงแรกก็แซ่บ

ขนาดนี้แล้ว

“First Class” ยังสร้าง

สถิติสวยๆ ให้ Jack Harlow อีก

ด้วย เมื่อยอดฟังสตรีมมิงของเพลง

นี้ทะลุ 141 ล้านครั้งเรียบร้อย และยัง

ทำาสถิติมีคนฟังวันแรกมากที่สุดในปี 

2022 บนสตรีมมิง Apple Music

ฟังเพลงฮิตอันดับ 1 ใน

สหรัฐอเมริกา “First Class” 

กันได้จากบริการทุกสตรีมมิง 

https://wmth.lnk.to/firstclass

แล้วอย่าลืมชม Visualizer 

“First Class” ที่เก็บภาพสวยๆ 

ภาพหาดูยากของ Jack Harlow 

มาประกอบกับเพลงได้อย่างลงตัว 

ที่ปล่อยออกมาแล้วที่ Youtube: Jack 

Harlow โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค

J

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

FESTIVAL 2022 ที่ Lincoln 

Center อย่างแน่นอน แล้ว

พบกันที่นิวยอร์กครับ ถ้า

ใครอยากไปดู ฝากติดตาม

โปรแกรมที่เว็บไซต์ hhtps://

www.nyaff.org/ ครับ”  

และทางญาญ่า อุ

รัสยา ได้เคยพูดถึงการ

ทำางานในครั้งนี้ว่า “หนัง

เรื่องนี้เป็นหนังรักที่ญ่ารู้สึกว่ามันรีเลท

กับชีวิตของทุกคน แม้กระทั่งตัวญ่าเองที่มารับบท

เจยังรู้สึกเลยว่าหนังเรื่องนี้คือเรียลมาก บทเจใน

เรื่องจะเป็นผู้หญิงที่บู๊ในเรื่องของความรัก เมื่อ

เราถึงอายุหนึ่ง เราโตขึ้น เวลาของเรามันยิ่งมีค่า

มากๆ เพราะฉะนั้นเราต้อง FAST & FEEL LOVE 

ไม่อย่างนั้นมันจะไม่ทันแล้ว ญ่าคิดว่าผู้หญิงที่อยู่

ในยุคทำางานสมัยนี้ต้องเข้าใจแน่นอน พอเราโต

ขึ้นเรามีความฝันที่ค่อนข้างชัดเจน ความสัมพันธ์

ของคู่ชีวิตของเราจะต้องมีความคิดไปในแนวทาง

เดียวกัน เป็นหนังของความสัมพันธ์ที่ทุกคน

สามารถรีเลทได้ค่ะ” 

‘First Class’ซิงเกิลใหม่ของJack Harlow

เปิดสวยอันดับ1ชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100

‘เร็วโหดเหมือนโกรธเธอ’ดังไกล

ฉายเปิดเทศกาลหนังที่‘นิวยอร์ก’

ดารามะกันรุ่นใหญ่โดนข้อหา

ล่วงละเมิดทางเพศชาย4คน

เควิน สเปซีย์ เมื่อศุกร์ที่ผ่านมา ถูกตั้ง

ข้อหาล่วงละเมิดทางเพศชาย 3 คน หลังการ

สอบสวนที่ยาวนานถึง 5 ปี โดยตำารวจนครบาล 

ในปี 2017

นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ วัย 62 

ถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ 4 กระทง และ

กระทำาความผิดทางเพศอีก 1 กระทง มีกำาหนด

ขึ้นศาลออกมาแล้ว

โดยข้อหาทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้น

ระหว่างปี 2005 และ 2013 กับชายแต่ละคนที่

ตอนนี้มีอายุราว 30 และ 40 ปี

จากข้อหาทั้งหมด มีอยู่ 4 ข้อหาที่ว่ากัน

ว่าเกิดขึ้นในกรุงลอนดอน และอีกหนึ่งแห่งคือ 

กลอสเตอร์เชียร์

โรสแมรี ไอน์สลีย์ หัวหน้าแผนก

อาชญากรรมพิเศษของ CPS กล่าวว่า “CPS 

ได้อนุมัติข้อกล่าวหาทางอาญากับเควิน สเปซีย์ 

อย่างไรก็ตาม ทาง

กรมอัยการเตือนทุกคนที่เป็น

กังวล ว่า กระบวนการใน

การพิจารณาคดีทางอาญาที่

มีต่อนายสเปซีย์นั้นได้เริ่มขึ้น

แล้ว และเขามีสิทธิได้รับการ

พิจารณาอย่างยุติธรรม

สำาหรับคดีนี้เริ่มขึ้นเมื่อ

มีการส่งไฟล์ไปยังสำานักงาน

อัยการเมื่อเดือนเมษายน และ

นับแต่นั้นก็มีการดำาเนินการ

วัย 62 ในข้อหาล่วงละเมิด

ทางเพศกับชาย 3 คน นับได้ 

4 ครั้ง

“เขายังถูกตั้งข้อหา

ว่าทำาให้บุคคลใดมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางเพศแบบ

สอดใส่โดยไม่ได้รับความ

ยินยอม ความผิดจะเป็นไป

ตามหลักฐานที่รวบรวมโดย

ตำารวจนครบาลในสำานวนการ

สอบสวน”

สอบสวนเพิ่มเติม

ส่วนสเปซีย์ซึ่งเป็นนักแสดงชาวอเมริกัน

และโปรดิวเซอร์ เริ่มอาชีพจากการแสดงละคร

เวทีช่วงยุค 80 เคยโดนเรียกสอบปากคำาโดย

ตำารวจนครบาลในปี 2019

เขาไม่ได้ โดนจับกุม แต่ก็ได้มีการมาพูด

คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำารวจเกี่ยวกับข้อกล่าวหา

จำานวนหนึ่ง

เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และคดีอาญา

เคสสุดท้ายปิดไปในปี 2019 เดือนกรกฎาคม

แต่ตำารวจในลอนดอนได้เริ่มการไต่สวน

ของตัวเองเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ 

ระหว่างช่วงที่เขาโด่งดังอยู่ที่โรงละครโอลด์ วิก

เขาโดนปลดจากรางวัล International 

Emmy Award จากข้อกล่าวหาต่างๆ.

 

interthaipost69@gmail.com

เปิดเบื้องหลังหนีตายโหด

ใน‘ฉลามคลั่งซัมเมอร์นรก’



12 ขาวประชาสัมพันธ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พรอมดวยนายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดี

กรมส ง เสริมสหกรณและคณะลงพื้นที่

จ.หนองคาย ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ

สหกรณการเกษตรทาบอ จํากัดและติดตาม

ความสําเร็จของเกษตรกรในโครงการนํา

ลูกหลานเกษตรกลับบานสานตออาชีพ

การเกษตร ซ่ึงเปนนโยบายกรมสงเสริมสหกรณ

ท่ีไดดําเนินการมาต้ังแตป 2562 โดยมีนางวนิดา 

อามาตยทัศน สหกรณจังหวัดหนองคาย 

นายปกรณ ศรีหาราช ประธานกรรมการ

สหกรณการเกษตรทาบอ จํากัด และเกษตรกรที่

เขารวมโครงการในอําเภอตาง ๆ  จ.หนองคาย

ใหการตอนรับ พรอมนําผลผลิตจากโครงการ

มาจําหน�ายในราคาถูกดวย 

จากนั้นนายปกรณ ศรีหาราช ประธาน

กรรมการสหกรณการเกษตรทาบอ จํากัด 

กลาวรายงานการดําเนินงานของสหกรณ

การเกษตรทาบอ จํากัด พรอมขอบพระคุณ

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ทานมนัญญา  ไทยเศรษฐ และคณะ

เปนอยางสูง ที่ไดมาเยี่ยมใหกําลังใจสหกรณ 

และสมาชิกสหกรณการเกษตรทาบอ จํากัด 

ในวันนี้ 

สหกรณการเกษตรทาบอ จํากัด จด

ทะเบียนเม� อวันที่ 8 สิงหาคม 2518 สหกรณ

ดําเนินธุรกิจเปนระยะเวลา 47 ป มีสมาชิก 

จํานวน 5,806 คน แบงออกเปนสมาชิกสามัญ 

จํานวน 4,232 คน สมาชิกสมทบ จํานวน 

1,574 คน สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 

2565 สหกรณมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 508 

ลานบาท แบงออกเปน ทุนเรือนหุน จํานวน 

135 ลานบาท ทุนสํารอง จํานวน 35 ลานบาท

และ ทุนอ� นๆ จํานวน 10 ลานบาท กําไรสุทธิ 

50 ลานบาท ดําเนินธุรกิจใน 5 ดาน ไดแก 

ธุรกิจสินเช� อ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจจัดหา

สินคามาจําหน�าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต

ทางการเกษตรและธุรกิจแปรรูปผลิตผล

ทางการเกษตร 

ท่ีผานมา สหกรณดําเนินโครงการสงเสริม

อาชีพแก่สมาชิกในการขับ เคลื่ อนงาน

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดาน

การสง เสริมพัฒนาอาชีพใหกับสมาชิก

สหกรณ เพ� อพัฒนาสงเสริมทักษะดานการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตร และสรางรายได

ใหกับสมาชิกสหกรณ ซึ่งในป 2562  นางสาว 

ธิดารัตน ตุมมี อายุ 35 ป ไดเขารวมโครงการ

นําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพ

การเกษตร จากนั้นป 2563 ไดสมัครเปน

สมาชิกสหกรณการเกษตรทาบอ จํากัด 

ท้ังน้ี นางสาวธิดารัตน ตุมมี จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เคยทํางานเปนเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และลาออก

จากสถานที่ทํางาน เน� องจากสนใจทําอาชีพ

ทางการเกษตร ประกอบกับ ตองการมาพัฒนา

ถิ่นบานเกิดที่ฟารมเกษตรนาปูฮักยา บาน

เลขที่ 60 หมู 4 บานฝาง ต.น้ําโมง อ.ทาบอ 

จ.หนองคาย บนเนื้อที่ 15 ไร โดยทําการ

เกษตรแบบผสมผสาน เชน ขุดบอเลี้ยงปลา  

เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงเปด ไก ปลูกพืช

ตาง ๆ ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 

15,000 บาท สามารถสรางรายไดและสราง

อาชีพการเกษตรอยางยั่งยืน   

นางสาวธิดารัตน ตุมมีหรือนองบูม  

เจาของฟารมเกษตรผสมผสาน “นาปูฮักยา” 

กลาววาหลังจกาลาออกจากงานประจําเม� อ

ป 2561 ก็กลับบานมาทําเกษตรอยางเต็มตัว 

ประกอบกับพอและแม ได เกษี ยณจาก

ขาราชการครู จึงมาชวยกันดูแลดวย เดิมที่

ตรงนี้เปนที่มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ เปน

ที่นา ปลูกไผเลี้ยงและปาลมน้ํามัน แตหลัง

จากตนเขามาดูแลอยางเต็มตัวเม� อป 2561 

จึงไดมีปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เปนฟารมเกษตร

ผสมผสาน ปลูกพืชผัก ไมผล เลี้ยงเปดไลทุง

และอีกมากมาย ภายใตช� อฟารมเกษตร”นาปู

ฮักยา”

“ผืนนาตรงน้ีเปนมรดกของปู ซ่ึงอยูใกล ๆ  

กับบานยา เม� อปูมาชอบยาแลวแตงงานกันก็

เลยยกที่นาตรงนี้ใหกับยา จึงเปนที่มาของคํา

วา”นาปูฮักยา” คะ”นางสาวธิดารัตน ยอน

ที่มาฟารมเกษตรแปลงดังกลาว 

จากนั้นในป 2562 จึงไดสมัครเขารวม

โครงการนําลูกหลานเกษตรกลับบานสานตอ

อาชีพการเกษตร ของกรมสงเสริมสหกรณ 

โดยสมัครผานทางออนไลน และไดผานการ

คัดเลือกใหเปน 1 ใน 36 คนของทั้งจังหวัด 

จากนั้นก็มีเจาหนาที่จากหน�วยงานตาง ๆ 

เขามาใหคําแนะนําในเร� องตาง ๆ มีโอกาส

เขารวมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขาย

ในโครงการตาง ๆ ที่หน�วยงานงานรัฐจัดขึ้น

ทั้งในและนอกพื้นที่  มีการพาไปศึกษาดูงาน

นอกสถานที่อยางเชนไปดูการเลี้ยงผึ้งโพรง

แลวนํามาทดลองเลี้ยงในฟารม มีการสอนให

ทําบัญชีครัวเรือนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ลาสุดเม� อลปายปที่ผานมาก็ได โครงการโคก

หนองนาของกรมพัฒนาชุมชนมาลงทําใหมี

การขายพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้น

ปจจุบันบนเนื้อที่ 15 ไรภายในฟารม

เกษตร”นาปูฮักยา” จึงมีทั้งพืชผัก สมุนไพร 

ไมผลและฟารมเปดไลทุง ประกอบดวย ที่นา 

3 ไร ไผเลี้ยง 20 กอ มะพราวน้ําหอม 80 

ตน กลวยน้ําวา 70 ตน ปาลมน้ํามัน 100 ตน 

และเลี้ยงเปดไลทุง 200 ตัว   ทําใหมีรายได

รายวันจากการจํานหายผลผลิตทุกวัน   

“ตอนนี้เปดไลทุงเปดอารมณดีออกไข

ทุกวัน ทําใหมีรายไดเขามาทุกวัน ขายแผง

ละ 120 บาท 32 ฟองจะมีแมคาประจํามา

รับซื้อถึงหนาฟารมเพ� อนําไปขายตอในตลาด  

มะพราวน้ําหอมก็ใชขี้แดดนาเกลือมาลงเพิ่ม

ความหอม มีพอคามารับซื้อถึงสวน เชนกับ

กับกลวยน้ําวา  สวนหน�อไม 3 วันตัดครั้ง 

ปาลมน้ํามันตัดเดือนละ 2 ครั้ง ตอนนี้ราคา

ปาลมดีโลละ 9-10 บาท”

เจาของฟารมเกษตร “นาปูฮักยา” 

กลาวถึงการพัฒนาแปลงในอนาคต อยากจะ

ปรั บปรุ ง ก า รจั ด ก า ร ระบบน้ํ า ใ ห ดี ขึ้ น  

นอกจากนี้อยากไดเคร� องอัดใบไม เน� องจาก

ที่ฟารมจะเปนเกษตรอินทรีย 100 % หากมี

เคร� องอัดใบไมสําหรับผลิตถวยจากใบตองก็

จะเพิ่มมูลคาผลผลิตมากขึ้นดวย

“นอกจากทําเกษตรแลวตอนนี้หนู

ยังเปนผูชวยผู ใหญบานดวย พอหนูกลับ

มาอยูบานประมาณ 5 เดือนผู ใหญบานก็

ชวนใหไปเปนผูชวยผู ใหญบานก็เลยมีแนว

ความคิดอยากทําใหดีเพ� อชวยเหลือชาวบาน

ดวย”นางสาวธิดารัตน  ตุมมี ที่สวมหมวกอีก

ใบในตําแหน�งผูชวยผูใหญบานม.4 กลาว

ดาน นางวนิดา  อามาตยทัศน สหกรณ

จังหวัดหนองคาย กลาวถึงโครงการนําลูกหลาน

เกษตรกลับบานสานตออาชีพการเกษตรของ

จ.หนองคาย หลังเปดรับสมัคครั้งแรกใน 

2562 มีผูสนใจสมัครเขารวมจํานวน 75 ราย

และมีผูผานการคัดเลือกทั้งสิ้น 36 ราย บาง

รายมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือมีอาชีพอ� น 

บางรายก็แคสมัครทิ้งไว ไมดําเนินการตอ   

โดยผูเขารวมโครงการฯทั้ง 36 คนนี้ก็จะได

รับสนับสนุนทั้งเงินทุนจากกองทุนพัฒนา

สหกรณ โดยผานทางสหกรณการเกษตร

อําเภอตาง ๆ ที่เขาสังกัดและองคความรู มี

การอบรมใหความรูและพาไปศึกษาดูงาน 

และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นและ

หน�วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

“จุดเดนผูเขารวมโครงการก็จะมีเร� อง

ความมุ ่นมั ่น อยากทําอาชีพเกษตรจริง ๆ  

เขาจะไดรับประโยชนจากทุกหน�วยงาน

ภาครัฐที่เขามาดูแลสนับสนุนอยางนอยใน

เร� องขององคความรูที่เขาสนใจอยากจะทํา” 

นางวนิดา อามาตยทัศน สหกรณจังหวัด

หนองคายย้ําทิ้งทาย  

“มนัญญา” เยี่ยมฟารม “นาปูฮักยา” จ.หนองคาย  ดอกผลโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน  

นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย พรอมดวย ดร. วันดี กุญชรยาคง 

จุลเจริญ นายกสมาคมแมบานมหาดไทย 

เปนประธานการประชุมตรวจติดตามการ

ดําเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคน

ทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอํานาจเจริญ โดยมี 

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนา

ชุมชน นายทวีป บุตรโพธิ์ ผูวาราชการ

จังหวัดอํานาจเจริญ พรอมดวยหัวหนาสวน

ราชการ รวมประชุม ณ หองประชุมพระ

มงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด

อํานาจเจริญ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กลาววา 

ศูนยอํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนา

คนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา

อธิบดี พช.ขับเคล� อนการแกไข

ปญหาความยากจนพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ

ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ “ศจพ.” มีเปาหมาย

ในการ “ไมท้ิงใครไวขางหลัง” สําหรับเปาหมาย

การแกไขปญหาความยากจนในครั้งนี้ที่ถือ

เปนความทาทาย คือ ตองแลวเสร็จภายใน

วันที่ 30 กันยายน 2565 เพราะงานทุกงาน

ตองมีระยะเวลาในการทํางานที่ชัดเจน เพ� อ

ที่จะเปนเคร� องกระตุนใหพวกเรา ไดมุงมั่น

ทํางาน ดวยจิตใจรุกรบ โหมการทํางาน ซึ่ง

เรามั่นใจวาจะมีความสําเร็จ แตความสําเร็จ 

100% จําเปนตองใชความเพียรพยายามและ

ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ดังนั้น ในวันที่ 

30 ก.ย. 65 นี้ ทุกครัวเรือนจะตองไดรับการ

แกไขปญหาครบถวน แตหากบางปญหาได

แกแลวแตยังไมครบ 100% ก็จะตองดําเนิน

การแกไขปญหาตามแนวทางที่กําหนดตอไป

จนเสร็จ

โรงพยาบาลพญาไท 2 หนึ่งในเครือ

โรงพยาบาลพญาไทและเปาโล นําโดย 

นพ. อนันตศักดิ์ อภัยรัตน ผูอํานวยการ

ใหญฝายการแพทยกลุม 5 ผูอํานายการสาย

บริหารงานโรงพยาบาลกลุม PMC และ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 เขารับ 

‘รางวัลคุณภาพแหงชาติ ดานการบริหารสู

ความเปนเลิศที่มีความโดดเดนดานบุคลากร 

(Thailand Quality Class Plus: TQC Plus)’ 

ครั้งที่ 20 ประจําป 2564 เม� อไมนานมานี้ 

ที่ จั ด โดยสถาบัน เพิ่ มผลผลิ ตแห งชาติ  

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี 

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม ใหเกียรติมาเปน

ประธานมอบรางวัล ซึ่งนับเปนโรงพยาบาล

เอกชนแหงเดียวที่ไดรับรางวัลคุณภาพ ดาน

การบริหารสูความเปนเลิศที่มี่ความโดดเดน 

(TQC Plus) ในปนี้ 

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand 

Quality Award) ถือเปนรางวัลอันทรงเกียรติ

ระดับประเทศ ที่ ไดรับการยอมรับอยาง

กวางขวาง มีมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล 

แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นพัฒนาอยางไม

หยุดยั้ง และตองการยกระดับศักยภาพการ

ดําเนินงานสูการเปนองคกรคุณภาพ นํามาซึ่ง

ความภาคภูมิใจของทุกคนในองคกร ทั้งนี้เพ� อ

สรางประโยชนสูงสุดใหแกผูปวย บุคลากร 

สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ตอไป

นอกจากน้ี รพ.พญาไท 2 ยังไดรับการ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) 

ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา เปนคร้ังท่ี 2 

โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลเอกชนแหงเดียวที่ ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

ดานการบริหารสูความเปนเลิศที่มีความโดดเดน (Thailand Quality Class Plus: TQC Plus)

ติดตอกัน โดยไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ระดับสากล (JCI) น้ี ในป พ.ศ. 2561 และไดรับ

การรับรองฯ ตอเน� องในป พ.ศ. 2564 จนถึงปจจุบัน

ปจจุบันเครือโรงพยาบาลพญาไทและ

เปาโล มีพนักงานกวา 10,000 คน ท่ีใหบริการ

ผูปวยทั้งชาวไทยและชาวตางชาติจํานวน

กวา 3.7 ลานคน ในแตละป 

“โออิชิ กรีนที” ควารางวัล “2022 Thailand’s Most Admired Brand”   “โออิชิ กรีนที” 

ผูนําแบรนดชาเขียวอันดับหนึ่ง ควารางวัล “2022 Thailand’s Most Admired Brand” 

ตอเน� องเปนปที่ 11 ในฐานะผลิตภัณฑชาเขียวที่ครองตําแหน�งแบรนดที่ผูบริโภคเช� อถือและ

ใหการยอมรับเปนอันดับ 1 ในกลุมชาพรอมด� ม ซึ่งเปนรางวัลที่มาจากผลการสํารวจความ

คิดเห็นของผูบริโภคทั่วประเทศ สะทอนใหเห็นถึงความมั่นใจและความไววางใจของผูบริโภคที่

มีตอแบรนด จัดขึ้นโดยนิตยสารแบรนดเอจ และความรวมมือของอาจารยผูทรงคุณวุฒิใน

มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทยในทุกภูมิภาค โดยมี เจษฎากร โคชส รองกรรมการ

ผูจัดการ สายงานธุรกิจเคร� องด� ม บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนรับรางวัล ที่

โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร กรุงเทพฯ 

บริการใหมลาสุดกับการสั่งอาหาร

ลวงหนาเพ� อมารับเองหรือจัดสงใหถึงที่ โดย

พนักงานของ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ดวย

การจําหน�ายอาหารเมนูเด็ดที่ขึ้นช� อ ระหวาง

เวลา 07.30-17.30 น. เพ� อใหคุณลูกคา

สะดวกมากยิ่งขึ้นกับการไดทานของโปรดที่

ช� นชอบมากมาย ทั้งอาหารจานเดียว ของ

วางทานเลน ในราคา Street Food เริ่มตน

เพียง 59 บาทเทานั้น อาทิ ขาวขาหมู ผัดไทย

กุงสด ราดหนาหมูหมัก ผัดซีอิ๊ว ขาวตมปลา

กะพง กลวยทอด ชาไทย กาแฟโบราณ ฯลฯ

เพียงนัดหมายลวงหนา 1 วัน โดย

เปดรับออรเดอรผานชองทางไลน coffeeshop

8413 หรือโทร. 0-2276-4567 เทานี้คุณก็อิ่ม

อรอยไดอยางงายๆ สะดวกสบาย

“Em Quick” รังสรรเมนูเลิศรส คุณภาพอาหารโรงแรมในราคาสตรีทฟูด 

ดวยมาตรฐานความปลอดภัยดานอนามัยสูงสุดเพ� อสรางโอกาสทางการคาใหแกผูประกอบ

การชุมชนและผูประกอบการรายยอย 

ในการขยายชองทางการตลาด เพิ่มรายได 

สรางการรับรูสินคาพื้นถิ่นไทยและสินคา

จากกลุมสมาชิก MOC Biz Club ที่อยูใน

ความสงเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ตลอดจนสรางพันธมิตรทางธุรกิจสราง

ความเขมแข็งและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ

ในระดับฐานราก กรมพัฒนาธุรกิจการคา

จึงไดรวมกับ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 

ซิสเทม จํากัด (โลตัส) จัดโครงการ 

“SMART Local กินดี อยูดี ชุมชนดี” ขึ้น 

ณ โลตัส สาขาบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ระหวาง

วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565  

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

เปดเผยวา กิจกรรมของโครงการ “SMART 

Local กินดี อยูดี ชุมชนดี” ประกอบดวย 

1.การจําหน�ายสินคา ซึ่งจัดทําขึ้นภายใต

แนวคิด ใหผูประกอบการสินคาชุมชน (SMART 

Local) ท่ีมีความพรอมนําสินคา

ม า จํ า ห น� า ย ด ว ย ตั ว เ อ ง 

จํานวน 34 ราย แบงเปนกลุม

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่อง

ด� ม อาทิ แมลวน สุธาทิพย 

ขาวเหนียวมะมวงแมวรร 

วิ ส าหกิ จชุ มชนส ม โอมณ 

สับปะรดปตตาเวีย ถั่วลาย

เสือแมฮองสอน  ฟารมผึ้ง

เทพภักดี ฯลฯ กลุ ่มของใช้

และของที่ระลึก อาทิ Deim 

(เดิม เดิม) ภาชนะจากวัสดุ

ธรรมชาติ ของใชของตกแตง และของท่ีระลึก 

BCG ,Navio By Ratchada เรือจําลอง

สําเภาพาณิชย ของใชของตกแตงและของ

ที่ระลึก ผาและเคร� องแตงกาย อาทิ เสื้อผา

งานมัดยอม สีครามธรรมชาติ ผาฝายทอ

มือยอมสี ผาขาวมา และเสื้อผาสําเร็จรูป

จากผาขาวมา ไขมุกแทจากอันดามัน อัญมณี

และเคร� องประดับแทจันทบุรี ฯลฯ สมุนไพร

ที่ไมใชอาหาร อาทิ เคร� องสําอางสมุนไพร 

นํ้ามันกล่ินดอกไม Aroma Massage Oil ฯลฯ 

โดยมี สินคาไฮไลท อาทิ หม่ันโถวพรีไบโอติกส 

นมถั่วลายเสือ โรตีกัญชา ผงโปรตีนจิ้งหรีด 

ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เสื้อผาทอมือยอม

สีธรรมชาติ น้ํามันกลิ่นดอกไม อโรมา 

2. การฝากขายสินคา จัดทําข้ึนภายใต 

แนวคิด รูปแบบการขยายชองทางการ

จําหน�ายแบบใหม “ฝากขาย” เพ� อขยายโอกาส

ใหผูประกอบการรายเล็กที่มีสินคาแตยัง

ขาดความพรอมในการจําหน�ายสินคาดวย

ตนเอง โดยโลตัสจะจัดสรรพื้นที่และจัดหา

พนักงานขายให  ซึ่งแบงเปน 

ระยะที่ 1 (นํารอง) ณ โลตัส 

สาขาบางใหญ ระหวางวันที่ 30 

พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 

ระยะที่ 2 (ขยายผล) ณ โลตัส 

จํานวน 25 สาขา ทั่วประเทศ 

ระหวางเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 

2565

สําหรับจํานวนผูประกอบ

การที่เขารวมโครงการ แบงเปน 

ระยะท่ี 1 (นํารอง) จํานวน 15 ราย 

ระยะที่ 2 (ขยายผล) จะมีการเพิ่ม

จํ านวนผู ประกอบการในการเข าร วม

กิจกรรมใหมากขึ้น และประเภทสินคาที่รวม

โครงการประกอบดวย ผูประกอบการ อาหาร

และเคร� องด� ม ของใช ของตกแตง ของ

ที่ระลึก ผาและเคร� องแตงกาย สมุนไพรที่

ไมใชอาหาร สินคาไฮไลท ผักและผลไมอบ

กรอบ กระเทียมดําฟรีสดราย โลชั่นกลวยไข 

หมอนจากยางพารา

ผูท่ีสนใจสนับสนุน โครงการ “SMART 

Local กินดี อยูดี ชุมชนดี” สรางโอกาศ

ทางการคาใหผูประกอบการชุมชนและ

ผูประกอบการรายยอย สามารถเลือกชม 

ชิม ชอปได ณ โลตัส สาขาบางใหญ จังหวัด

นนทบุรี ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 

มิถุนายน 2565 นี้ สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา โทร. 0 2547 4445 

หรือดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.dbd.

go.th และ Facebook Fanpage : SMART 

Local by DBD

***************

         

กรมพัฒนาธุรกิจการคา จับมือ โลตัสจัดโครงการ “SMART Local กินดี อยูดี ชุมชนดี” 

ณ โลตัส สาขาบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

นายทศพล ทังสุบุตร



13ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

เปดตัวราน     นางสาว สมฤทัย สางชัยภูมิ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เอสดับเบิ้ลยู 

คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัทรับซื้อ-ฝากขายสินคาแบรนดเนมอยางครบวงจร ไดจัดงานเปดตัว

ราน  SF BRANDNAME OUTLET เอาทเล็ตขายสินคาแบรนดเนมมือสองเจาแรกในเมืองไทย

ที่เซ็นทรัล วิลเลจ แบงค็อก ลักชูรี่ เอาทเล็ต อยางเปนทางการ เพ� อเปนการเปดโอกาสและ

ขยายชองทางในการขายสินคาใหกับผูฝากขายใหมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากชองทางโซเชียลมี

เดียอ� น ๆ พรอมจัดกิจกรรมสงเสริมโปรโมชั่นฉลองเปดรานตั้งแตวันนี้ – 31 พ.ค. 65 โดยมี

ม.ล. เยาวภา รังสิต, จรสพรรณ สวัสดิวัตน ณ อยุธยา, กชมณฑ ทัพพะรังสี ฯ มารวมเปนเกียรติ 

ในการเปดกิจกรรมในครั้งนี้ดวย โดยผูที่สนใจซื้อสินคาแบรนดเนมมือสองสามารถอัพเดต

กระเปาและโปรโมชั่นไดที่ www.sfbrandname.com

ตอกยํ้านวัตกรรมเพ� อความสวย      นายกสิกิจ พวงภิญโญ กรรมการผูบริหาร บริษัท เอสเทค 

ฟารมา จํากัด  ผูนําเขาและจัดจําหน�ายยาเพ� อความงามภายใตแบรนด “Aestox” (เอสท็อกซ) 

สารลดเลือนร้ิวรอย ยกกระชับ ปรับรูปใบหนา ระดับ “พรีเมียม” จากเกาหลี จัดงาน “Reversing 

Time” ตอกย้ํานวัตกรรมเพ� อความสวย แบบคงกระพัน เหมือนหยุดเวลาไวกับที่ พรอมเปดตัว

พรีเซ็นเตอร บอย-ปกรณ ฉัตรบริรักษ โดยมี ศาสตราจารย นายแพทยธันวา ตันสถิต, 

นายแพทยเกรียงไกร อาวอุดมพันธ, คุณณัฐฐาวีรนุช ทองมี  มารวมงานดวย ณ แฟชั่น ฮอลล 

ศูนยการคาสยามพารากอน  เม� อเร็ว ๆ นี้

รวมมือทางวิชาการ     ผศ.ดร.ศิริเดช คําสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม

และการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (มธบ.)  และ สงกรานต ยังนอย กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท เน็กซทู ซิสเท็ม ลงนามความรวมมือดานวิชาการ เพ� อพัฒนาทักษะ

นักศึกษาดานบัญชีดิจิทัลและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการผานการจัด

อบรมสัมมนารวมกัน ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มธบ. 

กรุงเทพมหานคร

ซีแอนดจี รวมปรับปรุงลานกีฬาและศูนยสรางสุขทุกวัย ชุมชนเขตหนองแขม     บริษัท

ซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) ผูดําเนินโครงการโรงกําจัดขยะ

ผลิตไฟฟาเพ� อสิ่งแวดลอมหนองแขม รวมปรับปรุงลานกีฬาและศูนยสรางสุขทุกวัยหนองแขม 

เพ� อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตหนองแขม ตามนโยบายของสํานักงานเขต

หนองแขม ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงลานกีฬา และสถานที่พักผอนหยอนใจสําหรับประชาชน

ในเขตหนองแขมใหเหมาะสมกับการใชงาน โดย นพดล พฤกษะวัน ตัวแทนคณะผูบริหาร 

บริษัทซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คช่ัน (ประเทศไทย) พรอมทีมงานมอบทุนสนับสนุน

การปรับปรุงลานกีฬาและศูนยสรางสุขทุกวัย โดยมี มณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผูอํานวยการเขต

หนองแขม เปนผูรับมอบ ณ สํานักงานเขตหนองแขม

มาสเตอรการด จัดงาน Mastercard World and World Elite’ แนะนําสิทธิประโยชนและ

สิทธิพิเศษที่เหนือขึ้นอีกระดับ     มาสเตอรการด จัดงาน ‘Welcome to our World with 

Mastercard World and World Elite’ นําโดย พิรุฬห โรจนกมลสันต รองประธานฝายลูกคา

สถาบันการเงิน ศักดิ์สินี พูนวัตถุ ผูอํานวยการฝายลูกคาสัมพันธ วณัชสิชา วรพฤกษพิสุทธิ์ 

รองประธานและหัวหนาฝายการพัฒนาตลาด แนะนําสิทธิประโยชนและสิทธิพิเศษที่เหนือ

ระดับกับบัตรเครดิตมาสเตอรการด เวิลด และ เวิลด อีลิท โดยมีผูบริหารจากองคกรชั้นนํา 

พรอมเหลาเซเลบริตี้เขารวมงานอยางคับคั่ง ณ หองอาหาร‘เลอ นอรมังดี บาย อลัง รูซ’ (Le 

Normandie by Alain Roux) โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 

ชวนชมนิทรรศการ “ART Scape” 

ของนศ.คณะศิลปกรรมฯ ม.กรุงเทพ     

ขอเชิญเขารวมชมงาน

แสดงนิทรรศการศิลปนิพนธของ

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใต 

concept “ART Scape” ผาน

การตีความมุมมองงานศิลปะสู

ผลงานของนักศึกษา โดยมีงาน

นิทรรศการของสาขาวิชาการ

ออกแบบนิเทศศิลป และสาขา

วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ตั้งแต

วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2565 และ

งานแสดงนิทรรศการของสาขา

วิชาการออกแบบแฟชั่น ในวันที่ 5 

มิถุนายน 2565 รับชมงานแสดง 

Fashion Graduation Showcase 

ในรูปแบบ Fashion show และ 

Fashion film เวลา 18.00 น. 

ณ Q STADIUM, M FLOOR, 

BUILDING C, THE EMQUARTIER  

และรูปแบบ LIVE STREAMING 

ทาง FB: Bangkok University

เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส และบี.เอ็ล.ฮั้ว มอบเงินบริจาค 600,000 บาท ใหมูลนิธิเด็ก

โสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ     ธีระพงศ ปงศรีวงศ กรรมการบริหาร 

บริษัท เกษมกิจ จํากัด มอบเงินบริจาคในนามโรงแรมในเครือเคป แอนด แคนทารี โฮเทลส 

และบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํานวน 600,000 บาท ใหแก มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถัมภ ประจําป 2565 เพ� อสนับสนุนทางดานการศึกษาและชีวิตความ

เปนอยูที่ดีขึ้นใหแกเด็กและเยาวชน โดยมี พลตํารวจโท ดร. นรวัฒน เจริญรัชตภาคย 

ประธานกรรมการอํานวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ เปนผูรับมอบ พรอมดวย 

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ, 

ลดาวรรณ เจริญรัชตภาคย และภวิณ เจริญรัชตภาคย รวมแสดงความยินดีและเปนสักขี

พยาน ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

ในโอกาสครบรอบการกอตั้ งและ

ดําเนินงานครบรอบ 60 ป ไทยออยลรวมมือกับ

เทศบาล นครแหลมฉบัง พัฒนาพื้นที่บริเวณ

ดานหนาของสนามกีฬาแหลมฉบัง เน้ือท่ี 9 ไร 

ใหเปนสวนสาธารณะแหงใหม ภายใตช� อ 

“สวน 60 ป ไทยออยล-นครแหลมฉบัง” เพ� อ

เปนพื้นที่ออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจ

แหงใหม ตอกย้ําความผูกพันและการเติบโต

เคียงคูชุมชนของกลุมไทยออยลมาตลอด 60 ป 

 นายวิรัตน เอื้อนฤมิต ประธาน

เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) กลาววา 

“แนวคิดหลักของการกอสรางสวน 60 ป 

ไทยออยล-นครแหลมฉบัง นั้น เปนไปตาม

เจตนารมณของเราที่ดําเนินธุรกิจดวยความ

รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม ตลอด

จนดูแลชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงกล่ัน ซ่ึงสอดคลอง

กับแนวคิดของเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงเปน

ท่ีมาของโครงการพัฒนาสวนสาธารณะแหงน้ีข้ึน”

“สวน 60 ป ไทยออยล-นครแหลมฉบัง 

จะเปนพ้ืนท่ีสีเขียวแหงใหมของนครแหลมฉบัง 

เปนแหลงนัดพบของกลุมคนรักสุขภาพมา

ออกกําลังกาย และเปนพื้นที่กิจกรรมสําหรับ

คนทุกชวงวัย โดยมีจุดเดนอยูท่ีการนําแนวคิด

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (Renewable

Energy) โดยใชแผงพลังงานแสงอาทิตย (Solar 

Cell) มาเปนแหลงพลังงานภายใน มีการออกแบบ

ตนไมภายในสวนฯ เพ� อเปนพฤกษศาสตรศึกษา

ใหแกเยาวชนในพื้นที่และยังเปนการเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวใหกับนครแหลมฉบังอีกดวย” 

นายวิรัตน กลาวเสริม

ตลอดระยะเวลา 60 ปที่ผานมา ไทย

ออยล มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี

และประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ

สวนทองถ่ิน เพ� อการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยนํา

ความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ

ดานวิศวกรรมและพลังงานของกลุมไทย

ออยลมาชวยเหลือและพัฒนาสังคมอยาง

ตอเน� อง ตลอดจนใหความสําคัญกับการใช

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ

ชุมชนและสังคม เพ� อเติบโตไปพรอมกัน

อยางยั่งยืน

ไทยออยล พัฒนาพื้นที่สีเขียว

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงกลั่น
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14 ต่างประเทศ

เหยียบกันตาย 31 รายที่ ไนจีเรีย

อาบูจา • เอเอฟพีรายงานว่า เกิดเหตุเหยียบกันตายใน

งานการกุศลที่จัดโดยองค์กรคริสตจักรท้องถิ่นในเมือง

พอร์ตฮาร์คอร์ต เมืองเอกของรัฐริเวอส์ทางใต้ของไนจีเรีย 

เมื่อวันเสาร์ ตำารวจรัฐริเวอส์แถลง “คิงส์แอสเซมบลี” องค์

กรของคริสตจักรท้องถิ่นจัดงานแจกอาหารและของขวัญ

ให้กับผู้ด้อยโอกาสที่โปโลคลับแห่งหนึ่งของเมืองพอร์ตฮาร์

คอร์ต แต่มีฝูงชนที่มารับอาหารแจกจำานวนมากมาย เบียด

เสียดแย่งกันเข้างานจนผู้จัดงานควบคุมไม่ได้ ทำาให้มีผู้เสีย                                                                   

ชีวิตจากเหตุเหยียบกันตายครั้งนี้รวมแล้วถึง 31 ราย ตำา 

รวจและผู้อยู่ในเหตุการณ์เผยว่า มีรองเท้าและรองเท้า

แตะกระจัดกระจายเต็มพื้นในสถานที่จัดงาน หลังเกิดเหตุ  

เหยียบกันตายที่เมืองพอร์ตฮาร์คอร์ต ไนจีเรียเกิดเหตุโศก 

นาฏกรรมเหยียบกันตายมาแล้วหลายครั้งจากงานแจกจ่าย

อาหารในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงการแจกอาหารของ

โครงการช่วยเหลือด้านอาหารในรัฐบอร์ โน ทางเหนือของ

ประเทศ ซึ่งมีผู้หญิงถูกเหยียบตาย 7 คนเมื่อปีที่แล้ว

เรือประมงปินส์พลิกคว่ำาสูญหาย 7 คน

มะนิลา • เอเอฟพีรายงานว่า  หน่วยกู้ภัยออกค้นหาน่าน

น้ำานอกชายฝั่งฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์ เพื่อหาลูกเรือที่

สูญหาย 7 คน หลังเกิดอุบัติเหตุเรือชนกันระหว่างเรือประ                                

มงกับเรือบรรทุกสินค้า หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์แถลงว่า 

เรือประมงของฟิลิปปินส์ลำาหนึ่งชนกับเรือบรรทุกสินค้าชื่อ 

“เอ็มวีแฮปปีฮีโร” ชักธงหมู่เกาะมาร์แชลล์ ทางตะวันออก

ของเกาะปาลาวันของฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ พลเรือจัตวา

อาร์มันโด บาลิโล โฆษกหน่วยยามฝั่ง เผยว่า จากเหตุเรือ

สองลำาชนกันทำาให้เรือประมงพลิกคว่ำาและจมลงในทะเล

ซูลู รายงานระบุว่า เรือประมงลำานี้มีลูกเรือทั้งหมด 20 

คน ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงอีกลำา ขึ้นจากน้ำาได้ 

13 คน ก่อนที่จะถ่ายลูกเรือขึ้นเรือแฮปปีฮีโร ทั้งหมดได้

รับบาดเจ็บเล็กน้อย หน่วยยามฝั่งส่งทีมกู้ภัยจากสถานีใกล้

เคียงเพื่อค้นหาลูกเรือ 7 คนที่สูญหายไป

ดาราหญิงอิหร่านคว้ารางวัลหนังเมืองคานส์

คานส์ • เอเอฟพีรายงานว่า ซาร์ อามีร์ เอบราฮิมี ดารา

ชาวอิหร่านวัย 41 ปี อยู่ระหว่างลี้ภัยในฝรั่งเศส คว้ารางวัล

นักแสดงนำาหญิงยอดเย่ียมในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์                                                                                

เมื่อวันเสาร์ จากบทบาทในหนังเรื่อง Holy Spider ซึ่งเธอ

เล่นเป็นนักข่าวที่พยายามแก้ปัญหาฆาตกรรมต่อเนื่องที่

โสเภณีตกเป็นเหยื่อหลายคน ในเมืองศักดิ์สิทธิ์ มาชฮาด 

หนังเรื่องนี้กำากับโดยอาลี อับบาซี ชาวอิหร่านเชื้อสาย

เดนมาร์ก ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของชายชนชั้น

แรงงานคนหนึ่งที่ฆ่าโสเภณีไปหลายคนช่วงต้นทศวรรษ 

2000 และกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ Spider Killer.

‘เซี่ยงไฮ้’ให้เปิดธุรกิจปกติ1มิ.ย.
เซี่ยงไฮ้ • เจ้าหน้าที่นครเซี่ยงไฮ้เผยว่าจะยกเลิกเงื่อนไขมาก 

มายที่ห้ามบริษัทธุรกิจต่างๆ ไม่ให้เปิดกิจการตามมาตรการ

ควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มงวดที่บังคับใช้มาแล้ว 2 เดือน เริ่ม

ให้บริษัทกลับมาทำางานตามปกติตั้งแต่วันพุธที่ 1 มิถุนายน โดย

ไม่ต้องขออนุญาตกับทางการ พร้อมเผยมาตรการช่วยประชา 

ชนที่ ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำาแย่ที่เกิดจากการ

ล็อกดาวน์

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

อาทิตย์ท่ี 29 พฤษภาคม 2565 

ว่า นครเซ่ียงไฮ้ ศูนย์กลาง

ธุรกิจท่ีสำาคัญของจีน มีราย 

งานว่าเผชิญกับการตกต่ำาของ                                      

เศรษฐกิจอย่างหนักเม่ือเดือนที่

แล้ว เนื่องจากการระบาดของ

เชื้อโควิด-19 และทางการ

บังคับใช้มาตรการควบคุมการ

แพร่เช้ืออย่างเข้มงวด รวมถึง

การประกาศล็อกดาวน์ท้ังเมือง 

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การผลิตไปจนถึงร้านค้าปลีก

และภาคอสังหาริมทรัพย์ 

อู๋ ชิง รองนายกเทศมน 

ตรีนครเซี่ยงไฮ้ กล่าวในการ

แถลงข่าวสั้นๆ เมื่อวันอาทิตย์

ว่า รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้จะทบ                                        

ทวนมาตรการที่ใช้ ในการป้อง                                      

กันการระบาดของโควิด-19 ท้ัง 

หมด และกฎข้อบังคับควบคุม

การกลับมาทำางานที่สำานักงาน, 

ยกเลิกมาตรการที่ ไร้เหตุผลที่

ห้ามการทำางานและการผลิต

ของบริษัทต่างๆ และยกเลิก

รายชื่อที่กำาหนดว่าบริษัทใดจะ

ได้กลับมาทำางานก่อน 

อู่กล่าวว่า บริษัทธุรกิจ

ต่างๆ ให้เริ่มกลับมาเปิดกิจ 

การได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 

มิถุนายน โดยไม่ต้องยื่นขออนุ                                         

ญาตกับทางการ แต่ไม่ได้ให้

รายละเอียดถึงมาตรการควบ 

คุมโควิด-19 ที่ทางการยกเลิก

นอกจากน้ีเจ้าหน้าท่ีนคร

เซี่ยงไฮ้ประกาศมาตรการทาง

นโยบาย 50 ข้อ เพื่อส่งเสริม

เศรษฐกิจของเซี่ยงไฮ้ โดยมี

เป้าหมายเพื่อช่วยบริษัทธุรกิจ

ต่างๆ และส่งเสริมการบริโภค

ของประชาชน มาตรการดัง

กล่าว รวมถึงเร่งการออกหุ้น

และพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น, 

ขอให้ธนาคารต่างๆ ทบทวน

การยื่นกู้ของธุรกิจขนาดเล็ก                                

และขนาดกลาง และอำานวย

ความสะดวกเปิดช่องทางไฟ                                        

เขียวอนุมัติโครงการอสังหา 

ริมทรัพย์ที่ยื่นขอก่อสร้าง

นอกจากนี้ทางการนคร

เซี่ยงไฮ้จะลดภาษีในการซื้อ

รถโดยสารเพื่อกระตุ้นให้มีการ

ซ้ือรถยนต์มากข้ึน, เพ่ิมโควตา

ออกป้ายทะเบียนรถยนต์ท่ีข้อ

กำาหนดเดิมในปีน้ี ไม่ให้ออก

เกิน 40,000 ป้าย นครเซ่ียงไฮ้

อนุมัติป้ายทะเบียนรถ 135,000 

ป้ายในปี 2564 และให้เงิน

อุดหนุน 10,000 หยวน หรือ

ราว 50,929 บาท กับเจ้าของ

รถยนต์ที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้

รถยนต์ไฟฟ้า 

รัฐบาลนครเซ่ียงไฮ้มีมาตร 

การช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ท่ีได้                                          

รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ 

โดยอนุญาตให้ชะลอการจ่าย

เงินค่าประกันและค่าเช่าสำานัก                                             

งาน และเสนอให้เงินช่วยเหลือ                                              

จ่ายใบแจ้งหน้ีค่าส่ิงอำานวยความ

สะดวกต่างๆ ในสำานักงาน 

ส่วนแพลตฟอร์มอีคอม 

เมิร์ซและธุรกิจค้าปลีกขนาด

ใหญ่จะได้รับบัตรกำานัล ซ่ึงส่วน

ใหญ่สำาหรับไปใช้บริการกิจการ

ด้านวัฒนธรรม, ท่องเที่ยวและ

ฟิตเนส.

เครื่องบินใบพัดเนปาลสูญหายกับ22ชีวิต
กาฐมาณฑุ • เครื่องบินโดยสาร

แบบ 2 ใบพัดภายในประเทศ

ของสายการบินเอกชนเนปาล 

มีลูกเรือและผู้ โดยสารรวม 22 

ชีวิตสูญหายเมื่อวันอาทิตย์ 

เอเอฟพีและรอยเตอร์

รายงานเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 29 พฤษ                    

ภาคม 2565 ว่า เครื่องบิน

โดยสารแบบ 2 ใบพัดของสาย

การบินธาราแอร์ สายการบินเอก 

ชนของเนปาล นักบินนำาเครื่อง

ขึ้นจากเมืองโปขรา เมืองท่อง

เที่ยวของเนปาล โดยจะบินไป

ลงที่ เมืองจอมสอมซึ่งอยู่ห่าง

ออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ราว 80 กิโลเมตร เมื่อเวลา 

09.55 น. วันอาทิตย์ ตามเวลา

ท้องถิ่น หรือ 11.10 น. ตามเว 

ลาไทย 

เจ้าหน้าท่ีสายการบินแห่ง

นี้คนหนึ่งที่ ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่า 

เครื่องบินลำานี้ขาดการติดต่อกับ

หอควบคุมการบิน 5 นาที ก่อน

กำาหนดเวลาท่ีเครื่องบินจะลงจอด

ที่สนามบินเมืองจอมสอม

สุดาร์จัน บาร์ตูลา โฆษก

ธาราแอร์ เผยกับเอเอฟพีว่า เรา                              

พยายามหาตำาแหน่งเป็นไปได้ที่

สุดของเครื่องบินลำานี้ ทีมค้นหา

และกู้ภัยของตำารวจและทหาร

เนปาลส่งไปในทิศทางท่ีคาดว่า

จะพบเครื่องบินลำาน้ี เครื่องบินลำา

นี้มีลูกเรือ 3 คน และผู้ โดยสาร 

19 คน เป็นชาวเยอรมัน 2 คน 

และอินเดีย 4 คน นอกนั้นเป็น

ชาวเนปาล โดยมีผู้ โดยสารที่

เป็นผู้หญิง 7 คน

เว็บไซต์ Flightradar24 

ที่ติดตามเที่ยวบินต่างๆ ทั่วโลก

ให้ข้อมูลว่า เครื่องบินเนปาลที่

สูญหายเมื่อวันอาทิตย์เป็นเครื่อง

บินรุ่นดีเฮชซี-6-300 ทวินออต

เตอร์ ผลิตโดยบริษัทเดอ ฮาวิล                                         

แลนด์ของแคนาดาทำาการบินเท่ียว

แรก เมื่อเดือนเมษายน 2522 หรือ

มีอายุการใช้งานมาแล้วถึง 43 ปี

สำานักการบินพลเรือนเน 

ปาลแถลงว่า เฮลิคอปเตอร์ลำา

หนึ่งที่ส่งไปค้นหาเครื่องบินลำานี้                  

ต้องบินกลับเมืองจอมสอมเนื่อง 

จากสภาพอากาศที่เลวร้าย ทาง 

การเตรียมเฮลิคอปเตอร์ออกค้น 

หาเครื่องบินลำาน้ีจากกรุงกาฐมาณ 

ฑุ, เมืองโปขรา และเมืองจอม

สอม โดยจะออกบินทันทีเมื่อ

สภาพอากาศดีขึ้น

ด้านสำานักอุตุนิยมวิทยา

เนปาลเผยว่า มีเมฆหนาปกคลุม                                           

ท้องฟ้าระหว่างเมืองโปขรากับ                                                  

เมืองจอมสอมต้ังแต่เช้าวันอา 

ทิตย์

เมืองจอมสอมเป็นหมุด

หมายของนักท่องเที่ยวที่ชอบ

การเดินป่าบนเทือกเขาหิมาลัย

ใช้เวลาบินจากเมืองโปขราราว 20 

นาที เมืองโปขราอยู่ห่างจาก

กรุงกาฐมาณฑุทางตะวันตกราว 

200 กม.

รอคอย • ญาติพี่น้องของผู้ โดยสารบนเครื่องบินธาราแอร์ ร่ำาไห้ที่นอกสนามบินในเมืองโปขรา เนปาล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม หลัง

เครื่องบินลำานี้ที่มีลูกเรือและผู้ โดยสาร 22 คนสูญหาย.

ฉะไร้วิญญาณ

วงเงินงบประมาณรวม 3.18 ล้านล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.5 หมื่นล้านบาท แบ่ง

เป็นรายจ่ายประจำา 78.2% และรายจ่าย

ลงทุน 21.8%

รองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่า สำาหรับการ

ดำาเนินการของปี 2566 รัฐบาลได้กำาหนดแผน

งาน/โครงการท่ีจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาความ

ยากจนแบบพุ่งเป้า งบประมาณรวม 2.7 

แสนล้านบาท เก่ียวข้อง 14 กระทรวง 265 

โครงการ มีเป้าหมายคนจนในประเทศไทยลด

ลงอย่างย่ังยืน แบ่งเป็น 5 ด้าน จึงเชิญชวน

ประชาชนติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ. 

งบประมาณฯ เพื่อจะได้ทราบแนวทางการ

บริหารประเทศของรัฐบาล รวมท้ังโครงการ

ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ท่ีสำาคัญอย่างย่ิงคือ 

เป็นโอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ

การตรวจสอบของภาคประชาชน อีกท้ังงบ

ประมาณรายจ่ายน้ีเป็นงบท่ีใช้ดูแลคนไทยท้ัง

ประเทศภายใต้ปัจจัยความเส่ียงจากเศรษฐกิจ

โลกและสถานการณ์โควิด-19 ท่ียังไม่สามารถ

น่ิงนอนใจได้ รัฐบาลจึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า การ

ติติงและข้อเสนอจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์เพ่ือนำาไปสู่การใช้

งบประมาณอันจะทำาให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประโยชน์สูงสุดของบ้านเมือง

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึง

กรณีที่ฝ่ายค้านจ้องล้มร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 66 

ว่า ทุกปีที่มีการนำาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ ผ่านเข้าสภา 

ซึ่งก็ต้องผ่านคณะกรรมาธิการต่างๆ ที่มีทั้ง 

ส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ดังนั้นการที่จะ

ไปทำาให้มีอุปสรรคปัญหา ผู้ที่จะได้รับผลกระ

ทบก็คือประชาชนและประเทศ คิดว่าในสภา

หากเราไม่ชอบการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี

ท่านใด ก็มีวาระของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

อยู่แล้ว ไม่อยากให้ไปใช้วิธีการทางการเมือง

ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ หากงบประมาณ

ตกไป แต่จะต้องมีการปรับเปล่ียนอื่นๆ อีก

มากมาย ส่ิงท่ีควรจะได้ครบถ้วนกระบวนความ

ก็จะไม่ได้ และประชาชนก็จะเดือดร้อน กระทบ

การพัฒนาของประเทศ จึงอยากให้ใช้เวทีให้ถูก

คนคว่ำางบไร้จิตวิญญาณ 

ส่วนกรณีสถานการณ์ความวุ่นวาย

ในพรรคเศรษฐกิจไทย นายอนุทินกล่าวว่าตน                                     

ไม่สามารถบอกถึงพรรคการเมืองอื่นได้ ตนรับผิด

ชอบพรรคภูมิใจไทยว่าสถานการณ์ของพรรค

ภูมิใจไทยไม่ต้องมีอะไรกังวล ส.ส.และผู้สมัคร

ขยันทุกคน ส่วนกรณีท่ี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา รักษาการเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจ

ไทย ม่ันใจว่า “ครอบครัวธรรมนัส” มี 40 เสียง

ในมือน้ัน เราก็ทำาหน้าท่ีของพรรคร่วม แต่ไม่

ได้หมายความว่าจะไปโหวตสุ่มส่ีสุ่มห้า หาก

ส่ิงใดท่ีไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ประชาชนไม่ได้

ประโยชน์ พรรคภูมิใจไทยก็ต้องถือประโยชน์

ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่ “หมู

ในอวย” ซ่ึง ส.ส.ของพรรคทุกคนต่างฟรีโหวต

เราไม่สามารถทำาให้คนหมู่มากเห็นไปในทิศทาง

เดียวกันได้ แต่เมื่อช้ีแจงอธิบายแล้วเสียงข้าง

มากเป็นอย่างไร ก็ถือเป็นมติพรรคให้ปฏิบัติตาม  

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประ 

ธานวิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาภายใน

พรรคเศรษฐกิจไทยท่ีเกิดข้ึน คิดว่าจะมีผล 

กระทบต่อการโหวตร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 66 

หรือไม่ ว่าไม่มี เพราะ ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผ่า มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้แทนราษฎร 

ฉะน้ันเรื่องงบประมาณ ร.อ.ธรรมนัสทราบดี

ว่าเป็นเรื่องท่ีต้องดูแลประชาชนและบริหาร

ประเทศ มองว่าไม่คว่ำา พ.ร.บ.งบฯ แน่นอน 

ส่วนฝ่ายค้านคงมีการอภิปราย เรื่องท่ีไม่เห็น

ด้วยในเรื่องงบประมาณ เพราะเป็นหน้าท่ีผู้

แทนราษฎรทุกคนอยู่แล้ว ในคร้ังท่ีแล้วท่ีฝ่าย

ค้านช้ีแนะรัฐบาลก็ปฏิบัติตาม อย่างเรื่องเรือดำา

น้ำาก็มีการถอนงบประมาณออก ดังน้ันไม่ใช่ว่า

รัฐบาลไม่รับฟัง อย่าเพ่ิงคิดคว่ำาดูให้ละเอียดก่อน 

งบประมาณไม่ใช่เรื่องท่ีดูนิดเดียวและรู้เรื่อง คน

ท่ีจะคว่ำาไม่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้แทนฯ 

ส่วนท่ี กมธ.งบฯ ฝ่ายค้านไม่เข้ามาทำาหน้าท่ีจะ

มาเป็นผู้แทนฯ ทำาไม ถ้าไม่ทำาหน้าท่ีก็ลาออกไป

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และรักษาการนายทะเบียนพรรค

เศรษฐกิจไทย ให้สัมภาษณ์ท่าทีของพรรค

เศรษฐกิจไทยหลังจาก พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน 

ณ อยุธยา ลาออกจากหัวหน้าพรรค ยังคงมี

ความเห็นว่าควรโหวตร่าง พ.ร.บ.ปี 66 ผ่าน

เหมือนเดิมหรือไม่ ว่ายังคงเหมือนเดิม ทาง

พรรคเห็นความสำาคัญของเรื่องงบประมาณ 

พวกเรามองว่าประเทศชาติบ้านเมืองจำาเป็น

ต้องมีงบประมาณ และงบประมาณหลาย

อย่างประชาชนได้ประโยชน์ แต่เราก็มองเห็น

ว่างบประมาณหลายอย่างไม่ก่อให้เกิดการ

ขับเคลื่อนบ้านเมือง ไม่คุ้มค่า ซึ่งเราก็ต้อง

เข้าไปดูในรายละเอียดกัน ทั้งนี้ พรรคจะส่ง

คนร่วมอภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณด้วย ซึ่ง

พรรคได้เวลาทั้งหมด 47 นาที

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีท่ีนายสุ

ทิน คลังแสง แกนนำาพรรคเพื่อไทย กล่าว

ถึงร่าง พ.ร.บ.งบฯ ทำาเหมือนคนขอทานมา

จัดเล้ียงวันเกิดว่า เป็นการกล่าวหาท่ีแรงเกิน

ไป งบประมาณจัดทำาเพื่อประชาชน อย่า

เหมารวมให้คนอื่นตีความได้ว่าเป็นการดูถูก

ประชาชนด้วย เพราะประชาชนไม่ใช่ขอทาน 

หลักการในการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี เป็นเรื่องสำาคัญ เพราะเก่ียวข้องกับ

ประโยชน์ของประชาชนและประเทศ ไม่ควรนำา

มาเป็นประเด็นในทางการเมือง เป็นหน้าท่ีหลัก

โดยตรงของ ส.ส.ท่ีจำาต้องพิจารณาอย่างต้ังใจ 

ยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นท่ีต้ัง 

ต้องทำาหน้าท่ีตรวจสอบถ่วงดุลด้วยเหตุด้วยผลถ้า

คิดเพียงว่าต้องเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายรัฐบาลเสมอไป 

ท่ีพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) นาย

อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค สอท. นาย

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค สอท., 

นายสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรค 

แถลงถึงภาพรวมเศรษฐกิจ การเมือง โดย

นายอุตตมกล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

ปี 66 เป็นกลไกการทำางานของรัฐบาล การ

บริหารในภาวะเช่นน้ีไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องจับ 

ตา 2 ประเด็นคือ การจัดโครงสร้างงบประ  

มาณและการจัดสรรเงินจะสามารถช่วยให้

รัฐบาลบริหารความเส่ียงความไม่แน่นอนทาง

เศรษฐกิจนับจากน้ีได้ดีแค่ไหน รวมถึงวิกฤต

ต่างๆ ท่ีกระทบเข้ามาพร้อมกัน ท้ังเรื่องอาหาร 

ผลต่อเนื่องจากโควิด-19 ท่ีจะเข้มข้นข้ึน และ

สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ดังน้ันงบประมาณ

จะเป็นเคร่ืองมือและกลไกสำาคัญของรัฐบาล

ท่ีเวลาน้ีไม่ปกติ การใช้เครื่องมือท่ีมีอยู่จึงต้อง

เป็นแนวทางท่ีไม่ใช่แบบภาวะปกติ 

“เชื่อว่าร่าง พ.ร.บ.งบฯ จะผ่านสภา 

เพราะไม่เคยมีการคว่ำาร่าง พ.ร.บ.งบฯ มา

ก่อน แต่จะผ่านแบบฉลุยหรือรุ่งริ่งต้องรอ

ดู ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ออกมา

เคลื่อนไหวในช่วงนี้ ถือเป็นตัวแปรสำาคัญ 

ในสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้ นายกฯ ต้อง

ออกมาชี้แจงทำาความเข้าใจกับประชาชน

ว่ามีแผนที่จะดำาเนินการช่วยเหลืออย่างไร 

เห็นใจและขอให้กำาลังใจนายกฯ เพราะเรื่อง

นี้ ไม่ง่าย” นายอุตตม กล่าว

พท.ตั้งธงคว่ำางบแน่

ท่ีพรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัส

เสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าว

ว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติคว่ำาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 

ปี 2566 เพราะกู้จนเต็มเพดาน งบประมาณ

พัฒนาประเทศแทบจะไม่มี ประชาชนเดือด

ร้อน อดอยากหิวโหย รัฐบาลบอกไม่มีเงิน

ช่วย แต่กลับมีงบประมาณซื้อเครื่องบินรบ

ลำาใหม่รุ่น F35 จำานวน 2 ลำา ราคา 2,700 

ล้านบาทต่อลำา กองทัพอากาศมีแผนจะซื้อ

ทั้งหมด 8 ลำา ปรากฏว่าเป็นเครื่องบินเปล่าๆ 

ไม่มีอาวุธ จะนำาประเด็นนี้ ไปอภิปรายใน

สภาว่า ทำาไมซื้ออีก มีเหตุผลความจำาเป็น

อะไร จะไปรบกับใคร พล.อ.ประยุทธ์ต้องมี

คำาตอบ คือเหตุผลสำาคัญที่พรรคไม่สามารถ

รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ นี้ ได้

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้พรรคเพื่อ

ไทยยังไม่มีมติโหวตคว่ำาร่าง พ.ร.บ.งบประ

มาณฯ อย่างเป็นทางการ เพียงแต่พูดคุยกัน

ภายในว่าไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.งบประมาณฯ 

คาดว่าในวันที่ 30 พ.ค. จะมีมติออกมาใน

การประชุมพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ เราร่วมเป็น 

กมธ.อยู่แล้ว การไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.งบ

ประมาณฯ น้ัน จำาเป็นต้องเข้าไปจัดสรรงบ

ประมาณว่าส่ิงไหนดีหรือไม่ดี และจะปรับหรือ

โยกย้ายตรงไหนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยแล้วจะไม่เข้าไปใน กมธ. 

เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่ิงท่ีเราสามารถทำาได้

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการ

พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นอกจากภาพรวม

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาที่

เพิ่มสูงขึ้นทุกปีภายใต้การบริหารงานของ

พล.อ.ประยุทธ์ ภายใต้สถานการณ์ค่าครอง

ชีพและหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงแล้ว ยิ่งสะท้อน

ถึงความไร้ประสิทธิภาพในการจัดสรรงบ

ประมาณของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ในการ

บริหารประเทศ จากการศึกษาข้อมูลการจัด

สรรงบฯ ปี 2566 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ศึกษา โดยเฉพาะกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) การ

จัดสรรงบบุคลากรของ อว.เพ่ิมสูงข้ึนทุกปีต้ังแต่

ปี 2563-2566 โดยปี 2566 งบประมาณราย

จ่ายสำาหรับบุคลากร 7.7 หมื่นล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 62 ของภาพรวม ท้ังๆ ท่ีหลาย

มหาวิทยาลัยขาดแคลนนักศึกษา หลายสาขา

วิชาต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีนักศึกษาเรียน แต่งบ

บุคลากรกลับสวนทาง การปรับลดขนาดบุคลา 

กรลง จึงควรเป็นส่ิงท่ีกระทรวง อว.ต้องตระหนัก 

เพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณในภาพรวม 

ท่ีอาคารอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล จัด

กิจกรรม “Hackathon งบ 66 : ร่วมออกแบบ 

#งบประมาณฉบับก้าวไกล ท่ีเราอยากเห็น” 

โดยนายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

หัวหน้าพรรคก้าวไกล  กล่าวถึงแผนการ

อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 66 ว่า พรรคก้าว

ไกลจะชี้แจงให้เห็นว่า ความจริงปีน้ีเป็นปี

แห่งการฟ้ืนฟูประเทศ เนื่องจากสถานการณ์

โควิดท่ีท่ัวโลกจากเคยมีผู้ติดเช้ือสูงสุด 4 

ล้านคน ตอนน้ีเหลืออยู่แค่ 5 แสนคน ขณะ

เดียวกันอัตราเสียชีวิตก็ลดลง การฉีดวัคซีนก็

เยอะข้ึน เป็นปีท่ีการท่องเท่ียวน่าจะกลับ

มา การจัดงบประมาณในช่วงท่ีน้ำาข้ึนต้องรีบ                                                      

ตัก เมื่อพรรคก้าวไกลได้ดูงบประมาณปี 66 

เหมือนเป็นงบช้างป่วยท่ีปรับตัวไม่ได้ ท่ีได้รับ

มากท่ีสุดคืองบกลาง ประมาณกว่า 5 แสน

ล้านบาท โดย 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นงบบำาเหน็จ

บำานาญและงบรักษาพยาบาลของข้าราชการ 

“หากเราทำางบประมาณปีน้ีให้ดี ประ                                                               

เทศไทยจะมีความหวังไปข้างหน้าและสามารถ

ปรับตัวได้ใน 10 ปี ถ้าเราจัดงบแบบเดิม เรา

ก็จะถอยหลังไปอีก 10 ปีเช่นกัน ฉะน้ันพรรค

ก้าวไกลคงไม่สามารถท่ีจะให้งบประมาณผ่าน

วาระแรกไปได้ ในอดีตเราเห็นใจโดยใช้วิธีงด

ออกเสียง และไปพิจารณาในวาระ 2 แต่เรา

ให้ โอกาสมา 2-3 ครั้งในการแก้ตัว ก็ไม่ดี

ขึ้น” นายพิธากล่าว 

คาดถกซักฟอก 18-21 ก.ค.

สำาหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมน                                                          

ตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

151 น้ัน นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. 

มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า  ใน

การประชุมพรรคได้การหารือในเรื่องน้ี โดยท่ี

ประชุมมีมติว่า ในวันท่ี 15 มิ.ย. จะยื่นญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจต่อนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร หลังจากยื่นญัตติ

แล้วประธานสภาฯ ตรวจสอบความถูกต้อง

ของญัตติภายใน 1 สัปดาห์ เมื่อตรวจสอบ

ญัตติแล้วเสร็จส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พิจารณว่าจะพร้อมชี้แจงในวันใด คาดว่าจะ

สามารถเริ่มอภิปรายได้ในวันที่ 18-21 ก.ค. 

รวมทั้งหมด 4 วัน การอภิปรายครั้งนี้เป็น

วาระสุดท้ายของ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องออกไป

แล้ว บ้านเมืองฉิบหายหมดแล้ว

“ความพร้อมของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

ในการอภิปราย มั่นใจว่ามีหลักฐานเด็ด ปลิด

ชีพระดับรัฐมนตรีว่าการให้ตายกลางสภา

และมีใบเสร็จด้วย ถ้าเปิดหลักฐานออกมา

รับรองกรี๊ดกร๊าดสนั่นสภาแน่นอน รับรอง

ได้ว่ามี ส.ส.ผู้หญิงบางคนอาจจะทนดูการ

อภิปรายของฝ่ายค้านไม่ได้ ต้องเดินออกไป

ร้องไห้ข้างๆ ห้องประชุมก็ได้ เท่ียวน้ีฝ่ายค้าน

ม่ันใจในหลักฐานเด็ด” นายยุทธพงศ์กล่าว

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธาน

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 2535  

กล่าวถึงผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ส่งผล

ต่อการเมืองระดับชาติว่า นายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ์ ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ลงสมัคร

ในนามอิสระไม่สังกัดพรรคการเมือง ชู

แคมเปญไม่ขัดแย้งกันกับใคร มุ่งทำางานรับ

ใช้ประชาชน สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ยืน

ข้างขั้วการเมืองใด ทำาให้ชาว กทม.จากทุก

ฝ่ายไว้วางใจเทคะแนนให้อย่างถล่มทลาย 

จึงคาดหวังอยากเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว

ในการเลือกต้ังสนามใหญ่ระดับชาติท่ีกำาลัง

จะเกิดข้ึน   ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ต้องมา

กังขานโยบายของว่าท่ีผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ว่า

จะทำาได้หรือไม่ เพราะตัวเองได้ตระบัดสัตย์

อย่างชัดเจน เปรียบเหมือนคนท่ีล้มละลาย

ทางความน่าเชื่อถือ ใครก็ตามท่ีสามารถทำาให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ลงจากอำานาจได้ ต้องให้การ

สนับสนุนท้ังฝ่ายค้าน รวมท้ัง ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า แกนนำาพรรคเศรษฐกิจไทย หาก

ร่วมกันล้ม พล.อ.ประยุทธ์ได้ จะเป็นคุณูปการ

ของบ้านเมือง 

ศูนย์สำารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิด

เผยผลสำารวจของประชาชนเรื่อง “ผลกระทบ

ของการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. ต่อการเมืองระดับ

ชาติ” ระหว่างวันท่ี 25-27 พฤษภาคม 2565 

จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุก

ภูมิภาคท่ัวประเทศ 1,322 หน่วยตัวอย่าง

เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชน

ต่อการที่ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับเลือก

ตั้งให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า ตัวอย่างร้อย

ละ 77.76 ระบุว่าไม่แปลกใจเลย เพราะเป็น

คนเก่ง มีคุณสมบัติเพียบพร้อม มีความมุ่ง

มั่น ตั้งใจทำางาน และลงพื้นที่รับฟังเสียงจาก

ประชาชนอย่างสม่ำาเสมอ รองลงมา ร้อยละ 

8.85 ระบุว่าไม่ค่อยแปลกใจ เพราะมีภาวะ

ผู้นำา มีความเป็นกลางสามารถทำางานได้กับ

ทุกฝ่าย ขณะที่บางส่วนระบุว่าคนกรุงเทพฯ 

ต้องการการเปลี่ยนแปลง, ร้อยละ 7.34 ระบุ

ว่าแปลกใจมาก เพราะผลงานในการพัฒนา 

กทม.ยังไม่มี ขณะที่บางส่วนระบุว่าไม่คิด

ว่าคะแนนเสียงที่ ได้รับจะถล่มทลายทิ้งห่าง

คู่แข่งมากขนาดนี้ และร้อยละ 6.05 ระบุ

ว่า ค่อนข้างแปลกใจ เพราะลงสมัครในนาม

อิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง แต่กลับชนะ

การเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย

ท้ายที่สุดเมื่อถามประชาชนถึงผลกระ

ทบต่อการเมืองในระดับชาติ พบว่า ตัวอย่าง

ร้อยละ 38.88 ระบุว่าคาดว่าจะส่งผลในทาง

ลบต่อคะแนนนิยมของรัฐบาล รองลงมา 

ร้อยละ 32.53 ระบุว่า จะไม่ส่งผลใดๆ ต่อ

คะแนนนิยมของรัฐบาล, ร้อยละ 15.96 ระบุ

ว่าเป็นแค่การเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่งเท่านั้น, 

ร้อยละ 9.53 ระบุว่าอาจมีการยุบสภาเร็ว

ขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้, ร้อยละ 8.40 ระบุ

ว่าจะส่งผลต่อการเลือกตั้ง ส.ส.ในกรุงเทพฯ 

เท่านั้น, ร้อยละ 6.43 ระบุว่าสังคมไทย

จะเผชิญกับความขัดแย้งหรือการแบ่งฝ่าย

ทางการเมืองมากขึ้น, ร้อยละ 6.35 ระบุว่า

สังคมไทยได้ก้าวข้ามความขัดแย้งหรือการ

แบ่งฝ่ายทางการเมืองแล้ว, ร้อยละ 4.99 

ระบุว่าพรรค/กลุ่มการเมือง ฝ่ายค้านจะ

เกาะกระแส ดร.ชัชชาติ การต่อต้านรัฐบาล, 

ร้อยละ 3.33 ระบุว่ารัฐบาลจะอยู่ยาวเพื่อหา

ทางสร้างคะแนนนิยมเพิ่ม.
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วัยรุ่นหลับในรถชนต้นไม้ตายหมู่ 5 ศพ

นครศรีธรรมราช • เมื่อเวลา 03.00 น.เข้าวันท่ี 29 พ.ค.

65 ร.ต.อ.จเร พูลแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าศาลา 

จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชน

ต้นไม้ร่องกลางถนน มีผู้เสียชีวิตคาท่ี 5 ราย บาดเจ็บสาหัส 1 

ราย  บนถนนสาย 401 นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ม.5 

ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา ท่ีเกิดเหตุพบซากรถกระบะ อีซูซุดีแมคซ์ 

สีขาว ตอนคร่ึง ทะเบียน ผต-975 นครศรีธรรมราช ชนอัดก๊อปป้ี

กับต้นมะขามขนาดใหญ่บริเวณร่องกลางถนน ภายในรถพบผู้

เสียชีวิต 5 ศพ เป็นชาย 2 หญิง 3 เจ็บสาหัส 1 รายเป็นชาย 

นำาส่ง รพ.ท่าศาลาแล้ว ผู้เสียชีวิตท้ัง 5 คือ นายพิสวัส  พรหม

จันทร์ อายุ 23 ปี, นายอภิวัฒน์ พรหมจันทร์ 19  ปี, น.ส.จิรัช

ญา แซ่ล่ิม อายุ 23 ปี, น.ส.รัตนาภรณ์ เมืองด้วง  อายุ 23 ปี 

และ น.ส.วรางคณา หรือแพร ไม่ทราบนามสกุล  อายุ 23 ปี 

ส่วนคนเจ็บชื่อนายสุทธิศักด์ิ พรหมจันทร์ อายุ 23  ปี ท้ังหมด

เป็นญาติกันและอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน พ.ต.ท.เกษมสิทธ์ิ จำาปา

ทอง รอง ผกก.(สอบสวน) เผยว่า จากการตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ

คาดว่ารถขับมาจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช มุ่งหน้ากลับบ้าน

พักในพ้ืนท่ี ต.ฉลอง อ.สิชล เมื่อถึงท่ีเกิดเหตุคาดว่าคนขับซ่ึงยัง

ไม่แน่ชัดว่าเป็นใครน่าจะเกิดอาการหลับใน ทำาให้รถเสียหลักพุ่ง

ตกร่องกลางถนน โดยจะหาสาเหตุท่ีแท้จริงต่อไป

กระบะเสยท้ายสิบล้อคนขับเสียชีวิตคาที่

สงขลา • เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 28 พ.ค.65 ร.ต.อ.จรูญ 

โสพิกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางกล่ำา รับแจ้งอุบัติเหตุรถ

ชนและมีผู้เสียชีวิต บนถนนสายเอเชียเส้นทางขาเข้าเมือง

หาดใหญ่ ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำา จ.สงขลา จึงลงพื้นที่ตรวจ

สอบพร้อมกับหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำาบลท่าช้าง พบรถกระบะ 4  

ประตู โตโยต้า รีโว่ สีขาว ทะเบียน งจ-2458 สงขลา ด้าน

หน้าพังยับ ผู้เสียชีวิต 1 รายคือ นายกฤษกร เมืองแก้ว อายุ  

55 ปี ชาว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งเป็นคนขับติดในซากรถ ใช้

เวลากว่า 20 นาทีถึงนำาร่างออกมาได้ พนักงานรถพยาบาลฐิติ

กาลเล่าว่า ตนเดินทางกลับจากทำาภารกิจ เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ

พบอุบัติเหตุจึงเปิดไซเรนขอทางเข้าช่วยเหลือ พบรถกระบะ

ด้านหน้าพังทั้งหมดและมีผู้เสียชีวิต คนขับรถบรรทุกที่เห็น

เหตุการณ์เล่าว่า มาช่วยจอดขวางที่เกิดเหตุไว้เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุ โดยได้ขับรถตามหลังรถกระบะคันเกิดเหตุและได้

เห็นรถกระบะพุ่งชนท้ายรถสิบล้อเข้าอย่างจัง แต่รถสิบล้อ

จอดแป๊บเดียวก็ขับออกไป เบื้องต้นตำารวจจะไล่ดูกล้องตาม

เส้นทางเพื่อหารถคู่กรณีมาสอบสวนอย่างละเอียด และจะ

ประสานญาติมารับศพต่อไป.

ครป.

การดำาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำาไร 

พ.ศ. …. ท่ีละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์โดย

ทันที และยุติการเสนอกฎหมายควบคุมเสรีภาพ

การรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับ และให้เจ้า

หน้าท่ีตำารวจประสานงานกับนายกรัฐมนตรีหรือ 

ครม.ในกรณีการติดตามให้มีประเด็นวาระเรื่อง

เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติการดำาเนินกิจกรรม

ขององค์กรไม่แสวงหากำาไร พ.ศ. …. เข้าสู่การ

ประชุมของ ครม.ในวันท่ี 30 พ.ค.น้ี

“ศาลแพ่งมีคำาส่ังแล้วว่าผู้เข้าร่วมชุมนุม

ทำากิจกรรมคัดค้านและเรียกร้องให้ ครม.ถอน

ร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากการพิจารณา 

เน่ืองจากร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในข้ัน

ตอนการรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงถือเป็นสิทธิ

ของประชาชนท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือ

แสดงออก ชุมนุม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ได้

ตามรัฐธรรมนูญ โดยเจ้าหน้าท่ีตำารวจได้ข้อ

ตกลงรับรองว่าจะไม่มีการสลายการชุมนุม หรือ

ถ่ายภาพเจาะจงบุคคลท่ีมาร่วมชุมนุม ทำาให้

ประชาชนท่ีมาร่วมชุมนุมรู้สึกไม่ปลอดภัย และ

ถูกเจ้าหน้าท่ีละเมิดสวัสดิภาพ ความเป็นส่วน

ตัวและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ถูกคุกคามและ

เป็นการถูกเจ้าหน้าท่ีใช้ความรุนแรงในอีกรูป

แบบหน่ึง เพราะประชาชนไม่สามารถรู้ได้เลย

ว่าเจ้าหน้าท่ีถ่ายรูปไปทำาไม และจะใช้ในการ

ฟ้องร้องคดีเพื่อกล่ันแกล้งคุกคามประชาชนหรือ

ไม่” นายสมบูรณ์กล่าว

พ.ต.อ.สมยศกล่าวว่า เบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจรับหนังสือร้องเรียนแล้วจะทำาการเสนอ

ไปยัง พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น. เพื่อ

จะนำาเรื่องร้องเรียนไปยัง พล.ต.อ.สุวัฒน์ต่อไป 

ส่วนกรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีถ่ายภาพของการชุมนุม

เพื่อให้เห็นว่าเกิดอะไรข้ึน ถ้าเกิดเหตุการณ์

ความรุนแรงก็จะได้มีภาพหรือคลิปเก็บไว้เป็น

พยานหลักฐานว่าใครทำา ซ่ึงอาจเห็นหน้าคนก่อ

เหตุบ้าง แต่เจ้าหน้าท่ีตำารวจยืนยันว่าจะไม่เอา

รูปหรือคลิปไปทำาอะไรท่ีไม่ดี ถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่

ทำาผิดกฎหมาย

วันเดียวกัน คณะกรรมการรณรงค์เพื่อ

ประชาธิปไตย (ครป.) ได้ออกแถลงการณ์ระบุ

ว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา และ ครม.ยุติและยกเลิกร่าง พ.ร.บ.การ

ดำาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำาไร 

พ.ศ. …. และกฎหมายควบคุมเสรีภาพการ

รวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับในทันที โดย

ทำาข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับประชาชน 

และขอเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้อง

ท่ีกรุงเทพมหานคร (กทม.) และท่ัวประเทศ 

ตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ยุติการใช้

กฎหมายพิเศษดังกล่าวควบคุมและต้ังข้อหา

ทางการเมืองแก่ประชาชน เนื่องจากกฎหมาย

ดังกล่าวไม่ได้แก้ไขปัญหาโควิดระบาด และ

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีกำาลังดำาเนิน

การให้โรคโควิด-19 กลายเป็นโรคประจำาถ่ินใน

เดือนมิถุนายน 2565 น้ี

“ขอสนับสนุนการชุมนุมของประชาชน

เพ่ือต่อต้านร่างกฎหมายทำาลายการรวม

กลุ่มของประชาชน ขอให้ทุกเครือข่ายภาค

ประชาชนและพ่ีน้องทุกสาขาอาชีพร่วมกัน

สามัคคีประชาชน เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการ

ผลักดันกฎหมายควบคุมเสรีภาพการรวมกลุ่ม

ของประชาชนทุกฉบับโดยทันที” แถลงการณ์ 

ครป.ระบุ

ขณะท่ีกรีนพีซ ประเทศไทย ออก

แถลงการณ์เช่นกันว่า ในการประชุมสมัชชา

สหประชาชาติสมัยสามัญ คร้ังท่ี 70 เมื่อวันท่ี 

25 ก.ย.2558 ณ สำานักงานใหญ่สหประชาชาติ 

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติ

รวม 193 ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระ

การพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงเป็นกรอบการพัฒนา

ของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม 

เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืนโดยไม่ท้ิง

ใครไว้ข้างหลังภายในปี 2575 ในขณะท่ีเหลือ

เวลาอีกเพียง 9 ปีในการบรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนดังกล่าว รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

หรือจ่ายออกเดือนละประมาณ 9,172 ล้าน

บาท ทำาให้ฐานะกองทุนน้ำามัน ณ 22 พ.ค.2565 

ติดลบกว่า 41,000 ล้านบาท 

“ยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ออก

มาตรการช่วยเหลือด้านราคาพลังงาน

มาอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงดำาเนินการ

อย่างเต็มความสามารถ ประสานทุกหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

กับประชาชนให้ได้มากที่สุด และในช่วง

สถานการณ์ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง 

นายกฯ ได้ย้ำาขอความร่วมมือจากประชาชน

ใช้พลังงานทุกชนิดอย่างประหยัด เพื่อให้

ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตพลังงานใน

ครั้งนี้ ไปให้ได้ โดยรัฐบาลจะเดินหน้าช่วย

เหลือประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด” 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว 

นายธนกรยังกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์

ยินดีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเพิ่มจำานวนมากขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วงจากต้นปีที่ผ่านมา

มีจำานวนมากกว่า 1 แสนคน ทำาให้เชื่อมั่นว่า

ในปี 2565 จะดึงดูดนักท่องเที่ยวอินเดียมา

ไทยถึง 5 แสนคน สร้างรายได้เข้าไทยกว่า 

22,500 ล้านบาท

นายธนกรกล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 

ม.ค.-24 พ.ค.2565 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่

เดินทางเข้าไทยอันดับ 1 คือ อินเดีย 100,884 

คน ซึ่งการผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง

ระหว่างประเทศ มีเที่ยวบินรองรับการเดิน

ทาง เป็นสาเหตุหลักที่ทำาให้นักท่องเที่ยว

จากอินเดีย รวมทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์และ

ออสเตรเลียมีจำานวนเพิ่มขึ้น โดยการท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งดึงดูดนักท่อง

เที่ยวอินเดียมาไทยเฉลี่ย 3,000 คนต่อวัน ผ่าน

การกระตุ้นกิจกรรมส่งเสริมการขายและการ

ตลาดอินเดีย ทั้งการวางแผนเปิดเส้นทางบิน

เชื่อมโยงพื้นที่ใหม่ๆ ระหว่างอินเดียและไทย 

เช่น เชียงใหม่ เป็นต้น และส่งเสริมการตลาด

ร่วมกับบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ เพื่อ

กระตุ้นการเดินทางช่วงปลายปี 2565 โดย

เจาะกลุ่มความสนใจพิเศษ พร้อมขยายความ

ร่วมมือกับบริษัทวางแผนงานแต่งงานใน

อินเดีย วางแผนนำาคู่แต่งงานชาวอินเดียกว่า 

400 คู่มาจัดงานในไทยปลายปีนี้อีกด้วย

“ททท.มีแผนดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

จากอินเดีย กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และ

ประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย ซึ่งเป็นกลุ่ม

ตลาดระยะใกล้ในช่วงนี้ก่อน รวมทั้งกระตุ้น

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความ

สนใจพิเศษ ทั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่ม

คู่แต่งงานและฮันนีมูน กลุ่มท่องเที่ยวเชิง

กีฬา และการท่องเที่ยวที่เน้นการจับจ่ายสินค้า

หรูหรา รวมทั้งพลิกโฉม เปลี่ยนมุมมอง สร้าง

ภาพจำาด้านการท่องเที่ยวใหม่ ผ่านการดึงดูด

นักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพใหม่ๆ และกลุ่มคน

รุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” นายธนกรกล่าว

นายธนกรกล่าวว่า ททท.ยังคาดการณ์

ว่าต้ังแต่เดือน พ.ค.-ก.ย.2565 จะมีนักท่อง

เท่ียวชาวต่างชาติมาไทยไม่น้อยกว่า 5 แสนคน

ต่อเดือน ซ่ึงเป็นจำานวนสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้

ก่อนหน้าน้ี 3 แสนคนต่อเดือน สำาหรับฤดูกาล

ท่องเท่ียวต้ังแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. จะมีนักท่องเท่ียว

ต่างชาติซ่ึงรวมกับกลุ่มนักท่องเท่ียวจากตลาด

ระยะไกลท้ังยุโรปและสหรัฐ เชื่อว่าจะมากกว่า 

1 ล้านคนต่อเดือน

วันเดียวกัน ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้

อำานวยการสำานักวิจัยซูเปอร์ โพล เสนอผล

สำารวจเรื่อง ความเชื่อม่ัน หลังรุกเปิดประเทศ 

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัวประเทศ 

1,139 ตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงความเชื่อม่ันต่อ

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจหลังรัฐบาลเปิดประเทศ 

พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 71.2% เชื่อม่ันว่าเศรษฐกิจ

จะกลับมาฟ้ืนตัว หลังรัฐบาลเปิดประเทศท้ัง

เร่ืองท่องเท่ียว การส่งออก การลงทุนและ

การจ้างงาน เป็นต้น ในขณะท่ี 28.8% ไม่เชื่อ

ม่ัน นอกจากน้ี ส่วนใหญ่หรือ 73.4% พอใจต่อ

รัฐบาลท่ีสามารถบริหารจัดการพาประเทศผ่าน

วิกฤตโควิดสู่โรคประจำาถ่ิน ในขณะท่ี 26.6% 

ไม่พอใจ

เ ม่ือสอบถามถึงความเ ช่ือ ม่ันต่อ

การเจริญสัมพันธ์กับนานาประเทศระหว่าง

สถานการณ์โควิด ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 74.9% 

เชื่อม่ันต่อนายกฯ ในขณะท่ี 25.1% ไม่เชื่อม่ัน 

ท่ีน่าสนใจคือ ความเห็นต่อความร่วมมือจากทุก

ฝ่ายในการเปิดประเทศฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้ังจาก

ภาคประชาชน นักลงทุนผู้ประกอบการและ

ภาครัฐ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 93.6% เห็นด้วยท่ี

ทุกฝ่ายควรร่วมมือ มุ่งม่ัน เป็นหน่ึงเดียวกันกับ                   

นายกฯ ในการเปิดประเทศฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนสังคม และ

ภาคการเมือง ในขณะท่ี 6.4% ไม่เห็นด้วย.

นครศรีธรรมราช • วันที่                                          

29 พ.ค.65 ที่ทำาการกำานัน 

ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปาก 

พนัง นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ 

ผวจ.นครศรีธรรมราช เปิด

กิจกรรม “ปากพนังสร้างสุข” 

ขจัดความยากจนและพัฒนา

คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง

ทั้งนี้ กิจกรรมปากพนัง

สร้างสุข ขจัดความยากจนและ

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นนโยบายเร่งด่วน

ที่จังหวัดได้รับมอบหมายจาก

รัฐบาลให้ เร่งแก้ ไขปัญหา

ความยากจนในทุกมิติ  เพื่อ

ให้ พี่ น้ อ งประชาชนอยู่ ดี

กินดีตามอัตภาพ ซึ่งอำาเภอ

ปากพนังเป็นอำาเภอนำาร่อง

ของนครศรีธรรมราช โดยศูนย์

อำานวยการขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง

ยั่งยืนฯ อำาเภอปากพนัง ได้

ขับเคลื่อนการแก้ ไขปัญหา

แบบพุ่งเป้าหมายครัวเรือน

ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ประกอบ

ด้วย

มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ มี

ครัวเรือนตกเกณฑ์ 499 ครัว

เรือน/1,484 คน มิติที่ 2 ด้าน

ความเป็นอยู่ มีครัวเรือนตก

เกณฑ์ 1,042 ครัวเรือน/3,210 

คน มิติที่ 3 ด้านการศึกษา  มี

ครัวเรือนตกเกณฑ์ 396 ครัว

เรือน/1,687 คน มิติที่ 4  ด้าน

งานทำาและรายได้ มีครัวเรือน

ตกเกณฑ์ 1,480 ครัวเรือน/

4,705 คน และมิติที่ 5 การเข้า

ถึงบริการภาครัฐ ซึ่งไม่มีครัว

เรือนตกเกณฑ์ โดย อ.ปากพนัง

ได้ดำาเนินการอย่างเป็นรูป

ธรรมและยั่งยืน จนสามารถ

แก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ 

ต.ปากพนังฝั่งตะวันตกได้ครบ

ทุกมิติ 100% ประชาชนมี

ความสุขและมีความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น โดยกิจกรรมในวันนี้

ประกอบด้วยเสวนาเพิ่มราย

ได้ครัวเรือน การผลิตหลอด

ราโพเชิงพาณิชย์ (หลอดดูดน้ำา

ทดแทนหลอดพลาสติก) การ

ปลูกกระท่อมแก้จน การเลี้ยง

หอยขมในบ่อซีเมนต์และบ่อ

ดิน ซึ่งประชาชนสามารถนำา

ไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำา

วัน สร้างงานสร้างรายได้

เลี้ยงครอบครัวได้ ในภาวะ

เศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวขณะนี้.

เมอืงคอนนำารอ่งแกป้ญัหายากจนปากพนงั

ยึดทรัพย์แก๊งฟอกเงินข้ามชาติ113ล.

กรุงเทพฯ • วันที่ 29 พ.ค.65 

เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวง

มหาดไทย รายงานว่า อิทธิพล

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม

ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าว

ไทยมีกำาลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณ

ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีฝนฟ้า

คะนอง คลื่นสูง และลมกระโชก

แรง ทำาให้เมื่อวันที่ 27-29 พ.ค.

65 เกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด 

ได้แก่ กาญจนบุรี, นครศรีธรรมราช, 

สงขลา, กระบี่ และพังงา รวม 6 

อำาเภอ 7 ตำาบล  13 หมู่บ้าน บ้าน

เรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 

21 หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย 

(สงขลา) ดังนี้

ภาคกลางเกิดวาตภัยใน 

จ.กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ  รวม 1 

ตำาบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผล 

กระทบ 2 หลัง  ภาคใต้เกิดวาตภัย

ใน 4 จังหวัด 5 อำาเภอ 6 ตำาบล 12 

หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 

19 หลัง แยกเป็นนครศรีธรรมราช 

เกิดวาตภัยใน อ.สิชล รวม 1 ตำาบล 

2 หมู่บ้าน   บ้านเรือนได้รับผลกระ

ทบ 2 หลัง สงขลาเกิดวาตภัยใน 2 

อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอเมืองสงขลา

และอำาเภอจะนะ รวม 2  ตำาบล 5 

หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 

9 หลัง บาดเจ็บ 1 ราย

กระบี่เกิดวาตภัยใน อ.เหนือ

คลอง รวม 1 ตำาบล 3  หมู่บ้าน บ้าน

เรือนได้รับผลกระทบ 3 หลัง พังงา

เกิดวาตภัยใน อ.เมืองพังงา รวม 2 

ตำาบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับ

ผลกระทบ 5 หลัง

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสาน

จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ ให้

เร่งสำารวจความเสียหายและช่วย

เหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว.

เกิดวาตภัย5จว.

ปภ.เร่งประสาน

ช่วยผู้ประสบภัย ภูเก็ต • ศูนย์ป้องกันปราบปราม

ฟอกเงินฯ (ศปปง.ตร.) โชว์ผล

งาน “สยบอันดามัน 1/65” ยึด

ทรัพย์เครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ

กว่า 113 ล้านบาท

วันท่ี 29 พ.ค.65 พล.ต.อ. 

มนตรี ย้ิมแย้ม ท่ีปรึกษา

พิเศษ ตร./รอง ผอ.ศปปง.ตร., 

พล.ต.อนุสรณ์ โออุไร เสธ.

ทภ.4, พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือก

อ่ำา รอง ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.นพ

ดล ศรสำาราญ รอง ผบช.ปส., 

พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เล่ียมสงวน 

ผบก.สส.ภ.8, นายอานุภาพ 

รอดขวัญ ยอดระบำา รอง ผวจ.

ภูเก็ต แถลงผลปฏิบัติการ “สยบ

อันดามัน 1/65 ขยายผลจับกุม

ยึดทรัพย์เครือข่ายฟอกเงินข้าม

ชาติ” ณ ห้องประชุมบุตรน้ำา

เพชร หอประชุมชัยจินดา  ภ.8 

ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

กรณีเมื่อวันท่ี 14 ต.ค.64 

ตำารวจจับกุมตัวนายรุกมาน วา

เงาะ และนายจ๊ะมูฮารูชี บินจ๊ะ

อารง พร้อมยาไอซ์ 1 กก. และ

ยาบ้า 1,399,200 เม็ด ได้บริเวณ

จุดตรวจถนนสาย 41 ฝ่ังขาล่อง

ใต้ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

ต่อมาศูนย์ป้องกันและปราบ

ปรามการฟอกเงินฯ (ศปปง.ตร.) 

ประสาน ปปง.ตรวจสอบเส้น

ทางการเงินและทรัพย์สินของ

นายรุกมานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง พบ

มีการอำาพรางเส้นทางการโอน

เงินอันมีลักษณะเป็นการฟอก

เงินเพื่อหลีกเล่ียงการตรวจสอบ

ในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย 

จึงร่วมบูรณาการเกิดเป็นแผน

ปฏิบัติการสยบอันดามันฯ ใน

คร้ังน้ีข้ึน

ซ่ึงสามารถตรวจยึด                                                   

ทรัพย์สินได้ดังน้ี พ้ืนท่ี จ. 

เชียงราย บ้าน 1 หลัง มูลค่า 

500,000 บาท ท่ีดิน 1 แปลง  

มูลค่า 700,000 บาท รวม 2 

รายการ มูลค่า 1,200,000 บาท 

พ้ืนท่ี กทม.รถยนต์ 1 คัน มูลค่า  

1,000,000 บาท บ้าน 1 หลัง 

มูลค่า 7,000,000 บาท อาวุธ

ปืน 1 กระบอก มูลค่า 100,000 

บาท รวม 3 รายการ ประมาณ 

8,100,000 บาท

พ้ืนท่ี จ.ภูเก็ต ตรวจยึด

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ซัลซา บีล่า 

บีล่า มูลค่า 10,000,000 บาท 

บริษัท P.YMN  Company 

Limited มูลค่า 5,000,000 บาท  

สวนยางพารา 20 ไร่ มูลค่า 

20,000,000 บาท ร้านอาหาร  

Naiyang Bay Restaurant มูลค่า 

5,000,000 บาท ร้าน TT Nai-

yang Beach  Phuket มูลค่า 

5,000,000 บาท บ้านเลขท่ี  

82/24 ม.5 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

มูลค่า 500,000  บาท บ้านเลข

ท่ี 92/6 ม.5 ต.สาคู อ.ถลาง 

จ.ภูเก็ต มูลค่า  5,000,000 บาท 

บริษัท คลีนแม็กซ์ ภูเก็ต มูลค่า  

7,000,000 บาท รวม 8 รายการ 

ประมาณ  62,000,000 บาท

พ้ืน ท่ี จ .นรา ธิวาส 

ตรวจยึดรถยนต์ 3 คัน มูลค่า  

1,800,000 บาท รถจักรยานยนต์ 

3 คัน มูลค่า  110,000 บาท ท่ีดิน 

2 แปลง มูลค่า 6,200,000  บาท 

บ้าน 2 หลัง มูลค่า 15,000,000 

บาท หมู่บ้านจัดสรร D-ONE 

Home อำาเภอเมืองนราธิวาส 

มูลค่า  15,000,000 บาท รถ

แบ็กโฮ มูลค่า 4,000,000  

บาท รวม 6 รายการ มูลค่า

ประมาณ 42,110,000  บาท 

รวม 19 รายการ มูลค่าประมาณ 

113,410,000  บาท.

กรุงเทพฯ • นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำานวย

การสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 

กล่าวว่า พุทธศาสนิกชนต้องให้ความเคารพพระ

ภิกษุสงฆ์ รวมท้ังช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ให้เจริญม่ันคง โดยต้องร่วมกันปกป้องพระพุทธ

ศาสนา อย่าถือวิสาสะหรือเอาความคิดของตน

เป็นท่ีต้ังเข้าไปก้าวล่วงอำานาจของคณะปกครอง

สงฆ์ ต้ังตนอยู่เหนือกฎหมาย ทำาให้ประชาชน

สับสน ความผิดของสงฆ์ต้องพิจารณาโดยคณะ

สงฆ์ ซ่ึงได้กำาหนดไว้ในกฎมติมหาเถรสมาคม 

(มส.) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อย่างชัดเจน มิใช่

หน้าท่ีของฆราวาสในการตัดสินหรือช้ีผิดช้ีถูก

พระภิกษุ ทุกอย่างมีกระบวนการและวิธีการ ซ่ึง

ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ  

“ยืนยันว่าท่ีผ่านมาเมื่อเกิดเหตุการณ์

พระภิกษุสงฆ์ประพฤติไม่เหมาะสม หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องไม่ได้น่ิงนอนใจ ได้ดำาเนินการร่วมกับ

เจ้าคณะปกครองสงฆ์ตามกระบวนการข้ันตอน

อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด แต่เรื่องของพระ

ภิกษุสงฆ์เป็นเรื่องท่ีต้องใช้ความรอบคอบ ความ

ละเอียดอ่อน เนื่องจากกระทบต่อความรู้สึกของ

พุทธศาสนิกชน จึงไม่ปรากฏเป็นข่าวเหมือนกับ

ข่าวของประชาชนท่ัวๆ ไป” นายสิปป์บวรกล่าว 

และว่า หากพบเห็นการกระทำาท่ีไม่เหมาะสม 

ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาของพระภิกษุ 

บุคคล กลุ่มบุคคล ขอได้แจ้งมายังสำานักงาน

พระพุทธศาสนาฯ สายด่วน 1374 อย่าดำาเนิน

การเองโดยพลการ เพราะอาจเข้าข่ายการกระ

ทำาความผิดกฎหมายบ้านเมืองได้.

พศ.ย้ำาฆราวาสห้ามจุ้นเรื่องพระสงฆ์

ทำาเนียบฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล

ให้ความสำาคัญและเร่งดำาเนินการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำาของประเทศท้ังระบบ โดยจัดทำา

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา 20 

ปี เพื่อแก้ปัญหาน้ำาท่วม-น้ำาแล้ง และเตรียมน้ำา

ต้นทุนสำาหรับภาคการผลิต ท้ังเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม รวมท้ังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (อีอีซี) ตลอดจนน้ำาอุปโภค-บริโภคสำาหรับ

ประชาชนทุกครัวเรือนอย่างท่ัวถึง และขณะน้ี

สำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ (สทนช.) ได้คิก

ออฟแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำาผ่านระบบ 

Thai Water Plan ช้ีแจงการจัดทำาแผนปฏิบัติการ

ด้านน้ำา  2567 ให้ท้ังส่วนกลางและท้องถ่ินท่ัว

ประเทศได้เข้าใจตรงกันแล้ว โดยจะเร่ิมใช้ระบบ

จัดทำาแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำาประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นปีแรก

“จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาของ

ประเทศอย่างเป็นระบบตามนโยบายรัฐบาล

และนายกรัฐมนตรี ส่งผลลัพธ์ให้ต้ังแต่ปี 2560 

จนถึงปัจจุบันสามารถเพ่ิมการกักเก็บน้ำารวม 

1,452 ล้าน ลบ.ม. ตลอดจนพัฒนาน้ำาบาดาลเพื่อ

การเกษตร 124 ล้าน ลบ.ม. และลดพ้ืนท่ีประสบ

ภัยแล้งลงอย่างต่อเนื่อง จาก 36,944 หมู่บ้าน

ในปี 2556 และในปี 2564/65 ไม่มีประกาศภัย

แล้ง” โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีกล่าว. 

รบ.โวจัดการน้ำาเจ๋งปีนี้ ไม่มีภัยแล้ง

และคณะกลับทำาในส่ิงท่ีตรงข้าม คือผลักดันร่าง 

พ.ร.บ.ดำาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหา

กำาไร พ.ศ. …. ท่ีมีความหมายคลุมเครือ มี

เน้ือหาท่ีนำาไปสู่การละเมิดศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ และการทำาลายสิทธิเสรีภาพในการรวม

กลุ่มของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้

“ปัจจุบันประเทศไทยมีกลไกทาง

กฎหมายเพื่อกำากับดูแลการดำาเนินกิจกรรม

ของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรภาค

ประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงหากำาไรต่างๆ 

อย่างเข้มงวดอย่างยิ่งอยู่แล้ว การผลักดันร่าง

กฎหมายที่ลิดรอนสิทธิของประชาชนทุกคน 

โดยการควบคุมด้วยความคลุมเครือดังกล่าว

นี้สะท้อนถึงการใช้อำานาจและกลไกรัฐอย่าง

เผด็จการ เพื่อปิดปาก สร้างบรรยากาศแห่ง

ความหวาดกลัว กดขี่ เลือกปฏิบัติ และปิดกั้น

พลังแห่งความสร้างสรรค์” กรีนพีซระบุ และ

ว่า ขอประกาศร่วมขบวนต่อต้านร่างกฎหมาย

ทำาลายการรวมกลุ่มของประชาชน ที่ยืนยันต่อ

ต้านร่างกฎหมายทุกฉบับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ควบคุม กำากับ และทำาลายสิทธิเสรีภาพใน

การรวมกลุ่มของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญ

รับรองไว้.

โพลหนุน

แต่ก็เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดผล 

กระทบให้กับประชาชนไปพร้อมกับการเร่งฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจ เพื่อให้ประเทศไทยกลับสู่สภาวะปกติ

ให้เร็วท่ีสุด

 นายธนกรกล่าวอีกว่า กระทรวง

พลังงานรายงานถึงการตรึงราคาน้ำามันดีเซล

ว่า ได้ตรึงราคาน้ำามันดีเซลท่ี 30 บาทต่อลิตร 

ต้ังแต่เดือน ต.ค.2564 จนถึง 30 เม.ย.2565 

และข้ึนเป็น 32 บาทต่อลิตร ต้ังแต่ 1 พ.ค.ท่ี

ผ่านมา โดยใช้กลไกเงินกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง

อุดหนุนมาโดยตลอด ซ่ึงปัจจุบันมีการอุดหนุน

ราคาน้ำามันดีเซลลิตรละ 5.43 บาท รวมท้ังลด

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซลลิตรละ 5 

บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซ่ึงมาตรการ

อุดหนุนราคาน้ำามันน้ีทำาให้สภาพคล่องของกอง

ทุนน้ำามันฯ มีเงินจ่ายออกวันละ 295 ล้านบาท 
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